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ฝายคานรุมสับรบ.ชิมลางศึกอภิปราย
น�าน • ฝายคานชิมลางอภิปรายไมไววาง 

ใจ จัดเสวนาที่ จ.น�าน อัดรัฐบาลประยุทธ 

วนลูปเร� องเกาๆ ทั้งโรคระบาด-ปากทอง-

เหล� อมล้ํา “อรุณี” เปดขอสอบเล็งชําแหละ

ปฏิรูปตํารวจสุดอืด

เม� อวันอาทิตย ที่โรงแรมดิอิมเพรส

น�าน จังหวัดน�าน พรรครวมฝายคานจัด

โครงการฝายคานพบประชาชน ภายใตช� อ                                                           

“ฝ่ายค้านรับฟังปัญหาทั่วไทยเพื่อประชา 

ชน” ครั้งที่ 2 โดยมีการเสวนาภายใตหัวขอ 

“ทั่วไทยทวงคืนอํานาจประชาชน : บริหาร

ลมเหลวซ้ําซาก ประชาชนจน ประเทศเจง” 

นพ.ชลน�าน ศรีแกว ส.ส.น�าน และ

หัวหนาพรรคเพ� อไทย (พท.) ในฐานะผูนํา

ฝายคานในสภาผูแทนราษฎร กลาววา อํานาจ

ในการปกครอง อํานาจอธิปไตยเปนของปวง                                    

ชนชาวไทย แต 8 ปท่ีผานมาเราถูกย้ือแยง

อํานาจไปปูย่ีปูยํา ทําความเสียหายใหพ่ีนอง                                                        

ประชาชน การทําหนาที่ของนายกรัฐมนตรี 

ไทยโพสต • “ส.ว.วันชัย” ถาม “ทักษิณ”  

สง “อุงอิ๊ง” มาตายในสนามการเมืองทําไม                                                    

เตือนเคราะหซ้ํากรรมซัดทําลายทั้งพรรค

เพ� อไทย-ลูก-ครอบครัวอยางเลือดเย็น   แถม

ดับรัศมี “หมอชลน�าน” ขณะที่ “ชลน�าน” 

ยอน “วันชัย” ถา ปชช.เลือกเพ� อไทยถลม

ทลายสะทอน “อุงอิ๊ง” ไดรับการยอมรับ “สุ

ธรรม” ตะเพิดใหลาออกจากการเปนลูกไล

เผด็จการ ย้ํา “อุงอิ๊ง” บุคลิกเหมือนพอ   

“ชินวรณ” รับเสียงหนุน-คานบัตรเลือกตั้ง

เบอรเดียวสูสี นัด กมธ.เคาะ 30 มี.ค. ขณะ

ที่ “นิกร” ชี้บัตรเบอรเดียวขัด รธน.เสี่ยง

เลือกตั้งโมฆะได นิดาโพลเผยความนิยม 

“พิธา” แซง “บิ๊กตู” พรรคฝายคานนําพรรค

รัฐบาล

เม� อวันอาทิตย นายวันชัย สอนศิริ                                                

สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) โพสตขอความเร� อง 

“ทักษิณใจเร็วดวนได ทําลายพรรค ทําลาย

ครอบครัว ระบุวา อยางที่รูกันวาอํานาจ

และการเมืองเปนเร� องโหดราย  เจ็บปวด                                                           

สาหัสสากรรจ วิบากกรรมอยางท่ีเห็นก็เปน                                                             

เพราะการเมือง คุณทักษิณและครอบครัว

ตองระหกระเหินไมมีที่จะเดินในประเทศ 

ไทย ทั้งญาติพี่นองลูกหลาน หลายตอหลาย

คนแมจะอยูในประเทศไทยก็ไมคอยกลาจะ

ปรากฏตัวสักเทาใด ตองอยูอยางเงียบๆ ก็

เพราะอํานาจและการเมืองทั้งนั้น ยังไมเข็ด

กันอีกหรือ 7-8 ปที่ผานมานึกวากาลเวลา

จะเยียวยาแรงอาฆาตใหลดลงไปไดบาง 

มาด ‘เจาพอเซี่ยงไฮ’ ของ

คิมจองอึนกับขีปนาวุธ ICBM

ขุดกนบึ้ง ‘ปูติน’

ธกส.ปลอยกู

สูภัยโควิด-19

กรุงเทพฯ • “ธนกร” ฟุง “บิ๊กตู” ดูแล

ประชาชนทุกภาคสวน สวนดุสิตโพลเผย                                                        

ประชาชนสุดหนักใจเรื่องแพงทั้งแผ่นดิน  

หวังใหรัฐบาลเรงแกชวยเหลือดูแล “ซูเปอร               

โพล” ชี้คนสวนใหญชอบ 10 มาตรการดาน

พลังงาน 59.7% ยังให โอกาสทํางานตอ

เม� อวันอาทิตย นายธนกร วังบุญ                                                       

คงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี                                                        

เปดเผยวา รัฐบาลภายใตการนําของ พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ใหความ

สําคัญกับการดูแลชวยเหลือประชาชนทุก

กลุมอยางตอเน� อง ทั้งที่ไดรับผลกระทบจาก

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ผานมา

จนถึงปจจุบัน ควบคูกับทําใหเศรษฐกิจของ

ประเทศเดินหนาได  รวมถึงออกมาตรการ

บรรเทาผลกระทบจากสถานการณความขัด                                                   

แยงยูเครน-รัสเซีย แกไขปญหาความเดือด

รอนของประชาชนดานตางๆ ทั้งดานพลัง                                                       

งานและเชื้อเพลิง คาครองชีพ ดานขนสง 

แรงงานและนายจาง โดยมุงเนนใหการใช                                                       

จายงบประมาณที่มีอยูเปนไปอยางมีประ 

สิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน

และประเทศชาติ และอยูภายใตกรอบวินัย

การเงินการคลังและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

การบริหารจัดการที่เปนไปอยางมีระบบ มี

แผนงาน/โครงการที่ชัดเจน ทําใหขณะนี้

ฐานะทางการเงินการคลังของประเทศไทย

ยังมีเสถียรภาพที่เขมแข็ง 

นายธนกรกลาวอีกวา จากขอมูลของ

กระทรวงการคลัง พบวาปจจัยสําคัญ

ไทยโพสต • สนาม กทม.คึกคัก! “วิโรจน” 

ควง “ธนาธร” เปด 12 นโยบาย ชูรัฐ

สวัสดิการทํากรุงเทพฯ ใหเปนเมืองท่ีเทากัน                                                         

“อัศวิน” ทีมงานเพียบ ดึง “ชาญเทพ” 

ผอ.เลือกตั้ง “ถาวร” กุนซือ “จักรทิพย” 

กองหนุน “สกลธี” ผุดไอเดียเดินเรือ EV 

คลองบางมด “ประยูร” ผละ “เต” ลง

อิสระแทน “รวมไทยยูไนเต็ด” เปดตัว 2 ผู

สมัคร ส.ก.หวานใจ “ไฮโซลูกนัท” ลงเขต                                                    

สวนหลวง อดีตนักรักบี้ทีมชาติสูศึกคลอง 

เตย 

เม� อวันที่ 27 มีนาคม ที่อาคารอนา 

คตใหม มีการจัดงาน “เปด 12 นโยบาย

กรุงเทพ สรางเมืองที่คนเทากัน” โดยนาย

วิโรจน ลักขณาอดิศร วาที่ผูสมัครผูวาราช 

การกรุงเทพมหานคร (ผูวาฯ กทม.) ในนาม

พรรคกาวไกล (ก.ก.) และนายธนาธร จึงรุง 

เรืองกิจ ประธานคณะกาวหนา 

นายวิโรจนกลาววา ไดพบปะพูดคุย

กับชาวบาน พบวาปญหาเม� อ 10 ปกับตอน

นี้ ไมไดตางกัน โดยเม� อสาวเทาเขาไปจะพบ

วาปญหาที่แทจริงคือนายทุน เกือบศตวรรษ

แลวที่เราเอาสวยไปประเคนใหนายทุน ซึ่ง

การบริหารเมืองภายใตเง� อนไขท่ีไมเปนธรรม

เชนนี้ สุดทายก็จบที่ขออาสาสมัคร ขอให

ประชาชนเสียสละ และคนกรุงเทพฯ ก็จะ

เหลือแคเนื้อขางแคร จึงทําใหตองมี 12 

นโยบายที่จะทําใหกรุงเทพฯ เปนเมืองที่เทา

กัน ไดแก 

1.สวัสดิการคนเมืองเพ� อโอบอุมเด็ก                                                           

คนชรา และผูพิการ คือการเพิ่มเบี้ยผูสูง

อายุ 60 ปขึ้นไป จากเดิมที่ได 600-1,000 

บาทตอเดือน ใหไดรับสวัสดิการ 1,000 บาท

ตอคนตอเดือนเทากัน และเพิ่มสวัสดิการ

คนพิการจากเดิมที่ได 800-1,200 บาทตอ

เดือน จะเพิ่มใหคนพิการไดรับสวัสดิการ 

1,200 บาทตอเดือนทุกคน รวมถึงการเพิ่ม

สวัสดิการเลี้ยงดูเด็กเล็ก 0-6 ป 

ไทยโพสต • ไทยพบผูติดเชื้อใหมอีก 

25,821 ราย เสียชีวิต 84 คน “กทม.-

นครศรีฯ-ชลบุรี” ยังติดเชื้อเกินพันราย อภ.                                                       

เตรียมนําเขาโมลนูพิราเวียร คาด 2 สัปดาห

ของล็อตแรกถึง 10 ลานแคปซูล “ธนกร” 

แจงผานไลน ไมรอดผลตรวจติดโควิด-19 

แตอาการไมเยอะ “เชียงใหม” อวมยอดพุง 

โคราชจัดกิจกรรมจับรางวัลฉีดเข็มกระตุน

เม� อวันที่ 27 มี.ค. ศูนยบริหารสถาน 

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. 

รายงานสถานการณประจําวันวา พบผูติด

เชื้อรายใหม 25,821 ราย เปนการติดเชื้อ

ในประเทศ 25,695 ราย มาจากระบบเฝา

ระวังและระบบบริการ 25,436 ราย, มา

จากการคนหาเชิงรุก 259 ราย, มาจาก

เรือนจํา 70 ราย, มาจากตางประเทศ 56  

ราย ทําใหมีผูปวยยืนยันสะสมต้ังแตป 2563 

จํานวน 3,529,085 ราย หายปวยรายใหม 

24,066 ราย ทําใหมียอดหายปวยยืนยัน

สะสมตั้งแตป 2563 จํานวน 3,252,350 

ราย อยูระหวางรักษา 251,936 ราย อาการ

หนัก 1,672 ราย ใสเคร� องชวยหายใจ 644 

ราย เสียชีวิตเพิ่ม 84 ราย เปนชาย 48 ราย 

หญิง 36 ราย เปนผูที่มีอายุ 60 ขึ้นไป 73 

ราย เปนผูที่มีโรคเรื้อรัง 10 ราย ทําใหมีผู

เสียชีวิตสะสมตั้งแตป 2563 
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2 ในประเทศ

‘การฟื้นตัวไม่เท่าเทียม’

โจทย์ปัญหาเศรษฐกิจ..ที่รอแก้

ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้เคาะ 10 มาตรการเพื่อช่วย

เหลือประชาชนจากผลกระทบความผันผวนของราคา

พลังงาน อันเนื่องมาจากสถานการณ์ความขัดแย้ง

ระหว่างรัสเซียและยูเครน กำาหนดระยะเวลา 3 เดือน โดย                                                                            

จะเริ่มต้นนับหนึ่งในเดือนพฤษภาคมศกนี้ และนายกรัฐมน 

ตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ก็ได้แสดงความคาดหวัง

ว่า ประชาชนทุกภาคส่วนจะเข้าใจและตระหนักถึงความ

จำาเป็นของรัฐบาลในการเลือก “อุ้ม” กลุ่มคนที่มีรายได้น้อย

และคนยากจนที่มีความลำาบากก่อน

ทั้งนี้ใน 10 มาตรการดังกล่าว ได้แก่ 1.เพิ่มเงินช่วย 

เหลือเพื่อซื้อก๊าซหุงต้มสำาหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

(3.6 ล้านคน) จากเดิม 45 บาท/เดือน เป็น 100 บาท/

เดือน 2.ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม เดือนละ 100 บาท สำาหรับผู้

ค้าหาบเร่ แผงลอย ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (5,500 คน) 

3.ช่วยเหลือค่าน้ำามันแก๊สโซฮอล์ 250 บาท/เดือน ให้กับผู้

ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการขนส่ง

ทางบก (157,000 คน) โดยให้คงอัตราค่าบริการไว้ด้วย 4.คง 

ราคาขายปลีกผู้ที่ใช้ก๊าซ NGV ไว้ที่ 15.59 บาท/กิโลกรัม 

5.คงราคาค่าก๊าซที่ราคา 13.62 บาท/กิโลกรัม สำาหรับผู้ขับขี่

แท็กซี่มิเตอร์ภายใต้ โครงการลมหายใจเดียวกัน

6.ลดภาระค่าไฟฟ้าสำาหรับผู้ท่ีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย/                                                                                  

เดือน (ช่วงพฤษภาคม-สิงหาคม 2565) 7.ตรึงราคาขาย 

ปลีกน้ำามันดีเซลที่ 30 บาทต่อลิตร ไปจนถึงสิ้นเมษายนศก

นี้ 8.พยุงราคาก๊าซหุงต้มโดยกองทุนน้ำามัน เพื่อไม่ส่งผล 

กระทบรุนแรงและอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในช่วงตั้งแต่เดือน

เมษายน-มิถุนายน 9.ลดอัตราเงินสมทบของนายจ้างและลูก                                                                 

จ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 จาก 5% เหลือ 1% 

และสุดท้าย 10.ลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 39 

จาก 9% เหลือ 1.9% และลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกัน

ตนมาตรา 40 ลงเหลือ 42-180 บาทต่อเดือน 

มีการตอกย้ำาอีกครั้งว่า มาตรการต่างๆ นี้เพื่อลดความ

เดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นสำาคัญ โดยไม่ทิ้งใครไว้                                  

ข้างหลัง ซ่ึงไม่ได้แตกต่างจากมาตรการย้อนหลังไปเมื่อกลาง 

ปี 2563 ที่ประเทศไทยต้องเดือดร้อนได้รับผลกระทบจาก

วิกฤตโควิด-19 ระบาด ฉะนั้นจึงเป็นความปกติธรรมดา ที่

วันนี้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาว่า แนวทางการแก้ไข

ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลปัจจุบันนั้น ยังมุ่งเน้นเยียวยา

บรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าเฉพาะกิจ ในขณะที่มี

สัญญาณบ่งบอกมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 2 ปีแล้วว่า 

ประเทศไทยจะเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจที่รุนแรงและมีแนว

โน้มที่จะยาวนาน อีกทั้งหาความแน่นอนไม่ได้

จากมหาวิกฤตโลก โควิด-19 จนถึงความขัดแย้งระหว่าง 

รัสเซีย-ยูเครน นอกจากการแก้ปัญหาของแพง รายได้หด 

ปัญหาเงินเฟ้อ อันเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นแล้ว รัฐบาล

ต้องไม่ลืมการบูรณาการแก้โจทย์ปัญหาระยะยาว เพราะโดย

ข้อเท็จจริง ระบบเศรษฐกิจที่สั่นคลอน เสี่ยงต่อความน่าเชื่อ

ถือนั้น ไม่ได้ส่งผลจำาเพาะคนยากจน แต่คนทั้ง 66 ล้านคนก็

กระทบเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เห็นได้จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิ-19 คลี่คลาย ปรากฏว่า

ยังมีภาคธุรกิจที่ยังคงซบเซา ไม่สามารถเงยหน้าอ้าปาก หรือ

กลับมาสู่สถานการณ์เดิมได้ อาทิ ธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่ง

ถือว่าเป็นรายได้ถึง 10% ของจีดีพี 

การเรียกร้องให้คนไทยไม่ท้ิงกันเป็นส่ิงดี การตอกย้ำาให้                                                                        

ตระหนักถึงความสมานสามัคคี เอ้ืออาทรต่อผู้ยากจนหรือเดือด

ร้อนมากกว่าเป็นส่ิงท่ีสมควรต้องกระทำา แม้จะมีการต้ังข้อกัง 

ขาว่าเป็นการสร้างคะแนนนิยมหวังผลทางการเมือง หรือเพื่อ

ลดทอนเสียงโจมตีหรือเปล่าก็ตาม แต่ถึงท่ีสุดแล้ว รัฐบาลต้อง

คิดให้ไกลไปให้ถึงว่า หลังจาก 3 เดือนแล้ว เราไม่ควรย่ำาอยู่จุด

เดิม แต่ความไม่เท่าเทียมในการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ เป็นนัย

สำาคัญท่ีจะต้องหาหนทางในการรับมือ เพราะปัญหาเศรษฐกิจ

น้ันส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่และเป็นวงกว้าง ไปท้ังความม่ันคง

ของสังคมและเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาล.   

ที่

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม 

หัวหน้าพรรคไทยภักดี

“ต้องขอขอบคุณ “ทายาทอสูร” ที่รีบแสดงออก 

ทำาให้สังคมตื่นตัว ได้สติ น่าจะพอมีเวลา หาทาง

แก้ไขบางสิ่งบางอย่างได้ทัน เพื่อให้ประเทศไปใน

ทิศทางที่ถูกต้อง แต่ถ้าผู้มีอำานาจไม่คิดจะทำาอะไร

เลย ระวังบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟอีกรอบ”.

เรื่อง‘ส่วนตัว’ที่แยกไม่ออกจาก‘ส่วนรวม’

วงที่อดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตผู้นำาทางทหารในยุค 

พระเจ้าเหา ยังใส่กางเกงหูรูด...อย่างจอมพล ถนอม กิตติ

ขจร ท่านคิดจะกลับมาใช้ชีวิต กลับมาตายในแผ่นดินเกิด 

หลังจากต้องอัปเปหิตัวเองไปอยู่ต่างบ้าน ต่างเมือง ซะนานแสน

นาน ด้วยการบวชเณร หรือบวชพระ แล้วเล็ดลอดเข้าในเมือง

ไทย ช่วงนั้น...ก็คงต้องเรียกว่า ออกจะ เป็นเรื่อง อยู่พอสมควร

เหมือนกัน เท่าที่พอนึกภาพออกครั้งที่ยังเพิ่งเริ่มเป็น นักข่าว 

ใหม่ๆ...


คือก่อให้เกิดการลุกขึ้นมาต่อต้าน คัดค้านและปฏิเสธ 

จากบรรดาผู้คนกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะนิสิต นักศึกษา ที่ถึงแม้จะ

เริ่มตกเป็นฝ่ายพลั้งพลาด เสียรังวัด เสียค่าโง่ หรือกระทั่งเสีย

ชีวิตตัวผู้นำา ในหลายต่อหลายครั้ง หลายต่อหลายเรื่อง ด้วย

กัน แต่ก็ยังพอมีฤทธิ์ มีเดช ที่จะสร้างแรงกดดันให้กับรัฐบาล 

และ อำานาจรัฐ จนเกิดเหตุการณ์ลุกลาม บานปลาย กลายเป็น

ความไม่สงบ-เรียบร้อย ความปั่นป่วน วุ่นวาย จนกระทั่งไปจบ

ลงที่ โศกนาฏกรรม ครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย

และประวัติศาสตร์ประเทศไทย นั่นก็คือ...เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 

พุทธศักราช 2519 นั่นเอง...


ทั้งที่ว่าไปแล้ว...โดยบุคลิก ลีลา โดยวาสนาและอุปนิสัย 

ของอดีตนายกฯ และอดีตผู้นำาทางทหารรายนี้ ต้องยอมรับว่า

ท่านออกจะสุภาพ เรียบร้อย แทบไม่ได้ออกอาการ กร่างง์ง์ง์ 

ใดๆ ให้เห็นเอาเลยแม้แต่น้อย แม้แต่ครั้งที่มีอำานาจ วาสนา 

ดำารงตำาแหน่งเป็นถึงนายกรัฐมนตรีไปแล้วก็เถอะ อาจด้วยเหตุ

เพราะท่านเคยเป็นถึงครูบาอาจารย์ หรือจะด้วยเหตุผลกลใด

ก็แล้วแต่ ส่วนผู้ที่อาจก่อให้เกิดความเปรี้ยวมือ เปรี้ยวเท้า กับ

ผู้คนบางส่วน น่าจะเป็นประเภทลูกๆ หลานๆ หรือพรรคพวก

และบริวารของท่านซะมากกว่า ยิ่งต้องนิราศร้างห่างเหเสน่หา 

ไปอุดอู้อยู่ในเมืองนอก เมืองนา ท่านยิ่งสงบนิ่ง สงบเย็น ไม่ได้

คิดจะก่อให้เกิด เงื่อนไข และ ข้ออ้าง ใดๆ ที่อาจนำามาซึ่งการ

ปฏิเสธและต่อต้าน ในการคิดจะ กลับบ้าน หรือ กลับมาตาย 

ในแผ่นดินเกิด เอาเลยแม้แต่น้อย...


แต่กระนั้นก็เถอะ...ความคิดถึงบ้าน คิดถึงถิ่นเคยอยู่-อู่

เคยนอนที่จำาต้องจรจากลา กลับกลายเป็นตัวสร้าง ปัญหา 

หรือเป็นตัวก่อให้เกิด เงื่อนไข และ ข้ออ้าง ทำาให้การกลับสู่

ประเทศไทยของท่านต้องกลายเป็นเรื่อง การเมือง ไปจนได้ และ

กลายเป็นการเมืองที่นำาไปสู่ความแตกแยก แตกต่าง ชนิดต้องจบ

ลงด้วย โศกนาฏกรรม ที่ไม่ว่าฝ่ายใดก็แล้วแต่ ล้วนแต่ไม่อยากจะ

เห็น ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นไปด้วยกันทั้งสิ้น เพราะแทบไม่มีฝ่ายใด

เลยที่เป็น ผู้ชนะ ต่างก็มีแต่ แพ้...กับ...แพ ้ไปด้วยกันทั้งนั้น ไม่ว่า

ฝ่ายที่ถือครองอำานาจรัฐอยู่ในขณะนั้น หรือฝ่ายที่ต่อต้านอำานาจรัฐ

ก็ตามที กว่าที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะสามารถเยียวยา สมานแผล พอได้

หายเจ็บ หายปวด ลงไปได้มั่ง ก็ต้องรอไปจนกระทั่งอดีตรัฐบุรุษ 

อย่าง ป๋าเปรม ท่านงัดเอา คำาสั่งนโยบายที่ 66/23 ออกมาใช้หลัง

จากนั้น หรือหลังจากเกือบ 10 ปีเข้าไปแล้ว...


ด้วยเหตุนี้...ความคิดถึงบ้าน ความคิดที่จะกลับบ้าน-กลับช่อง 

ของผู้ที่ต้องนิราศห่างเหจากประเทศไทยแลนด์ แดนสยาม เกือบ

เป็นสิบๆ ปีที่แล้ว อย่างคุณพี่ โทนี่-โทนาฟ บิดาบังเกิดเกล้าของ

คุณน้อง อุ๊งอิ๊ง ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ ณ แลนด์สไลด์ ณ แอฟ

วะลานช์ หรือไม่ เพียงใด ก็แล้วแต่ จึงเป็นสิ่งที่ พอเข้าใจได้ หรือ

อาจถึงขั้นน่าเห็นอก เห็นใจ น่าเวทนาและสงสาร มิใช่น้อย สำาหรับ

ผู้คนบางกลุ่ม บางราย เพราะว่าไปแล้ว...มันก็คือความรู้สึกโดย

ปกติธรรมดา ของมวลมนุษย์มนาทั้งหลายนั่นแหละ ที่ยังอยากจะ

กลับมาเลี้ยงหลาน อยากจะกลับมารับประทานก๊วยเตี๋ยวเนื้อวัด

ดงมูลเหล็ก หรือกลับมาเจอหน้า-เจอตาใครต่อใคร ที่เคยผูกพัน รัก

ใคร่และห่วงใย...


แต่ก็อย่างว่า...ถ้าหากบรรดาสิ่งเหล่านี้ ถูกนำาไปใช้เป็น 

เงื่อนไข และ ข้ออ้าง ของฝ่ายหนึ่ง-ฝ่ายใด จนอาจนำามาซึ่งการ

ปฏิเสธ คัดค้านและต่อต้าน สิ่งที่ถือเป็น อารมณ์-ความรู้สึก ส่วน

ช่

ตัวเหล่านี้ ก็อาจส่งผลกระทบถึงส่วนรวมในระดับหนักหนา-

สากรรจ์เอาเลยก็เป็นได้ หรืออาจนำาไปสู่ โศกนาฏกรรม ระดับ

ไหนต่อระดับไหน ก็ยากที่จะคาดคำานวณได้ถนัดชัดเจน อีก

ทั้งคงต้องยอมรับอีกด้วยเช่นกัน...ว่าโดยบุคลิก ลีลา วาสนา

และอุปนิสัย ของคุณพี่ โทนี่-โทนาฟ นั้น ออกจะผิดแผก                        

แตกต่าง ไปจากอดีตผู้นำาทหารและอดีตนายกรัฐมนตรี อย่าง

จอมพล ถนอม กิตติขจร แบบคนละเรื่อง คนละม้วน โดย

เฉพาะในแง่ขีดความสามารถแห่งการสร้างความเปรี้ยวมือ 

เปรี้ยวเท้า ให้กับใครต่อใคร ได้อย่างหนักหน่วงและรุนแรงเอา

มากๆ...


พูดง่ายๆ ว่า...ตลอด 10 กว่าปีที่ผ่านมา คุณพี่ โทนี่-โท

นาฟ ท่านออกจะขยันขันแข็งเสียเหลือเกิน ในการสร้างความ

รู้สึกแห่งการปฏิเสธ คัดค้านและต่อต้าน ให้กับตัวท่านเอง ไม่

ได้สงบนิ่ง สงบเย็น เหมือนอย่างอดีต จอมพลถนอม เอาเลย

แม้แต่น้อย ที่อย่างน้อยก็ยังพอมี ความเป็นไทยๆ เหลือติด

ปลายนวมอยู่มั่งไม่มาก-ก็น้อย ตรงกันข้ามกับคุณพี่ โทนี่-โท

นาฟ ที่ต้องอาศัยสิ่งแลกเปลี่ยนและต่อรองกันในแต่ละช่วง 

แต่ละจังหวะ ชนิดไม่ต่างอะไรไปจากการ เล่นไพ่ เก้าเก หรือ

โป๊กเกอร์อะไรประมาณนั้น จนทำาให้อารมณ์-ความรู้สึก ส่วน

ตัว มีอันต้องเกี่ยวพัน พัวพันกับ ส่วนรวม อย่างมิอาจปฏิเสธ

ได้เลย...


ด้วยเหตุนี้...การที่ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่อย่างคุณ

น้อง อุ๊งอิ๊ง ท่านแสดงออกถึงความปรารถนาและต้องการ อัน

เป็นปกติธรรมดาของ ลูกที่ดี ทั้งหลาย โดยหวังว่า...วันใด-วัน

หนึ่ง คงต้องหาทาง พาพ่อกลับบ้าน ให้จงได้ เอาไป-เอามาแล้ว

มันคงไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัว หรือความรู้สึกส่วนตัวต่อไปอีกแล้ว 

แต่มีความเกี่ยวพันกับส่วนรวม อย่างมิอาจแยกออกจากกันได้

เลย หรือสรุปง่ายๆ ว่า...อนาคตบ้านเมือง อนาคตประเทศไทย 

จะฉิบหาย-ไม่ฉิบหาย จะต้องเจอโศกนาฏกรรมอีกครั้งหรือไม่ 

อย่างไร ในอีกไม่นาน-ไม่ช้า ก็คงต้องขึ้นอยู่กับ เส้นทางการ

เมือง ของคุณน้อง อุ๊งอิ๊ง เธอนั่นแล...


ปิดท้ายด้วยวาทะวันนี้...จาก G.W.F. Hegel... “We 

learn from history that we di not learn from history.- 

เราเรียนรู้จากประวัติศาสตร์...ว่าเอาเข้าจริงๆ แล้ว เรามิได้

เรียนรู้อะไรจากประวัติศาสตร์แม้แต่น้อย...”.



องติดตามกันให้ดีกับการขยายผลยุทธการ เด็ดปีก-ทุบ

หัว มังกรฟ้า เครือข่ายธุรกิจจัดสรรกว้านซื้อสลากกิน

แบ่งรัฐบาลในตลาด เพื่อนำามาขายในแอปพลิเคชันและ

เว็บไซต์ของบริษัท มังกรฟ้าฯ

หลังเมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา ชุดปฏิบัติการพิเศษ 

นำาโดย เสกสกล อัตถาวงศ ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำานายกรัฐมนตรี 

ที่สวมหมวกประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา

สลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา ที่เป็นคณะอนุกรรมการชุดย่อย

ของกรรมการแก้ปัญหาสลากแพง ที่พลเอกประยุทธ์ นายก

รัฐมนตรี ลงนามตั้งเองกับมือ

โดยแรมโบ้ได้จับมือกับบิ๊กตำารวจคนดัง บิ๊กโจ๊ก-

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. รวมถึงชุดปฏิบัติ

การเข้าตรวจค้นบริษัท มังกรฟ้า ล็อตเตอรี่ จำากัด ที่จังหวัด   

นนทบุรี

หลังชุดปฏิบัติการสืบสวนพบบริษัท มังกรฟ้าฯ ที่ทำาธุรกิจ

ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลและมีที่ตั้งบริษัทสองแห่งคือ นนทบุรีและ

จังหวัดเลย ทำาธุรกิจโดยไม่ได้รับการจัดสรรโควตา มีการกว้าน

ซื้อสลากจากผู้ได้รับโควตาผู้ค้ารายย่อยและบุคคลทั่วไป จากนั้น

นำาไปเสนอขาย แทรกแซงกลไกราคา ทำาให้ราคาสลากมีมูลค่า

สูงกว่าที่กฎหมายกำาหนด เป็นเครือข่ายที่มีเงินหมุนเวียนนับ 100 

ล้านบาท

สิ่งที่หลายคนกำาลังสนใจก็คือ ชุดปฏิบัติการพิเศษที่นำา

โดยแรมโบ้กับบิ๊กโจ๊ก จะสอบสวนขยายผลเครือข่ายค้าสลาก

เกินราคาไปจนถึงพวกขาใหญ่ในวงการสลากกินแบ่ง จนไปแตะ

หม้อข้าวชามใหญ่ของคนดัง เครือข่ายนักการเมือง คนมีสี หรือ

ไม่ เพราะเครือข่ายธุรกิจค้าหวย ขายสลากกินแบ่ง เป็นที่รู้กัน

ว่ามีผลประโยชน์มหาศาลแต่ละเดือน และธุรกิจนี้คงไม่ได้มีแค่

บริษัท มังกรฟ้าฯ ที่มีธุรกิจในขุมข่ายร่วม 20 แห่ง โดยมีข้อน่า

สังเกตว่าส่วนใหญ่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในช่วงไม่นานมานี้ คือ

ช่วงปี 2563-2564  

และล่าสุดเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา มีประกาศ

บริษัท มังกรฟ้า ล็อตเตอรี่ จำากัด แจ้งว่า ขอหยุดกิจการ

เป็นการชั่วคราว ที่เกี่ยวกับการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลทาง                 

ออนไลน์ในทุกช่องทาง นับตั้งแต่งวดประจำาวันที่ 16 เมษายน 

2565 เป็นต้นไป จนกว่าบริษัทจะมีการประกาศให้ทราบอีกครั้ง

หนึ่ง 

เรื่องนี้ในทางการเมือง หากรัฐบาลทลายเครือข่ายค้าสลาก

แพงจนทำาให้ลอตเตอรี่ทั่วประเทศขายไม่เกิน 80 บาทได้ จะถือ

เป็นผลงานรัฐบาลบิ๊กตู่ที่โดนใจชาวบ้านแน่นอน

อีกทั้งเป็นเดิมพันสำาคัญในการทำางานของบิ๊กโจ๊ก บิ๊กสีกากี 

เจ้าของฉายา แมว 9 ชีวิต ซึ่งจะเกษียณปี 2574 ที่เส้นทางการ

ทำางานพลาดไม่ได้ หากไม่อยากสะดุดขาตัวเอง

‘บิ๊กโจ๊ก’แท็กทีมเด็ดปีกมังกรฟ้า

กับตำานาน‘5 เสือกองสลาก’

ต้

ยุทธการเด็ดปีกมังกรฟ้าจะเป็นแค่ฉากนำาร่อง ก่อนไปถึง

การทุบหม้อข้าววงการค้าสลากกินแบ่งที่เป็นขาใหญ่สี่แยกคอก

วัวหรือไม่ งานนี้หากไม่มีมวยล้มอาจเกิดศึกใหญ่จนลามไปถึง

การเมืองระดับชาติ บอกได้เลย ห้ามกะพริบตา

สำาหรับธุรกิจเครือข่ายวงการค้าสลากกินแบ่ง ก่อนหน้า

นี้เป็นที่รู้กันดีว่ามีขาใหญ่ในวงการนี้ ที่เรียกกันว่า ห้าเสือกอง

สลาก หรือห้าเสือสี่แยกคอกวัว ที่ทำาธุรกิจค้าสลากกินแบ่งแบบ

เป็นล่ำาเป็นสันมาตั้งแต่ยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เรื่อยมาทุก

ยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลทหารหรือรัฐบาลพลเรือน

แต่ในยุค คสช.ที่บิ๊กตู่ตั้ง พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ หรือบิ๊ก

แดง อดีต ผบ.ทบ. ไปเป็นประธานบอร์ดกองสลาก บิ๊กแดงได้

มีการรื้อระบบโควตาสลากโดยยกเลิกไม่ต่ออายุสัญญารับสลาก

ไปจำาหน่ายกับนิติบุคคล องค์กรต่างๆ ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

โควตาสลากผู้พิการ

เรียกได้ว่าไปทุบหม้อข้าวชามใหญ่บรรดาขาใหญ่คุมโควตา

สลาก ทำาให้กลุ่มห้าเสือโดนลดบทบาทไปเยอะ รวมถึง ธรรม

นัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคเศรษฐิจไทย ที่เป็นเจ้าของห้าง

หุ้นส่วนจำากัด ขวัญฤดี ที่เป็นผู้ค้าสลากรายใหญ่ที่อยู่ใน กลุ่ม 5 

เสือกองสลาก ด้วย

เรื่องห้าเสือกองสลาก ทาง ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ 

สมาชิกวุฒิสภา เล่าให้ฟังว่า ในช่วงที่เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติยุคปี 2549 ซึ่งตอนนั้นเป็น ปธ.กมธ.การเงิน การคลัง 

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ตรวจสอบเรื่องโควตาสลาก เคย

คุยกับผู้บริหารระดับตัวจริงเสียงจริงของกลุ่มห้าเสือกองสลาก

ด้วยตัวเอง โดยห้าเสือกองสลากได้เล่าข้อมูลเชิงลึกถึงเครือข่าย

ธุรกิจ-ผลประโยชน์ของวงการค้าสลากที่โยงไปถึงรัฐบาลแต่ละ

ชุด อดีตนายกฯ แต่ละคน ชนิดยากมากที่จะได้ข้อมูลลึกๆ แบบ

นี้จากห้าเสือกองสลาก

โดย ดร.สังศิตบอกว่า แม้จะถูกเรียกว่าห้าเสือ แต่

จริงๆ แล้วเครือข่ายดังกล่าวจะมีแค่ เจ๊แดงกับเจ๊สะเรียง ที่

เป็นเจ้าของกิจการของห้าบริษัทนิติบุคคล ที่ก็คือห้าเสือกอง                                                             

สลาก

“จริงๆ แล้วไม่ได้มีแค่ห้าเสือ แต่มีแค่สองเสือที่คุมห้า

บริษัทและอีกหนึ่งห้างหุ้นส่วน ซึ่งเท่าที่ทราบ กลุ่มห้าเสือก็ยัง

ทำาธุรกิจและมีบทบาทในวงการค้าสลากอยู่”

ทั้งนี้ เจ๊สะเรียง ก็คือ น.ส.สะเรียง อัศววุฒิพงษ์ เจ้าของ

กิจการบริษัท หยาดน้ำาเพชร และบริษัท บีบี เมอร์ชานท์ จำากัด 

ส่วนเจ๊แดง ก็คือ นางปลื้มจิตต์ กนิษฐสุต เจ้าของกิจการบริษัท 

สลากมหาลาภ จำากัด, บริษัท ปลื้มวัธนา และบริษัท ไดมอนด์ 

ล็อตโต้ จำากัด

ขณะที่ห้างหุ้นส่วนจำากัด ขวัญฤดี ของธรรมนัส พรหม

เผ่า คือเครือข่ายธุรกิจที่ทำาธุรกิจจำาหน่ายสลากกินแบ่งในเครือ

เจ๊แดง นางปลื้มจิตต์ที่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับธรรม

นัส เลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทย ผ่านขวัญฤดี กนิษฐสุต ที่

เป็นลูกบุญธรรมเจ๊แดง 1 ใน 5 เสือกองสลากในอดีต

โดยหลังธรรมนัสถูกพลเอกประยุทธ์เขี่ยออกจากคณะ

รัฐมนตรี ความบาดหมางดังกล่าวยังเคลียร์กันไม่จบ กลายเป็น 

“แค้นฝังลึก” รอวันทวงคืนในศึกซักฟอกกลางปีนี้.
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3ในประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

วงนี้รัฐบาลงานหนักหน่อย  ทั้งพิษจากการแพร่

ระบ�ดของโควิด-19  ทั้งสถ�นก�รณ์คว�มขัด

แย้งระหว่�งรัสเซียกับยูเครน  ที่ส่งผลกระทบ

ต่อประช�ชน  โดยเฉพ�ะปัญห�ค่�ครองชีพที่

สูงขึ้น  ง�นนี้จับกัง  1  อย่�ง  เสี่ยเฮ้ง-สุชาติ  ชม

กลิ่น รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงแรงง�น ไม่ทิ้งพี่น้องแรงง�น เร่ง

ออกม�ตรก�รช่วยเหลือทุกกลุ่มทั่วถึง  เช่น  ลดอัตร�เงินสมทบ

ของน�ยจ้�งและลูกจ้�งที่อยู่ในระบบประกันสังคม  โครงก�ร

เยียวย�ต่�งๆ  ของผู้ประกันตนและน�ยจ้�ง  และล่�สุดยังนำ�

ทีม  กระทรวงแรงงาน  จัดกิจกรรมช่วยเหลือพี่น้องไรเดอร์

บรรเท�ค่�ครองชีพ ด้วยก�รแจกข้�วส�รขน�ด 5 กิโลกรัม และ

ชุดตรวจโควิด-19  จำ�นวน  1,000  ชุด  ซึ่ง  รมต.เฮ้งบอก

ว่�  “เป็นก�รช่วยเหลือกันในย�มเดือดร้อนทุกข์ย�ก  และแบ่ง

เบ�ภ�ระค่�ใช้จ่�ยในชีวิตประจำ�วันของพี่น้องไรเดอร์ได้อีกท�ง

หนึ่งด้วย” 

ทั้งนี้ ง�นหน้�ฉ�กที่สำ�เร็จลุล่วงในหล�ยม�ตรก�ร หล�ย

โครงก�ร  ที่นอกจ�กคว�ม

เป็นข�ลุยของ  รมต.เฮ้งเอง                                                  

แล้ว  เจ้�ตัวยังมีหลักคิด  มี

ข้อคิดคติสอนใจที่เป็นแนว 

ท�งในก�รใช้ชีวิตที่ดีหล�ย

อย่�ง  ห�กใครสังเกตจะเห็น

ว่�เจ้�ตัวมักจะแชร์ข้อคิดดีๆ 

ผ่�นโลกโซเชียลมีเดียเป็น

ประจำ�  ในรูปแบบยอดฮิต

คือเป็นภ�พตัวเองมีพื้นหลัง

สีต่�งๆ 7 สี 7 วัน พร้อมข้อ 

คว�ม  สวัสดีวันจันทร์ถึงวัน

อ�ทิตย์ และแคปชันเด็ดๆ ประกอบ

สำ�หรับข้อคิดดีๆ  จ�ก  รมต.เฮ้ง  ที่เจ้�ตัวตั้งใจถ่�ยทอด

ผ่�นเพจส่วนตัวและได้รับคว�มสนใจมีคนเข้�ม�กดไลก์กดแชร์

กันม�ก ก็เช่น เมื่ออายุเพิ่มขึ้น สิ่งที่ต้องเพิ่มขึ้นคือเหตุผล สิ่งที่

ต้องลดลงคืออารมณ์ 

เจ้�ตัวยังอธิบ�ยด้วยว่�  “อ�รมณ์นี่แหละ  คือตัวบทที่

จะคอนโทรลชีวิตและคว�มสุขของเร�  เรื่องไหนอ�รมณ์ร้อน

ใจร้อนเกินไป ไม่ใช้สติคิดให้ถี่ถ้วน คว�มผิดพล�ดเกิดขึ้นได้ สติ

สำ�คัญกับทุกสถ�นก�รณ์  ยกตัวอย่�งเช่น  ถ้�คุณใช้อ�รมณ์กับ

หัวใจและคว�มรักม�กไป คว�มวุ่นว�ยใจก็เกิดต�มม� 

เคยได้ยินกันมั้ยครับ  รักเกินรัก  มักจะทำ�ล�ย  ดังนั้นจะ

แสดงคว�มรู้สึกกับคนรอบตัว เพื่อนร่วมง�น หรือกับคนรัก ต้อง

ใช้สติในก�รยั้งคิด  เพร�ะทุกอย่�งส่งผลโดยก�รแสดงออก  ซึ่ง

คนข้�งๆ สัมผัสคว�มรู้สึกได้”

นอกจ�กนี้  ตลอดสัปด�ห์ที่ผ่�นม�มีข้อคิดดีๆ  จ�ก  รมต.

เฮ้งอีกเพียบ  เช่น  สวัสดีวันจันทร์  ทุกๆ  วันอ�จจะไม่ใช่วันที่

ดี แต่มันก็มีสิ่งที่ดีๆ บ�งสิ่งเกิดขึ้นในทุกๆ วัน เป็นต้น 

นับเป็นข้อคิดดีๆ ที่ รมต.เฮ้งแชร์ไว้ให้คิด พร้อมให้ทุกคน

นำ�ไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริง อิอิ.

บรรจง

ฝากข้อคิด

ช่

จี้หยุดควบรวม2ยักษ์มือถือ

นายยุทธพงศ์ 

จรัสเสถียร 

ส.ส.มหาสารคาม 

พรรคเพื่อไทย  

แถลงข่าวความไม่

โปร่งใสการจัดซื้อ

อากาศยานไร้คนขับ 

(ยูเอวี) รุ่น Hermes 

900 จากประเทศ

อิสราเอล จำานวน 

3 ลำา มูลค่า 4,100 

ล้านบาท ของกอง

ทัพเรือ

น�ยศรัณย์   ทิมสุวรรณ 

ส.ส.เลย  พรรคเพื่อไทย  และ

กรรม�ธกิ�รวสิ�มญัพจิ�รณ�ศกึษ�

ผลกระทบกรณกี�รควบรวมกจิก�ร

โทรคมน�คมระหว่�ง  TRUE  กับ 

DTAC  กล่�วว่� อย�กเรียกร้องให้ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช�  น�ยก

รฐัมนตรี ระงบัก�รควบรวมกจิก�ร

ระหว่�ง  TRUE  กับ  DTAC  เพื่อ

ป้องกันก�รผูกข�ด  ปัจจุบันมีก�ร

ออกข่�วเหมือนว่�ก�รควบรวมได้

เสร็จสิ้นแล้ว  ล่�สุด  ซูเปอร์บอร์ด 

กสทช.ได้ร้องต่อประธ�น  กสทช.

ชุดที่รักษ�ก�รอยู่  โดยระบุว่� ก�ร

ควบรวมทรูกับดีแทคไม่ชอบด้วย

กฎหม�ยหล�ยประก�ร  และมีผล

เสียหล�ยด้�น 

นอกจ�กนี้ ผลกระทบที่อ�จ

จะเกิดจ�กก�รควบรวมกิจก�รจะ

ขย�ยวงกว้�งไปในหล�ยธุรกิจที่

เกี่ยวข้อง  และเพิ่มโอก�สในก�ร

ผกูข�ดตล�ดในภ�คธรุกจิอื่นๆ นอก 

จ�กโทรคมน�คม  ยกตัวอย่�งเช่น 

ธุรกิจก�รค้�ปลีกซึ่งก็เคยเกิดข้อ

ถกเถียงจ�กก�รควบรวมกิจก�ร

ระหว่�ง ซีพี  กับ  เทสโก้  โลตัส ที่

หลงัจ�กก�รควบรวมไดค้รองตล�ด

ก�รค้�ปลีก-ค้�ส่งถึง  75.8%  ของ

ไทยโพสต์  •  น�ยธนกร  วังบุญ

คงชนะ  โฆษกประจำ�สำ�นักน�ยก

รฐัมนตร ีเปดิเผยว�่ พล.อ.ประยทุธ ์

จันทร์ โอช�  น�ยกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงกล�โหม 

ได้ ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รแก้ ไข

ปัญห�ฝุ่นละออง  PM2.5  โดยได้

สั่งก�รให้หน่วยง�นที่ เกี่ยวข้อง

เร่งดำ�เนินก�รแก้ไขอย่�งต่อเนื่อง 

นับตั้งแต่รัฐบ�ลได้ประก�ศให้ก�ร

แก้ ไขปัญห�มลภ�วะด้ �นฝุ่ น

ละอองเป็นว�ระแห่งช�ติ โดยเน้น

ย้ำ�ใหก้ระทรวงทรพัย�กรธรรมช�ติ

และสิ่งแวดล้อม  ร่วมกับหน่วย

ง�นที่เกี่ยวข้องดำ�เนินก�รแก้ ไข

ปัญห�ฝุ่นละอองทั้งในกรุงเทพฯ 

และพื้นที่ที่ ได้รับผลกระทบทั่วทั้ง

ประเทศ

โฆษกประจำ�สำ�นักน�ยกฯ                                                  

กล่�วว่�  น�ยกรัฐมนตรีห่วงใย

ผลกระทบที่ อ�จส่ งผลถึ งชีวิต

คว�มเป็นอยู่ และสุขภ�พของ

ประช�ชน  ซึ่ ง เกิดจ�กปัญห�

ฝุ่นละออง  PM2.5  และมลพิษ

ท�งอ�ก�ศ  โดยได้กำ�ชับให้กระ 

ทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและ

สิ่งแวดล้อม  ร่วมกับหน่วยง�น

ที่เกี่ยวข้องดำ�เนินก�รต�มแผน

ปฏิบัติก�รขับเคลื่อนว�ระแห่งช�ต ิ

“ก�รแก้ ไขปัญห�มลพิษด้�นฝุ่น

ละออง”  ซึ่งจ�กข้อมูลของกรม

ควบคุมมลพิษพบว่�  นับตั้งแต่

เดือนตุล�คม 2564 - 23 มีน�คม 

2565  ได้มีก�รตรวจสอบตรวจวัด

ควันดำ�รถบรรทุกและรถโดยส�ร

ทั่ วประเทศ  และปรับปรุ งค่ �

ม�ตรฐ�นควันดำ�โดยเพิ่มคว�ม

เข้มงวดและประสิทธิภ�พก�รแก้

ปัญห� PM 2.5 จ�กแหล่งกำ�เนิด

มลพิษประเภทรถยนต์  โดยปรับ

ม�ตรฐ�นค่�ควันดำ�ของรถยนต์ที่

ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วย

ก�รอัด  พ.ศ.2564  ซึ่งกำ�หนดค่�

คว�มทึบแสงไม่เกินร้อยละ    30 

จ�กเดิมไม่เกินร้อยละ 45 และค่�

กระด�ษกรองไม่เกินร้อยละ  40 

จ�กเดิมไม่เกินร้อยละ  50  ห�ก

ตรวจพบค่�ควันดำ�เกินกำ�หนด

จะลงโทษเปรียบเทียบปรับสถ�น

หนัก  5,000  บ�ท  และสั่งห้�มใช้

รถทันที  ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 

13  เมษ�ยนนี้  นอกจ�กนี้  น�ยก

รัฐมนตรียังชื่นชมเจ้�หน้�ที่ทุกคน 

รวมทั้งประช�ชนที่มีส่วนร่วมและ

ให้คว�มร่วมมือในก�รแก้ไขปัญห�

มลพิษฝุ่นละออง.

ไทยโพสต์ • “เพื่อไทย” เรียกร้อง “ประยุทธ์” ระงับควบรวม TRUE-

DTAC ป้องกันการผูกขาด ชี้ผลกระทบขยายวงกว้าง หวั่นลามค้าปลีก

ซัดตร.อาจผิดม.157 

ไม่ตรวจเมาปลาวาฬ

ตล�ด  อีกทั้งในประเด็นเรื่องก�รที่

ยังไม่มีก�รเข้�ทำ�หน้�ที่ของ กสทช.

ชุดใหม่แทนชุดปัจจุบัน  ซึ่งปฏิบัติ

หน�้ทีต่ัง้แตป่ ี2557 เสีย่งทีจ่ะทำ�ให้

เกดิคว�มเสยีห�ยตอ่ประช�ชน โดย

เฉพ�ะเมื่อตัวผู้นำ�เองไม่เข้�ใจและ

ไม่รับฟังคำ�แนะนำ�จ�กผู้อื่นเลย

ในก�รประชุมของคณะ 

กมธ.มีก�รยกกรณีก�รควบรวม

กิ จก�รโทรคมน�คมในหล�ย

ประเทศตั้งแต่อดีตม�เพื่อเปรียบ

เทียบและพิจ�รณ�ถึงผลกระทบ 

แต่ข้อมูลดังกล่�วแตกต่�งจ�กก�ร

ควบรวมทรกูบัดแีทคอย�่งม�ก จ�ก

ขอ้มลูประกอบกรณตี�่งประเทศนัน้ 

ไม่มีประเทศใดที่เคยอนุญ�ตให้มี 

ก�รควบรวมกิจก�รที่จะทำ�ให้เกิด

ก�รครองตล�ดม�กกว่�  30%  แต่

ในกรณีของก�รควบรวมทรูกับดี

แทค  จะทำ�ให้เกิดก�รครองตล�ด

ม�กกว่�  52%  และจะทำ�ให้ตล�ด

โทรคมน�คมของไทยเกิดก�รครอง

ตล�ดจ�กคูแ่ขง่เพยีง 2 ร�ยสงูกว�่ 

90% ของตล�ด แตห่นว่ยง�นต�่งๆ 

ที่เกี่ยวข้องไม่ส�ม�รถตอบได้อย�่ง

ชัดเจนว่�  จะส�ม�รถควบคุมหรือ

ป้องกันผลกระทบที่จะเกิดจ�กก�ร

ควบรวมกิจก�รได้ม�กน้อยเพียง

ใด  จะคุ้มครองประช�ชนที่เป็น

ผู้บริโภคอย่�งไร  และประช�ชน

ต้องเสี่ยงจ�กผลกระทบจ�กก�รที่

ขอ้มลูก�รใชง้�นอ�จจะถกูนำ�ไปห�

ประโยชน์ โดยไม่รู้ตัว

น�ยศรัณย์กล่�วว่�  ในประ 

เด็นท่ีอ�จจะทำ�ให้เกิดก�รผูกข�ด

ตล�ดในภ�คธุรกิจอื่นๆ  หน่วยง�น                                                        

ของรัฐมิได้คำ�นึงถึงผลกระทบซ่ึง

จะเกิดข้ึนหลังจ�กควบรวมกิจ 

ก�ร  เน่ืองจ�กในปัจจุบันกิจก�ร

โทรคมน�คมและกิจก�รผู้ให้บริก�ร

อินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนระบบ

โครงสร้�งพ้ืนฐ�นของโลกดิจิทัล 

โดยเฉพ�ะในประเทศไทย  ก�รเข้�                                              

ถึงโอก�ส  ก�รพัฒน�  กลุ่มลูกค้�

ของธุรกิจต่�งๆ  ในปัจจุบันและ

ก�รบริก�รของภ�ครัฐเองต่�ง

ต้องอ�ศัยก�รเข้�ถึงผ่�นช่องท�ง

โทรคมน�คมและอินเทอร์เน็ต ห�ก

ปล่อยให้เกิดก�รครองตล�ดในกิจ 

ก�รโทรคมน�คม ซ่ึงส่วนแบ่งตล�ด

ของ 2 ผู้เล่นร�ยใหญ่เกินกว่�  90% 

จะทำ�ให้ในอน�คตธุรกิจต่�งๆ  ท่ี

มีก�รใช้ข้อมูลโทรคมน�คมเป็น

ส่วนประกอบได้รับผลกระทบอย่�ง

รุนแรง  ตัวอย่�งเช่น  ห�กนำ�ข้อมูล

เลขหม�ยหลังจ�กก�รรวมกิจก�ร

ไปใช้ร่วมกิจก�รอื่นๆ  เช่น  ก�รค้�

ปลีกหรือก�รให้บริก�รกระเป๋�เงิน

ดิจิทัล  ซ่ึงได้รับคว�มนิยมม�กข้ึน

เรื่อยๆ ในปัจจุบัน จะทำ�ให้เกิดคว�ม

เส่ียงท่ีมีก�รครองตล�ดในภ�คธุรกิจ

อื่นๆ ต่อไปอีกในอน�คต โดยท่ีภ�ค

รัฐและผู้นำ�ประเทศไม่ส�ม�รถรักษ�

ผลประโยชน์ให้ประช�ชนได้.

ไทยโพสต์ • จ�กกรณีน�ยวรสิทธิ์ 

อิสสระ หรือไฮโซปล�ว�ฬ อ�ยุ 40 

ปี ท�ย�ทธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ชื่อ

ดัง  เจ้�ของโรงแรมศรีพันว�ภูเก็ต 

ขับรถยนต์ยี่ห้อหรูชนร�วเหล็กท�ง

บริเวณถนนเพชรเกษม  โค้งบ้�น                                                       

ขนิม ม.7 ต.ทุ่งมะพร้�ว อ.ท้�ยเหมือง 

จ.พังง� ทำ�ให้ไฟลุกไหม้ทั้งคัน ต่อ

ม�เจ้�หน้�ที่ลงพื้นที่ตรวจสอบใน

เบื้องต้น  พบก�ร์ดเรลหรือร�วกั้น

ท�งโคง้ไดร้บัคว�มเสยีห�ย มคีว�ม

ย�วประม�ณ  30 เมตร จึงได้แจ้ง

ขอ้กล�่วห�ขบัรถโดยประม�ททำ�ให้

ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับคว�มเสียห�ย 

แตย่นืยนัว�่ไมต่อ้งตรวจวดัปรมิ�ณ

แอลกอฮอล์  เนื่องจ�กไม่มีคู่กรณี

หรือผู้ได้รับบ�ดเจ็บ

ว่�ที่  ร.ต.สมช�ย  อ�มีน 

น�ยกสม�คมนักกฎหม�ยคุ้มครอง

สิทธิแ์ละสิ่งแวดล้อม กล่�วถงึเรื่อง

นีว้�่ ก�รทีเ่จ�้หน�้ทีต่ำ�รวจไมส่ัง่ให้

ผูข้บัขีร่ถยนตค์นัทีเ่กดิอบุตัเิหตรุ้�ย

แรงไปตรวจวดัปรมิ�ณแอลกอฮอล์

ในเลือด  อ�จเข้�ข่�ยจงใจช่วย

เหลือผู้กระทำ�ผิดให้ไม่ต้องรับโทษ 

เป็นก�รปฏิบัติหน้�ที่หรือละเว้น

ก�รปฏิบัติหน้�ที่ โดยมิชอบ  ผิด

ต�มม�ตร�  157  เนื่องจ�กต�ม 

พ.ร.บ.จร�จรท�งบก  พ.ศ.2542 

ม�ตร�  43  (2)  ห้�มขับขี่รถยนต์

ในขณะเม�สุร�  ฝ่�ฝืนมีคว�ม

ผิดต�มม�ตร�  160  ตรี  จำ�คุกไม่

เกิน 1 ปี หรือปรับ 5,000-20,000 

บ�ท  และสั่งพักใช้ ใบอนุญ�ตไม่

น้อยกว่�  6  เดือน  และในกรณีที่

เจ้�พนักง�นจร�จรหรือพนักง�น

สอบสวนเหน็ว�่ ผูข้บัขีฝ่�่ฝนืม�ตร� 

43  (2)  ให้พนักง�นสอบสวนสั่ง

ให้มีก�รทดสอบว่�ผู้ขับขี่เม�สุร�

ขณะขับขี่หรือไม่  ถ้�ผู้ขับขี่ขัดขืนมี

โทษปรับครั้งละ 1,000 บ�ท และ

ให้สันนิษฐ�นไว้ก่อนว่�ผู้นั้นขับขี่

รถขณะเม�สุร�แม้ไม่ยอมทดสอบ 

และกรณีที่รถยนต์มีประกันภัย

ภ�คสมัครใจ ห�กเกิดอุบัติเหตุท�ง

รถยนตข์ึน้และน�่เชื่อว�่จะมสี�เหตุ

จ�กก�รเม�แล้วขับ  บริษัทประกัน

จะขอให้มีผลก�รตรวจวัดปริม�ณ

แอลกอฮอล์ม�ประกอบก�รจ่�ย

ค่�สินไหมทดแทน  ห�กผู้ขับขี่มี

ปริม�ณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 5 

มลิลกิรมัเปอรเ์ซน็ต ์ ถอืว�่เม�แลว้

ขับ  บริษัทประกันภัยรถยนต์จะไม่

คุ้มครองผู้เอ�ประกัน 

“ก�รที่พนักง�นสอบสวน

อ้�งว่�ไม่มีคู่กรณี  จึงไม่สั่งให้มี

ก�รตรวจวัดปริม�ณแอลกอฮอล์

ในเลือด  จึงเป็นก�รกล่�วอ้�งที่                                          

ไร้เหตุผล  อ�จเข้�ข่�ยเจตน�ช่วย                                                   

เหลือผู้กระทำ�ผิด  ที่นอกจะกระทำ�

ก�รโดยประม�ทเป็นเหตุให้ทรัพย์ 

สินผู้อื่นเสียห�ยแล้ว  ห�กตรวจ

พบว่�ขับรถขณะเม�สุร�  ต้องรับ

โทษจำ�คุกไม่เกิน 1 ปี แต่ถ้�ทำ�ให้                

ผู้อื่นบ�ดเจ็บด้วยโทษจำ�คุก    1-5 

ปี”.   

ฝ่ายค้าน

บริห�รร�ชก�รแผ่นดินสร้�งคว�มเดือดร้อน

ให้พี่น้องประช�ชนม�โดยตลอด  บริห�รผิด

แล้วผิดอีก และผิดซ้ำ�ซ�ก ในภ�วะปกติก็ทำ�ให้

เศรษฐกิจพัง พอโควิด-19 ระบ�ดก็เหมือนโดน

น็อกทันที  ล็อกด�วน์จนประเทศพัง  เยียวย�ก็

ไม่ทั่วถึง ทำ�ให้พี่น้องประช�ชนต้องทุกข์ทนกับ

ก�รบริห�รร�ชก�รของรัฐบ�ลชุดนี้ม�น�น วัน

นี้จึงหมดเวล�ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช� 

“วันนี้หนี้สินของประเทศที่เรียกว่�หนี้

ส�ธ�รณะตัวเลขพุ่งขึ้นไปเกือบ  10  ล้�นล้�น

บ�ท  หนี้สินประช�ชน  หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น

อย่�งม�ก  เกิดปัญห�ข้�วของแพง  รัฐบ�ลชุด

นี้ก็ไม่ส�ม�รถแก้ไขปัญห�ได้ พี่น้องประช�ชน

และประเทศเจ๊งในทุกวันนี้” นพ.ชลน่�นกล่�ว  

น�ยวิสุทธิ์  ไชยณรุณ  ส.ส.พะเย�  ประ 

ธ�น  ส.ส.พรรค พท.  กล่�วว่�  ประช�ชนรับรู้

ม�ตลอด 8 ปี เงินในกระเป๋�ไม่มีเหลือ คนจน

ทั้งแผ่นดิน  มีเพียงน�ยทุน  เจ้�สัวที่เดินต�ม 

พล.อ.ประยุทธ์ ไม่กี่คนเท่�นั้นที่มีคว�มสุขอยู่  

พอประช�ชนเดือดร้อนจะต�ยก็จะให้เงินม�

เพียง  300-500 บ�ท ซึ่งไม่ทั่วถึง  สร้�งคว�ม

เหลื่อมล้ำ�ในประเทศอย่�งหนัก คว�มทุกข์ย�ก

นี้พี่น้องเกษตรกรรับรู้เป็นอย่�งดี  ร�ค�พืชผล

ก�รเกษตรตกต่ำ�  เนื่องจ�กรัฐบ�ลไม่เคยใส่ใจ

ว�งแผนดูแล  ร�ค�ข้�วตกต่ำ�ลง  แต่ร�ค�ปุ๋ย

และย�ฆ่�แมลงแพงขึ้นอย่�งม�ก

“ปัญห�ร�ค�น้ำ�มันแพงม�ก  จนพี่น้อง

ประช�ชนต้องหนีไปเติมในประเทศเพื่อนบ้�น 

แลว้ประช�ชนจะอยู่ไดอ้ย�่งไร โรคระบ�ดสตัว ์

รฐับ�ลกพ็ย�ย�มปกปดิแลว้ปลอ่ยให้โรคระบ�ด

เตม็บ�้นเตม็เมอืง โดยเฉพ�ะโรคระบ�ดหมแูละ

โรคระบ�ดวัว  ก�รเลือกตั้งครั้งนี้ต้องเลือกคน

ที่จะแก้ปัญห�ให้ประช�ชน อย่�ไปเลือกพวกที่

บริห�รไม่เป็น แก้ปัญห�ประช�ชนไม่ได้ ไม่ว่�

แตกแบงกพ์นัไปอยูพ่รรคไหนกเ็ปน็พวกเดมิ ดงั

นั้นจึงไม่ควรเลือก”

น.ส.ศิริกัญญ�  ตันสกุล  ส.ส.บัญชีร�ย

ชื่อ  รองหัวหน้�พรรคก้�วไกล  (ก.ก.)  กล่�ว

ว่�  ม�ตรก�รลดค่�ครองชีพระยะย�วสำ�หรับ 

10  ม�ตรก�รคว�มช่วยเหลือของรัฐบ�ลนั้น 

ไม่ได้เป็นก�รช่วยเหลือ  10  ม�ตรก�ร  แต่

เป็นคำ�รับส�รภ�พ  เพร�ะรัฐบ�ลไม่ส�ม�รถ

ตรึงน้ำ�มันดีเซลและร�ค�ก๊�ซหุงต้มได้อีกแล้ว 

เป็นม�ตรก�รรองรับที่รัฐบ�ลหมดหน้�ตัก  ไม่

ส�ม�รถช่วยเหลือเรื่องพลังง�นได้

น�ยสุพจน์  อ�ว�ส  โฆษกพรรคประช� 

ช�ติ กล่�วว่� ประเทศเจ๊ง ไปดูร�ยได้มวลรวม

ประช�ช�ติ  (จีดีพี) ขย�ยตัว 1.5% ต่ำ�ที่สุดใน

อ�เซียน  น้อยกว่�ล�ว  และตอนนี้ล�วมีรถไฟ

คว�มเร็วสูงแล้ว  หนี้ส�ธ�รณะ  42.19%  ต่อ   

จีดีพี แต่ตอนนี้ พล.อ.ประยุทธ์ขย�ยเพด�นหนี้

ส�ธ�รณะเกือบ  70% ที่น่�อ�ยสถิติทุจริตของ

ไทยต่ำ�ตดิดนิ ป ี2563 เหมอืนจะด ีแตอ่ยูท่ี ่104 

ของโลก แต่ตอนนี้ยึดอำ�น�จ น.ส.ยิ่งลักษณ์ม� 

แต่ก�รทุจริตก็เพิ่มขึ้น

น�ยนิคม  บุญวิเศษ  หัวหน้�พรรคพลัง

ปวงชนไทย  กล่�วว่�  พล.อ.ประยุทธ์มีก�รใช้

งบประม�ณจำ�นวนม�กที่สุด  อยู่ม�  8  ปี  ใช้

งบ 23 ล้�นล้�นบ�ท ประช�ชนแย่ลง มีใครไม่

เป็นหนี้บ้�ง แสดงว่�เศรษฐกิจแย่ทำ�ให้คนรวย

เป็นคนจนได้เก่งจริง  ถ้�  พล.อ.ประยุทธ์เป็น                  

น�ยกฯ แบบนี้ ทุกคนเป็นน�ยกฯ  ได้หมด ถ้�

เอ�แค่คว�มส�ม�รถของ  พล.อ.ประยุทธ์  ทุก

คนเป็นน�ยกฯ ได้ 

ผู้สื่อข่�วร�ยง�นว่� ในช่วงท้�ยเวทีเปิด

ให้ตัวแทนประช�ชนถ�มไปยังตัวแทนพรรค

รว่มฝ�่ยค�้น ซึง่ไดส้ะทอ้นปญัห�และเรยีกรอ้ง

ก�รชว่ยเหลอืเกษตรกรทีม่ปีญัห�หนีส้นิ รวมทัง้

ทวงอำ�น�จคืนสู่ประช�ชน  รวมทั้งเรียกร้องให้

ฟื้นกลุ่มเสื้อแดงพื่อทวงอำ�น�จคืน 

น.ส.อรุณี  ก�สย�นนท์  รองเลข�ธิก�ร

พรรค พท. กล่�วว่� ตั้งแต่ปี 2557 พล.อ.ประ 

ยุทธ์ ได้รัฐประห�ร  ประก�ศขึงขังที่จะปฏิรูป

กิจก�รตำ�รวจ  ซึ่งได้มีก�รตั้งส�รพัดคณะ

กรรมก�รที่เกี่ยวข้องกับก�รปฏิรูปตำ�รวจไม่

ต่ำ�กว่� 5 คณะ ซึ่งผ่�นม� 5 ปี ร่�งพระร�ช

บัญญัติตำ�รวจแห่งช�ติ  ซ่ึงมีบทบ�ทสำ�คัญในก�ร

ปฏิรูปตำ�รวจยังไม่แล้วเสร็จ  จึงมีคว�มเคลือบ

แคลงสงสัยว่�  พล.อ.ประยุทธ์กำ�ลังกระทำ�ผิด

รัฐธรรมนูญหรือไม่  เพร�ะในรัฐธรรมนูญปี 

2560  ม�ตร�  260  ระบุว่�ให้เร่งดำ�เนินก�ร

ปฏิรูปกระบวนก�รยุติธรรมภ�ยใน 1 ปี 

“ถ้�  พล.อ.ประยุทธ์ตั้งใจที่จะปฏิรูป

ตำ�รวจจริงๆ  ต้องทำ�ได้  เพร�ะท่�นมีอำ�น�จ

ล้นมือ  ยิ่งในเวล�ที่ผู้คนเสื่อมศรัทธ�กับระบบ

และกระบวนก�รยุติธรรม    รัฐบ�ลยิ่งต้อง

ทำ�ให้ดี  ท่�นควรเร่งสร้�งผลง�นให้ประช�ชน

จดจำ�  เพร�ะอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจช่วงที่พรรค

ร่วมฝ่�ยค้�นจะยื่นต่อประธ�นสภ�ฯ  ในเดือน

พฤษภ�คมนี้  รอบนี้พรรคเพื่อไทยมีหลักฐ�น

เดด็ อย�่มแีตค่ำ�สัง่แตง่ตัง้คณะกรรมก�รปฏริปู 

ขอผลง�นก�รปฏิรูปตำ�รวจอย่�งเป็นรูปธรรม” 

น.ส.อรุณีกล่�ว.

ชิงผู้ว่าฯ

จ�กเดมิที่ได้ 600 บ�ท เฉพ�ะเดก็ทีย่�กจน แต่

เร�จะเพิ่มให้เด็กทุกคนได้รับสวัสดิก�ร  1,200 

บ�ทต่อเดือนทุกคนในกรุงเทพฯ  ยืนยันว่�

นี่ ไม่ใช่ก�รช่วยเหลือ  แต่เป็นรัฐสวัสดิก�ร 

2.วคัซนีฟรจี�กภ�ษปีระช�ชน โดยจะทำ�ใหก้�ร

เข�้ถงึวคัซนีโรคทกุชนดิเปน็สทิธขิัน้พืน้ฐ�นของ

คนกรุงเทพฯ 

3.หยุดระบบอุปถัมภ์ด้วยงบที่คนกรุง 

เทพฯ  เลือกเองได้  โดยจะนำ�งบประม�ณของ 

กทม.ประม�ณ  5%  หรือ  4,000  ล้�นบ�ท 

โดยกระจ�ยสู่ชุมชนต่�งๆ  4.ตั้งเป้�สร้�งที่อยู่ 

อ�ศัยใจกล�งเมือง  10,000  ยูนิต  ในร�ค�

ไม่เกิน  3,500-9,000  บ�ทต่อเดือน  และให้

เช่�ระยะย�ว  ซึ่งต้องอยู่ใจกล�งเมืองที่ระบบ

ขนส่งคมน�คมเข้�ถึง  5.ลดค่�ครองชีพด้วย                                 

ค่�เดินท�งที่ทุกคนจ่�ยไหว ไม่ว่�จะเป็นรถเมล์ 

เรือโดยส�ร และรถไฟฟ้� 6.ขึ้นค่�เก็บขยะห้�ง 

ใหญ่และนำ�เงินไปปรับปรุงก�รเก็บขยะครัว

เรือน  ปรับปรุงจุดทิ้งขยะทั่วกรุงเทพฯ  เก็บค่�

จัดก�รขยะจ�กน�ยทุนต�มจริง  ซึ่งเพิ่มขึ้นไม่

ต่ำ�กว่�  10  เท่�ของที่จ่�ยอยู่ในปัจจุบัน  รวม

ถึงมีแอปพลิเคชันเรียกรถซ�เล้งรับซื้อของเก่�

ให้ม�รับซื้อขยะรีไซเคิลที่หน้�บ้�นในเวล�ที่

ประช�ชนสะดวก 

7.ลงทุนพัฒน�ศูนย์เด็กเล็กศูนย์ละ  5 

ล้�นบ�ท  8.สร้�งก�รศึกษ�ที่ทุกคนวิ่งต�ม

ฝันของตนเองได้  โดยเปลี่ยนหลักสูตรก�ร

ศึกษ�โดยตัดวิช�ที่ ไม่จำ�เป็นออก  และเพิ่ม

เวล�เรียนรู้นอกห้องเรียน  9.ลอกท่อทั่วเมือง 

ลอกคลองทั่วกรุง  ขย�ยท่อระบ�ยน้ำ�  จบ

ปัญห�น้ำ�รอระบ�ย  10.เปลี่ยนที่รกร้�งเป็น 

ที่ส�ธ�รณะ  พัฒน�เป็นสวนส�ธ�รณะให้

กับประช�ชน  และเปิดพื้นที่ส�ธ�รณะของ                                           

กทม.ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำ�หรับก�รชุมนุม 

11.ท�งเท้�ดีเท่�กันทั้งกรุงเทพฯ  ห้�มตั้งแผง                                                              

ลอย  แต่  กทม.จะห�พื้นที่ใกล้เคียงให้ค้�ข�ย 

พร้อมทั้งมีก�รท�สีตีเส้นท�งม้�ล�ยให้ชัด                                                  

ทำ� เส้นชะลอคว�มเร็วและก�รติดตั้ ง ไฟ

สัญญ�ณคนข้�มถนนในจุดที่จำ�เป็นทันที  และ                         

12.นโยบ�ยเจอส่วยแจ้งผู้ว่�ฯ กรุงเทพฯ โปร่ง 

ใสไร้คอร์รัปชัน  สร้�งช่องท�งแจ้งปัญห�  ร้อง

เรียนต่อผู้ว่�ฯ กทม.โดยตรง

“นีเ่ปน็ก�รสร�้งเมอืงแหง่คว�มหวงัของ

ทุกคน เป็นเมืองที่เร�อยู่แล้วเร�รู้สึกว่�เร�เป็น

เจ้�ของ  ไม่ใช่แค่ผู้อยู่อ�ศัย  จะเป็นโดมิโนตัว

แรกที่ประก�ศฉันท�มติใหม่ร่วมกันว่� ไม่มีมัน

ผู้ใดม�ขโมยคว�มฝนัของประช�ชนไปไดอ้กี ให้

ผมและ ส.ก. ของพรรคก�้วไกลทัง้ 50 เขตไปขบั

เคลื่อนนโยบ�ยทั้ง 12 นโยบ�ย คืนเมืองที่คน

กรุงเทพฯ  เท่�กันให้คนกรุงเทพฯ ทุกคน และ

วันที่ 22 พ.ค. เลือกวิโรจน์ เป็นผู้ว่�ฯ ออกไป

ก�ให้คนเท่�กัน” น�ยวิโรจน์กล่�ว

น�ยธน�ธรกล่�วว่�  ผู้ว่�ฯ  กทม.ต้อง

เข้�ไปบริห�รโรงเรียนกว่�  400  โรงเรียน  ทุก

คนอย�กได้ โรงเรยีนทีม่คีว�มเท�่ทนักบัโลก ครู

และนกัเรยีนมคีว�มสมัพนัธก์นัดว้ยคว�มไวเ้นือ้

เชื่อใจกันหรือไม่  ห�กอย�กได้ โรงเรียนแบบนี้ 

ต้องยกเลิกอำ�น�จนิยมในโรงเรียน  จะต้องเลิก

สั่งให้เด็กท่องค่�นิยม  12  ประก�ร  หรือสั่งให้

เด็กร้อยม�ลัย  ต้องยกเลิกประเพณีที่เก่�รวม

ถึงชุดนักเรียนและทรงผม  ถ้�คิดว่�จะทำ�สิ่ง

ต่�งๆ  เหล่�นี้ ได้ต้องใช้นักบริห�ร  หรือนักก�ร

เมืองที่มีเจตจำ�นงที่มุ่งมั่น และก�รจะทำ�ให้คน

เท่�กัน  กรุงเทพฯ  ที่จะทำ�ให้คนเท่�กันได้  เร�

ต้องก�รคนที่บริห�รเป็นและคนที่มีเจตจำ�นงที่

มุ่งมั่นท�งก�รเมือง

ท�งด้�น  พล.ต.อ.อัศวิน  ขวัญเมือง  ซ่ึง                                                                       

ล�ออกจ�กตำ�แหน่งผู้ว่�ร�ชก�รกรุงเทพมห� 

นครไปเมื่อวันท่ี  24  มี.ค.ท่ีผ่�นม�น้ัน  ได้เตรียม

แถลงเปิดตัวลงสมัครรับเลือกต้ังผู้ว่�ฯ  กทม.ใน

น�มอิสระอย่�งเป็นท�งก�ร  ในวันท่ี  28  มี.ค.น้ี 

เวล� 18.00 น. ท่ีโกดังเสริมสุข ท่�เรือเป๊ปซ่ี เขต

คลองส�น  พร้อมเปิดนโยบ�ยแก้ไขปัญห�และ

ผลักดันก�รพัฒน�กรุงเทพฯ ให้เป็นจริงได้ ภ�ยใต้

แคมเปญ #กรุงเทพฯต้องไปต่อ รวมท้ังเปิดตัวทีม

ง�นท่ีมีท้ังคนรุ่นใหญ่และคนรุ่นใหม่ม�เข้�ร่วม

ทีมพัฒน�กรุงเทพฯ ในน�ม “กลุ่มรักษ์กรุงเทพ”

มีร�ยง�นว่� ทีมง�นของ พล.ต.อ.อัศวิน 

ที่น่�สนใจ  ประกอบด้วย  พล.ต.ท.ช�ญเทพ 

เสสะเวช  เลข�ธิก�รพรรคไทยภักดี  อดีตผู้

บญัช�ก�รตำ�รวจนครบ�ล อดตีน�ยตำ�รวจร�ช

องครักษ์พิเศษ  จะทำ�หน้�ที่ผู้อำ�นวยก�รเลือก

ตัง้ ทัง้นี ้พล.ต.ท.ช�ญเทพยงัเปน็เพื่อนสนทิของ 

พล.ต.อ.จักรทิพย์  ชัยจินด�  อดีตผู้บัญช�ก�ร

ตำ�รวจแห่งช�ติ โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์จะม�ให้

กำ�ลังใจในวันเปิดตัวด้วย  ส่วนน�ยถ�วร  เสน

เนียม  อดีต  รมช.มห�ดไทย  อดีต  ส.ส.พรรค

ประช�ธปิตัย ์และอดตีแกนนำ�กลุม่ กปปส. เปน็

ที่ปรึกษ�อยู่เบื้องหลังในก�รช่วย พล.ต.ท.ช�ญ

เทพว�งยุทธศ�สตร์ในก�รเลือกตั้ง  และน�ย

ทินกร  ปลอดภัย  อดีตผู้ช่วยเลข�นุก�รผู้ว่�ฯ 

กทม.  น�ยกสโมสรกีฬ�เขตมีนบุรี  ซึ่งเป็นคน

ใกลช้ดิกบัน�ยถ�วร เปน็รองผูอ้ำ�นวยก�รเลอืก

ตั้ง  รับผิดชอบฝั่งกรุงเทพฯ  ตะวันออก  และ

ประส�นเครือข่�ยต่�งๆ ในกรุงเทพฯ นอกจ�ก

นี้  จะมีก�รเปิดตัวบุคคลสำ�คัญของทีมง�น 

พล.ต.อ.อัศวินเพิ่มเติมอีกด้วย และมีกลุ่มเครือ                                                               

ข่�ยต่�งๆ ม�ให้ก�รสนับสนุนจำ�นวนม�ก

ขณะที่น�ยสกลธี   ภัททิยกุล  ว่�ที่

ผู้สมัครผู้ว่�ฯ  กทม.  กล่�วภ�ยหลังลงพื้นที่

สำ�รวจระบบบริห�รจัดก�รน้ำ�  ก�รรักษ�คู

คลอง  พื้นที่ปิดล้อม  ประตูระบ�ยน้ำ�  ระบบ

ส�ธ�รณูปโภค  และเส้นท�งก�รท่องเที่ยวริม

คลอง  พื้นที่เขตทุ่งครุ  จ�กนั้นลงพื้นที่สำ�รวจ

แนวป่�โกงก�ง และปัญห�ก�รกัดเซ�ะช�ยฝั่ง

ทะเลบ�งขนุเทยีน เขตบ�งขนุเทยีน ว�่อกีเรื่อง

ที่น่�ทำ�และเกี่ยวข้องโดยตรงกับนโยบ�ยก�ร

ขนสง่ส�ธ�รณะดกีว�่นี้ ไดข้องตนคอื ก�รเชื่อม

ต่อ  “ล้อ  ร�ง  เรือ”  ซึ่งคลองหลักในเขตนี้คือ

คลองบ�งมด ห�กเดินเรือไฟฟ้� EV ต�มคลอง

บ�งมดไปประม�ณ 9 กโิลเมตร (กม.) จะไปเจอ

สถ�นีรถไฟฟ้�ส�ยสีเขียวสถ�นีวุฒ�ก�ศ  รวม

ถึงในอน�คตถ้�รถไฟฟ้�ส�ยสีแดงเสร็จจะไป

เชื่อมตอ่ก�รเดนิท�งทีส่ถ�นดี�วคะนองในระยะ

ท�งไม่ถึง  5  กม.  ซึ่งจะทำ�ให้พี่น้องประช�ชน

ย่�นนี้ส�ม�รถเชื่อมต่อก�รเดินท�งได้สะดวก

ม�กยิ่งขึ้น และน่�จะเร็วกว่�ก�รใช้รถบนถนน

ประม�ณครึ่งชั่วโมงด้วยระยะท�งที่เท่�กัน 

น�ยสกลธีกล่�วว่�  หลังจ�กนี้จะมีก�ร

เปิดนโยบ�ยรอง  เสริมจ�กนโยบ�ยหลัก  หลัง

ก�รลงสมัครผู้ว่�ฯ และได้เบอร์เป็นที่เรียบร้อย 

จะเปิดตัวทีมทำ�ง�นที่ช่วยคิดนโยบ�ย  โดยจุด

เด่นที่คิดว่�มีม�กกว่�ผู้สมัครคนอื่นคือ  ก�รได้

สัมผัสง�นในพื้นที่  กทม.  และได้ทำ�ง�นเต็มที่

จนเปน็ทีน่�่พอใจ แตม่บี�งอย�่งทีอ่ย�กทำ�แลว้

ยงัไม่ไดท้ำ� จงึนำ�สิง่ที่ไดพ้ดูคยุกบัประช�ชนเกบ็

สะสมม�เป็นนโยบ�ย  ทั้งนี้  คุณสมบัติของตน

ครบถ้วน  ก่อนถึงวันรับสมัคร  ส่วนคดีคว�มที่

เกิดขึ้นก่อนหน้�นี้จะไม่ส่งผลกระทบ เนื่องจ�ก

ศ�ลชัน้ตน้และศ�ลอทุธรณ์ไดพ้พิ�กษ�ยกฟอ้ง

แลว้ สว่นในชัน้ศ�ลฎกี� ขึน้อยูก่บัอยัก�รสงูสดุ 

แต่ยืนยันว่�ไม่เป็นอุปสรรคแน่นอน

น�ยมงคลกิตติ์   สุ ขสินธ�ร�นนท์  

ส.ส.บญัชรี�ยชื่อ และหวัหน�้พรรคไทยศรวีไิลย ์                                                       

โพสต์ข้อคว�มผ่�นเฟซบุ๊กส่วนตัวว่�  “เรียน 

ประช�ชนช�ว กทม. ดร.ประยูร ครองยศ ว่�ที่

ผู้สมัครผู้ว่�ฯ กทม. ท่�นมีเจตน�จะลงสมัครใน

น�มอสิระครบั จ�กเดมิลงในน�มพรรคไทยศรวีิ

ไลย์ จึงแจ้งให้ทร�บ”

ผู้สื่อข่�วร�ยง�นว่� สำ�หรับน�ยประยูร 

ได้ประก�ศตัวเมื่อวันที่  9  ธ.ค.  โรงแรมเซ็น

ทร�บ�ยเซ็นท�ร�  ศูนย์ร�ชก�รฯ  แจ้งวัฒนะ 

เป็นผู้สมัครชิงเก้�อี้ผู้ว่�ฯ  กทม.  ในน�มพรรค

ไทยศรีวิไลย์

วันเดียวกัน น�ยอุเทน ช�ติภิญโญ ว่�ท่ีผู้

สมัครผู้ว่�ฯ กทม. เปิดเผยว่� หลังจ�กเปิดตัวจะ

ลงสมัครผู้ว่�ฯ กทม.ต้ังแต่ปี 62 ได้ฟอร์มทีมรอง

ผู้ว่�ฯ  กทม.เป็นคนรุ่นใหม่  และอดีตข้�ร�ชก�ร

ท่ีเก่ง  พร้อมนโยบ�ยทุกด้�น  อ�ทิ  ปร�บปร�ม

อิทธิพลมืด ปร�บปร�มส่วยใน กทม. ข้�ร�ชก�ร 

กทม.ต้องรับเข้�บรรจุย�ก แต่ต้องให้ออกง่�ย แก้

ก�รทุจริตอย่�งจริงจัง  ให้ยื่นบัญชีทรัพย์สินจ�ก

วันบรรจุจนเกษียณ  และต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน

ต่อไปอีก  5  ปี  นโยบ�ยแก้ไขปัญห�จร�จรท่ีแก้

ได้ทันที ดังน้ัน วันท่ี 31 มี.ค. จะไปยื่นสมัครเวล� 

11.11 น. เพื่อไม่ต้องแย่งจับเบอร์กับใคร 

พรรครวมไทยยูไนเต็ด  เปิดตัวว่�ที่ผู้

สมัคร ส.ก.เลือดใหม่ 2 คน 2 ขั้ว โดยมีว่�ที่ผู้

สมัคร 2 คนแรก คือ น.ส.หทัยรัตน์  (วิทยพูม) 

ธน�กจิอำ�นวย หรอืแอนน� (AnnaVidh) ภรรย�

ไฮโซลกูนทั-ธนตัถ ์ธน�กจิอำ�นวย นกัขบัเคลื่อน

กจิกรรมท�งสงัคม ลงสมคัร ส.ก.เขตสวนหลวง 

และน�ยคมจักร  จักรพันธุ์  ณ  อยุธย�  หรือ

เคน  อดีตนักรักบี้ทีมช�ติ  ลงสมัคร  ส.ก.เขต

คลองเตย ทั้งนี้ น�ยวรนัยน์ ว�ณิชกะ หัวหน้�

พรรครวมไทยยูไนเต็ด กล่�วว่� คว�มแตกต่�ง

ของว่�ที่ผู้สมัครทั้ง 2 คนถือว่�เป็นจุดเริ่มต้นที่

ด ีทีท่ำ�ใหเ้หน็ว�่พรรครวมไทยยไูนเตด็เปน็พืน้ที่

ใหม่สำ�หรับคนที่มีคว�มมุ่งมั่นตั้งใจในบทบ�ท

ผู้แทนประช�ชน  และเป็นท�งเลือกใหม่ที่น่�

สนใจของคน กทม.

สุชาติ ชมกลิ่น 
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4 บทความ

ww.thaipost.net ไทยโพสต “อิสรภาพแหงความ

คิด” Line ID:@thaipost บันทึกในวันอากาศรอนๆ 

แตระดับอุณหภูมิของอากาศคงไมรอนเทากับ

บรรยากาศทางการเมืองวาดวยการเลือกตั้งผูวาฯ กทม.และ

นายกเมืองพัทยา ที่จะเปดประตูรับสมัครกันในอีก 2 วันจาก

นี้ ไป ...• โดยเฉพาะเกาอี้ “พอเมือง” เสาชิงชานั้น หางหาย

การเลือกตั้งมาเนิ่นนานจากป 2556 โน�นเลยทีเดียว แมแต 

ขจิต ชัชวานิชย ปลัดกรุงเทพมหานครผูมีอํานาจบังคับบัญชา

สูงสุด ณ ศาลาวาการ กทม.วันนี้ ยังตองจัดเวิรกช็อปอบรม

ผูปฏิบัติงานเลือกตั้ง เพราะครั้งนี้เปนการเลือกตั้งครั้งแรก

ภายใตกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผู

บริหารทองถิ่น พ.ศ.2562 อันเปน

กฎหมายฉบับใหม ...• ไมทําความ

เขาใจใหดี ก็จะมีคนประเภท

หัวหมอ หัวรอน..แพแตยังไมยอม

พาย หาเหตุหาประเด็นมาฟอง

รองกลาวโทษ สรางเร� องราวเปน

ดรามาอยางแน�นอน ดังนั้น เตรียม

การใหพรักพรอม “กันไวดีกวาแก” 

รับมือสารพัดวิชามาร ถือเปนขั้น

ตอนปฏิบัติการเซฟตี้เฟสตนั่นเอง 

...• โดดออกมาประกาศตัวลาสุด

ชิงเกาอี้ผูวาฯ กทม. ในนามอิสระ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 

จัดเปนคนหนาเดิม ไมถือวาเหนือความคาดหมาย แตคนหนา

เกาที่น�าสนใจเห็นตองยกให น.ต.ศิธา ทิวารี “เด็กสราง” ขาง

กาย “เจหน�อย” คุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธุ ตัดสินใจเขา

รวมสังฆกรรมดวยในนามพรรคไทยสรางไทย ...• เพราะ

เดินเขาไปในตลาดชานเมืองช� อเสียง “ผูพันปุน” เด็กปนคุณ

หญิงหน�อย โดงดังไมยอยในชุมชนคนยุคเบบี้บูม!! แอบซักไซ

ไลเลียงเหตุผลวาเกิดจากมนุษยปาหลงใหลรูปลักษณของอดีต

นักขับเคร� องบินเอฟ 16 จนตองไปกดดันมนุษยลุงหามหือ

ตองมีแตอือกาเบอร “ศิธา” หรือ

เปลา?!?   แตขอเท็จจริงมีอยูวา 

นโยบายเลือก “ไทยสรางไทย” จะ

ไดรับเบี้ยชรา 3,000 บาทตอเดือน

นั่นเองคือคําตอบสุดทายที่ โดนใจ

สุดๆ จา ...• ก็วากันไป..นโยบาย

ขายฝนหรือยุทธวิธี “รับปากวาจะ

ให” แตลองสองไปที่งบประมาณ

รายจายประจําปของรัฐบาลซึ่ง

กําลังจะตองนําสูสภาเพ� อพิจารณา

ในเร็วๆ นี้ เฉพาะ “เบี้ยคนชรา” รู

กันหรือเปลาหนอวาเวลานี้ปาเขาไป 8 หม� นลานบาท ยิ่งสังคม

ผูสูงอายุมีประชากรเพิ่มมากขึ้น งบประมาณเพ� อสวัสดิการ

สังคมอยางเบี้ยคนชรามันก็ตองพุงขึ้นไปเร� อยๆ เพราะเราจะ

หยุดคนไมใหแกไมไดนี่นา ...• คํานวณแบบงายๆ เดิมใชงบ

ประมาณ 8 หม� นลานจากโครงสราง อายุ 60-69 ป ไดรับเบี้ย

ยังชีพเดือนละ 600 บาท อายุ 70-79 ป ไดรับเบี้ยยังชีพเดือน

ละ 700 บาท อายุ 80-89 ป ไดรับเบี้ยยังชีพเดือนละ 800 

บาท อายุ 90 ปขึ้นไป ไดรับเบี้ย

ยังชีพเดือนละ 1,000 บาท หาก 

“ไทยสรางไทย” ไดเขาไปบริหาร

ประเทศฐานเริ่มตนที่ 3,000 บาท

ทันที เราจะเอางบประมาณแผน

ดินกอนไหนไปใชจายลงทุนเพ� อ

การพัฒนาประเทศหนอ?!? ชวย

กันคิดชวยกันพิจารณาหน�อยนะ 

...• น�าสนใจแททรู!! ศรัณย ทิม

สุวรรณ ส.ส.เลย ในฐานะคณะ

ทํางานเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย 

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ศึกษาผลกระทบกรณีการควบรวมกิจการโทรคมนาคม

ระหวาง TRUE กับ DTAC ออกโรงใหเบรกการควบรวม

กิจการ TRUE-DTAC ภายใตช� อบริษัทใหมวา ซิทริน เวน

เจอร โฮลดิ้งส จํากัด เพ� อปองกันการผูกขาด ในขณะที่ตาม

ไทมไลนนั้น วันที่ 4 เมษา.นี้  True และ DTAC จะตองจัด

ประชุมผูถือหุนเพ� อพิจารณาอนุมัติควบรวมกิจการ..ดีลนี้ตอง

จองตาอยาใหกะพริบ!! ...• บันทึกบรรทัดควรปฏิบัติ จาก

คําแนะนําของ ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ หัวหนาศูนยเชี่ยวชาญ

เฉพาะทางดานไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร 

คณะแพทยศาสตร จุฬาฯ ทุกคนในสังคมไทยตองรวมดวยชวย

กันทําลายขยะติดเชื้อ “ชุดตรวจ ATK” หลังเสร็จสิ้นการแยง

จมูกหรือแหยปากแลวดวยการใช “น้ํายาลางหองน้ํา” หยดลง

ไปในชุดตรวจที่ใชแลวกอนแยกทิ้งลงขยะ..ทราบแลวปฏิบัติ!! 

ไมใชแคเพ� อสุขภาวะของพนักงานเก็บขยะที่ตองทํางานหนัก

อยูแลวเทานั้น แตเพ� อครอบครัว ชุมชนและชาติบานเมือง..

นั่นแหละ ...• 

ปยสาร

ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ 

ขจิต ชัชวานิชย 

w

น.ต.ศิธา ทิวารี

อนจะเขาสูเนื้อหาของบทความชิ้นนี้ ยังไงผมก็ตองขอ

แสดงความเสียใจกับครอบครัวเพ� อนฝูงคนสนิทคนที่รัก

ของ คุณแตงโม-นิดา มา ณ โอกาสนี้นะครับ ผมหวังวา

คุณแตงโมจะไดไปอยูกับคุณพอของเธอ ที่ไปรอเธออยูบนสวรรค 

และทั้งสองทานน�าจะกําลังเฝาดูจากบนนั้น

ผมเช� อวาคนไทยแทบทั้งประเทศตามติดคดีการเสียชีวิต

ของคุณแตงโมอยางใกลชิด บางคนไมไดหลับไมไดนอนเลยที

เดียว เลนเอาหลายคนเปนหมีแพนดามาทํางานกันเสียหลาย

วัน เพราะเฝาหนาจอทีวีทั้งวัน พอตกดึกก็ไปเกาะติดกันตอใน

ส� อโซเชียลมีเดียตางๆ ชนิดที่วาบางคนเกาะติด 24 ชั่วโมงกัน

เลยทีเดียว และที่แน�ๆ คนไทยตามขาวคุณแตงโมมากกวาขาว

สงครามระหวางรัสเซียกับยูเครนเลย

ในสวนของขอกฎหมายหรือเร� องของคดีความผมพยายาม

จะเขียนถึงใหนอยที่สุดก็แลวกันนะครับ เพราะผมเช� อวาหลายๆ 

ทานน�าจะไดรับทราบขอมูลทั้งทางกฎหมายและเร� องความคืบ

หนาของคดีนี้อยูแลว จากชองทางตางๆ  

จากช� อบทความ ทุกๆ ทานน�าจะพอทราบแลวละครับวา

ผมจะเขียนบทความนี้มุงเนนไปในเร� องไหน ใชแลวครับ ตามช� อ

บทความเลย สิ่งที่ผมจะมุงเนนไปคือการพูดถึงบทบาทของพี่ๆ 

นองนักขาว หรือวาส� อ ไมจะมาในรูปแบบไหนก็ตาม

ยอนกลับไปวันที่เริ่มมีขาววาคุณแตงโมตกเรือกลางแมน้ํา

เจาพระยา กองทัพส� อ ไมวาส� อหลัก ส� อรอง เพจดังๆ และอีก

หลากหลายส� อก็หันสปอตไลตไปสนใจเกาะติดขาวนี้กันหมด สิ่ง

แรกที่คงตองพูดถึงคือ การนําเสนอขาวในชวงของการคนหาและ

พบศพคุณแตงโม ผมไดมีโอกาสดูไลฟสดของเพจอีจันในวันนั้น 

ซึ่งตองขอชมนองนักขาวที่รายงานขาวนี้อยางมีสติ และคอยบอก

ใหชางภาพแพนกลองไปทางอ� น ไมมีการถายภาพศพคุณแตงโม

เลย แตใชวิธีการพูดบรรยายบรรยากาศตางๆ แทน ซึ่งเปนสิ่ง

ที่ถูกตองแลว อันนี้ตองช� นชม และเทาที่ทราบทุกชองก็ไมมีการ

ถายภาพศพคุณแตงโมหลุดออกมาเลย

แตก็ตองตําหนิสําหรับคนที่ถายภาพศพคุณแตงโมแลว

ปลอยออกมาทางส� อโซเชียลในภายหลัง ซึ่งการกระทําดังกลาว

แบบนี้เปนสิ่งที่ไมถูกตอง และไมเหมาะสมอยางยิ่ง จนภายหลัง

คุณแมและเพ� อนของคุณแตงโมตองออกมาขอรองใหลบทิ้ง ซึ่ง

เอาจริงๆ ผมเช� อวาก็ยังมีใหเห็นกันอีกแน�ๆ ในโลกสังคมออนไลน

หลังจากนี้ และผมอยากเสนอใหตํารวจไซเบอรหรือหน�วยงานที่

ดูแลเร� องพวกนี้เขามาจัดการซะหน�อยก็ดีนะครับ 

เม� อมีการพบศพแลว สิ่งที่ตามมาคือขอสงสัยมากมาย มี

หลายอยางที่ดูจะชวนใหสงสัย เรียกไดวาคดีนี้ดูมีเง� อนงําเต็มไป

หมด ไมวาจะเร� องของพฤติกรรมของทุกคนบนเรือ หรือวาจะ

เปนเร� องของการตกน้ําของคุณแตงโม และอีกมากมายที่เต็มไป

ดวยเคร� องหมายคําถาม

เม� อเปนเชนนั้น แทบทุกชองและเกือบทุกรายการ ไดมีการ

วิเคราะหหรือสัมภาษณแหลงขาว นักวิชาการ ผูรูดานตางๆ ที่

เกี่ยวโยงกับคดี ซึ่งเร� องพวกนี้เปนสิ่งที่ควรทําและตองทําอยูแลว 

แตขีดเสนใตสองขีด การเลือกแหลงขาวหรือที่จะมาออกรายการ

นั้นก็เปนเร� องสําคัญ เพราะตองขอบอกเลยวา คดีนี้มีหลายคน

ที่พรอมจะกระโดดออกมาแสดงความคิดเห็นกันชนิดที่วาหิว

กระหายแสงจากเร� องนี้ 

ผมจะไมพูดเจาะจงลงไปแลวกันครับวาเปนใคร แตงานนี้

เราไดเห็นตั้งแตนักการเมือง อดีตตํารวจ นักกฎหมาย และอีก

หลายๆ คนที่ออกมาดวยความหิวแสงมากกวาที่จะมาพูดดวย

หลักเหตุผล หรือขอเท็จจริง บางคนพูดเปนฉากๆ อยางกับนั่งอยู

บนเรืออีกคน บางคนพูดถึงขนาดวามีเรืออีกลํา หรือมีผูใหญรอ

อยูที่ทาเรือบางทา ซึ่งผมไมไดพูดวาเร� องเหลานี้เปนไปไมได แต

จะพูดอะไรก็ตามควรมีหลักฐานนะครับ ไมใชพูดลอยๆ ยังไงก็รอ

การสอบสวนของตํารวจอีกทีนะครับ

รายการ โหนกระแส เปนหนึ่งในรายการที่เกาะติดขาว

คดีคุณแตงโม มีการเชิญนักกฎหมาย ตํารวจ และผูที่อยูใน

เหตุการณ รวมถึงคุณแมและคนสนิทของคุณแตงโมมาออก

ตลอดหลายวันที่ผานมา ซึ่งในเร� องของยอดคนดูไมตองพูดถึง

แตะหลักแสนทุกๆ วัน อันนี้เฉพาะที่เห็นตัวเลขผานทางไลฟสด

บนเฟซบุกเทานั้น ยังไมนับรวมทางทีวีตามบาน เรียกไดวาเรต

ติ้งดีมากๆ ทั้งที่เปนรายการที่ออกอากาศชวงเที่ยงๆ บายๆ  วัน

ธรรมดา ในแงของเรตติ้งตองขอตบมือรัวๆ และตองตบมือใหกับ

ทีมงานดวย เพราะสามารถเชิญแขกเจงๆ มาไดทุกวันในชวงนั้น 

แมในหลายๆ ครั้งหลังรายการจะตามมาดวยปมปริศนา เง� อนงํา 

และดรามาอยูหลายครั้งก็ตาม ยังไงก็ตองใหกําลังใจกันไป

และเม� อผลการชันสูตร รอบ 2 ของคุณแตงโมออกมา

ผานการแถลงขาวของ คุณหญิง พญ.พรทิพย โรจนสุนันท ที่

ออกมาคลายปมสงสัยตางๆ เชน เร� องของกะโหลกไมแตก ฟน

ที่อยูครบ ลูกตาปกติ ที่คอไมไดมีการถูกรัด ไมมีบาดแผล สภาพ

รางกายที่เห็น เปนการเปลี่ยนแปลงตามปกติภายหลังการตาย 

และหากยึดเอาคําแถลงของคุณหญิงหมอวาเปนขอเท็จจริง ก็จะ

พบวามีแหลงขาวหลายคนที่ออกมาพูดเร� องของคดีนี้แบบไรมูล 

ขาดขอมูล และขอเท็จจริงอยางมาก พี่นองส� อมวลชนจึงควรทํา

หนาที่ gate-keeper ใหไดดีกวานี้ การกรองขอมูลกอนนําเสนอ

ตอประชาชนเปนเร� องสําคัญ คือถาแหลงขาววิเคราะหใหฟง นัก

ขาวอาจจะตองหาขอมูลเสริมเพ� อใหขอมูลที่ไดมาสมบูรณและ

ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงอาจจะสัมภาษณแหลงขาวคนอ� นๆ ดวยเพ� อ

เปนการบาลานซขอมูลไปในตัว 

คดีนี้ยังไมมีบทสรุป นักขาวและส� อเองก็อยาเพิ่งรีบดวน

สรุป ผมเช� อวายังมีขอมูลอีกหลายดานใหพวกเราติดตาม และ

ปะติดปะตอเร� องราวของคดีนี้ โดยสิ่งที่สําคัญในฐานะส� อมวลชน 

คือการทําหนาที่อยางตรงไปตรงมา แมความจริงมันอาจจะเปน

เร� องที่เขาใจยากก็ตาม แตพี่นองส� อน�าจะนําเสนอใหประชาชน

โดยทั่วไปทําความเขาใจไดไมยากนัก

สุดทายแลวในฐานะประชาชน ผมเช� อวาทุกคนกําลังเฝา

ท่ีจะไดรูวาความจริงของคดีน้ีคืออะไร เกิดอะไรข้ึนกับคุณแตงโม 

ผมขอใหกําลังใจทุกคนทุกภาคสวนท่ีชวยกันคนหาความจริงในคดี

น้ีนะครับ และเราคงไดทราบความจริงท้ังหมดในไมชา...

หตุการณเสียชีวิตอยางเปนปริศนาของนองแตงโม 

ทามกลางความโศกเศราเสียใจอยางใหญหลวงทั้งของ 

เบิรดคนรัก และ เพ� อนพี่นองนักแสดงดารา รวมทั้ง

ประชาชนผูรักและช� นชมเธอเสมอมา

เธอนับเปนดาราสาวคนหนึ่งซึ่งนอกจากจะมี ความคิด

และนิสัยตรงไปตรงมา ที่ไดฟนฝามรสุมชีวิตรวมกับบิดาดวย

ความยากลําบากมาอยางยาวนาน

อีกทั้งยังมีความต� นตัวทางการเมือง สนใจในเร� องการ

ตอสูเพ� อความยุติธรรมของประชาชน จนกระทั่งเคยขึ้น เวที

การชุมนุมขางอนุสาวรียประชาธิปไตยเม� อหลายปกอน 

“วิจารณการทํางานของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ” อยางเผ็ด

รอนฉะฉาน!

ทําใหทุกคนประทับใจใน ความกลาหาญ ที่เธอ

แสดงออกอยางชัดเจนนับแตนั้นเปนตนมา

และการเปน นักการเมือง ก็เปนเร� องหนึ่งที่เธอเคย

เปรยๆ วา สนใจ อยากได โอกาสในการเปนปากเสียงใหพี่นอง

ประชาชน

พฤติการณแหงการตาย ของเธอ จนกระทั่งปานนี้ก็

ยังไมมีขอสรุปที่ชัดเจน และเช� อถือไดวา เธอตกจากเรือเร็ว

ของกลุมเศรษฐีไป ตรงจุดไหนของเรือ ดวยเหตุและลักษณะ

อาการอยางใด?

รวมทั้ง วัตถุอะไรไดทําใหเกิดบาดแผลขนาดใหญ

บริเวณตนขาขวาในเวลาที่เธอยังมีชีวิตและลมหายใจ รวม

ทั้งพยายามตะเกียกตะกายจนกระทั่งจมน้ําขาดอากาศหายใจ

ตามรายงาน เหตุแหงการตาย ที่ปรากฏตามผลการตรวจชันสูตร

ศพและ แยกธาตุ ของเจาพนักงานรัฐ

การที่ พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ จะสรุปวา บาดแผล

น�าจะเกิดจากโดนใบพัดหรือฟนเรือใตน้ํา คงทําให ชาวเรือผูมี

ประสบการณ รวมทั้งประชาชนผูสนใจ เช� อและยอมรับไดยาก

อยางยิ่ง!

เน� องจากเปนที่รูกันวา ในความเปนจริงแทบเปนไมได 

เพราะ พลังน้ําชวงทายเรือขณะวิ่งจะดันทุกสิ่งที่ตกลงไปในน้ํา

ออกทั้งสองขางตลอดเวลา

ปญหา พฤติการณที่

ตาย ของเธอที่ไมสามารถ

สรุปไดชัดเจนในเร� องนี้ทําให

ผูคนมีคําถามตอการทํางาน

ที่บกพรองของตํารวจตั้งแต

แรกมากมาย

ตั้งแตการ ไมสั่งอายัด

เรือเพ� อรักษาสภาพไวใน

ทันทีที่เกิดเหตุ ปลอยใหผู

ตองสงสัยนําไปเก็บไวในอูอยู

หลายวัน ซ้ํายังไดแยกยาย

กันกลับบานไป!

รวมทั้งหลังพบศพได

มี “คําสั่งลึกลับของตํารวจ

ผู ใหญ” ซึ่งไมรูวาเปนใคร? 

ใหเปลี่ยนสถานที่สง

และตรวจศพจากสถาบัน

นิติเวช กระทรวงยุติธรรม 

โรงพยาบาลธรรมศาสตรตามปกติ ซึ่ง อยูในระบบที่เปดเผย

กวา ไปเปนสถาบันนิติเวชตํารวจที่ แมแตรายงานผลการตรวจ

ชันสูตรศพก็ถือเปนความลับราชการ แทน

สงผลทําใหประชาชน ไมเช� อถือเช� อมั่น

เน� องจากสวนหนึ่ง เสียขวัญ มาจาก การสอบสวนที่แสน

พิลึกพิลั่นของตํารวจผู ใหญ ใน “คดีบอส” ที่ ไมยังมีขอสรุป

ความผิดฐาน “ซองโจร

พลตํารวจเอก” ที่สุมหัว

กันเปลี่ยนความเร็วรถจน

กระทั่งปานนี้!

ผูคนจึงพากัน

วิพากษวิจารณตํารวจ

ไปตางๆ นานา และ 

พยายามชวยกันหาพยาน

หลักฐานเกี่ยวกับสาเหตุ

การตกเรือของเธอเทาที่

จะทําไดไปออกรายการ

โทรทัศนรวมทั้งเผยแพร

ผานส� อออนไลน  

โดยไมยอมสงมอบ

ใหตํารวจผู ใหญคนใดดู

หรือแมแตใหรู!

เพราะ ไมเช� อใจในความสุจริตและประสิทธิภาพ ใน

การทํางานของตํารวจทุกหน�วย โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่ 

คนรวยตกเปนผูตองหาหรือผูตองสงสัยในคดีอาญา

ปรากฏการณเชนนี้ นับเปนเร� องชวยไมไดที่ประชาชน

สวนใหญในปจจุบันมีความคิดและทัศนคติตอองคกรตํารวจ

เชนนั้น 

เน� องจากแตละคน โดยเฉพาะคนยากจน ตางไดพบ

และมี ประสบการณที่เลวราย กับการทํางานของตํารวจ

มากมาย โดยเฉพาะในปญหาที่รายแรงเร� อง ไมรับคํารอง

ทุกข!

รวมทั้ง การสอบสวนในบางคดีก็วิปริตสุดจะบรรยาย!

อยางรายลาสุด กรณี ไฮโซ ขับรถหรูราคาสามสิบลาน

ไปเฉี่ยวชนแผงราวกั้นริมถนนจนไฟไหมทั้งคันที่ อ.ทายเหมือง 

จังหวัดพังงา

แตปรากฏวา ตํารวจไมได “สั่งใหเปาทดสอบความเมา

ตามกฎหมาย” เชนที่ ไดปฏิบัติกับประชาชนทั่วไปในขณะ

ตั้งดาน ซ้ําประชาชนคนยากจนไมไดมีพฤติการณขับรถ

ประมาทหรือเกิดอุบัติเหตุอะไร ที่จะทําใหตํารวจ มีอํานาจ

สั่งใหเปาเพ� อตรวจปริมาณแอลกอฮอล ตามที่บัญญัติไวใน

มาตรา 142 วรรคสอง แหง พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 

10) พ.ศ.2557 แตอยางใด?

อีกทั้งยังไดมี ตํารวจผูไมรูกฎหมาย ออกมาให

สัมภาษณตอส� อวา ไมจําเปนตองทดสอบความเมาในกรณีนี้ 

เน� องจากไมมีคูกรณีจากอุบัติเหตุแตอยางใด!

ทําใหประชาชนผูขับรถที่ถูกตํารวจสั่งให เปาเมา กัน

แทบทุกวัน ตางพากันสงสัยวา การไมสั่งใหผูขับรถที่เกิด

อุบัติเหตุเปาทดสอบความเมาโดยอางวาไมมีคูกรณีอีกฝาย 

เปนการปฏิบัติที่ถูกตองตามกฎหมายหรือไม?  

แตจนถึงขณะนี้  ก็ยังไมเห็นมี “นายพลตํารวจระดับ

กองบังคับการ กองบัญชาการ หรือตํารวจแหงชาติที่มีอยู

จํานวนมากมายคนใดออกมาใหสัมภาษณหรือ “ชี้แจงยืนยัน” 

ความเขาใจในกฎหมายของตํารวจที่วิปริตเชนนั้นกันแตอยาง

ใด?.

ยุรชัฏ ชาติสุทธิชัย

สถาบันปฏิรูปประเทศไทย

ปฏิรูปตำรวจ
เสี ยงปร ะชาชน

virute_sir@hotmail.com
พันตำรวจเอกวิรุตม ศิริสวัสดิบุตร

‘ตํารวจไทย’ 
กับปญหาการบังคับใชกฎหมายตอ ‘คนรวย’

ก

วันที่ 28 มีนาคม ถือเปนวันแหงเมนูเสียบไม อาหาร

วางริมทางที่เราคงคุนเคย ไมวาจะเปนหมูปง ไกยาง ตับยาง 

บารบีคิวเร� อยไปจนถึงไขขาว และเม� อมาถึงวันแหงเมนูเสียบ

ไมทั้งทีอยากระนั้นเลย มารวมฉลองวาระพิเศษนี้ดวยการ

รังสรรคเมนูเสียบไมของตัวเองขึ้นมากันดีกวา ดวยขั้นตอน

งายๆ แค 1.เตรียมไมเสียบ 2.เตรียมเนื้อสัตวผักหรือผลไม 

ตามตองการ 3.เสียบไมพรอมรับประทาน.

วันแหงเมนูเสียบไม

หันกลองมองไปที่ส� อกับคดีแตงโม

เ

ขอบคุณภาพ จาก Glb.com

ขอบคุณภาพ จาก Bathsold



ารเมืองเริ่มคึกคักขึ้นเรื่อยๆ แม้สัญญาณการ

เลือกตั้ง เร็วสุดอาจเกิดขึ้นปลายปีนี้ หรือไม่ก็

อาจเป็นมีนาคมปีหน้า  แต่ก็ทำาให้หลายพรรค 

การเมืองเตรียมตัวกันคึกคัก 

อย่างล่าสุด เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา พรรคเป็น

ธรรม ซึ่งจัดตั้งโดย ปิติพงศ์ เต็มเจริญ หัวหน้าพรรคเป็น

ธรรม  อดีต ส.ส.กทม.สามสมัย ตั้งแต่ยุคประชากรไทย-

ไทยรักไทย ได้มีการจัดประชุมใหญ่พรรคที่โรงแรมแห่ง

หนึ่งใน กทม. โดยมีผู้บริหารและสมาชิกพรรคเข้าร่วม

ประชุมโดยพร้อมเพรียง 

โดยผลการประชุมมีการเลือก สรยุทธ เพ็ชรตระกูล  

ดำารงตำาแหน่งเลขาธิการ

พรรค โดยสรยุทธคือนัก

ธุรกิจ นักการเมืองที่มีพื้น                                       

ฐานอยู่ที่ชลบุรี ก่อนหน้า                                         

นี้อยู่สังกัดพรรคภูมิใจไทย                                       

เคยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรี

ประจำากระทรวงมหาด 

ไทย เป็นทีมงานหน้าห้อง

ปู่จิ้น-ชวรัตน์ ชาญวีรกูล 

สมัยเป็น รมว.มหาดไทย 

ยุครัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชา

ชีวะ  แต่ตอนนี้แยกตัว

ออกมาจากภูมิใจไทยมา

อยู่กับพรรคเป็นธรรม หลังก่อนหน้านี้เลขาธิการพรรค

คือ ชุมพล ครุฑแก้ว ที่ตอนตั้งพรรคเป็นทั้งเลขาฯ และ

เหรัญญิกพรรค ทำาให้ตอนนี้สรยุทธเลยมาร่วมงานกับ

ปิติพงศ์ ที่ก็แยกตัวออกมาจากพรรคเสรีรวมไทยของ 

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส  เพราะมีความเห็นทางการ

เมืองที่ขัดแย้งกัน 

ปิติพงศ์ เต็มเจริญ หัวหน้าพรรคเป็นธรรม บอกว่า  

พรรคเป็นธรรมเป็นพรรคใหม่ คนใหม่ เพื่อการเมืองใหม่ 

มีสโลแกนคือ ประชาชนต้องเป็นใหญ่ ประชาธิปไตย

ต้องเป็นธรรม พรรคมีนโยบายที่เป็นรูปธรรมปฏิบัติได้ 

เพื่อตอบสนองความต้องการของสามัญชน คนทุกเพศ 

ทุกวัย ทุกพื้นที่ ภายใต้บริบทบริหารประเทศ 5 มิติ คือ 

เศรษฐกิจ  สังคม คุณภาพชีวิต การศึกษา และกฎหมาย 

โดยมี  Motto นโยบายพรรคว่า “SPEED นำาไทยไปข้าง

หน้า”

“พรรคเป็นธรรมพร้อมแล้ว สำ�หรับกิจกรรมท�ง                                                                  

ก�รเมืองเพื่อก�รเลือกตั้งที่จะม�ถึงในอน�คตอันใกล้                                                                            

ดังนั้น พรรคเป็นธรรมจึงขอเชิญชวน ‘คนรักประช�ธิป 

ไตยและมีหัวใจรักคว�มเป็นธรรม’ เข้�ม�มีส่วนร่วมใน

ก�รเปลี่ยนแปลงก�รเมืองให้ ‘ประช�ชน ต้องเป็นใหญ่ 

ประช�ธิปไตยต้องเป็นธรรม’ อย่�งแท้จริง” ดร.ปิติพงศ์

กล่าว

ต�มข่�วบอกว่� ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคเป็นธรรม ประ 

ก�ศจะส่งคนลงสมัคร ส.ส.ทั้งระบบเขตและป�ร์ตี้ลิสต์ 

โดยตั้งเป้�ว่�น่�จะได้ ส.ส.ไม่น้อยกว่� 15 ที่นั่ง โดยเน้น

กรุงเทพมห�นครและปริมณฑล.

(๓) คนต้องหาในคดีอาญา

(๔) คนเคยถูกตัดสินจำาคุกโดยฐานเป็นผู้ร้ายสำาคัญ

(๕) คนถูกห้ามอุปสมบทเด็ดขาดทางพระศาสนา

(๖) คนมีโรคติดต่อเป็นที่น่ารังเกียจ เช่น วัณโรคในระยะ

อันตราย

(๗) คนมีอวัยวะพิการจนไม่สามารถปฏิบัติกิจพระศาสนา

ได้

ปัจจุบันสังคมเปลี่ยนไปเยอะ อาจถึงเวลาต้องกำาหนด

ลักษณะคนต้องห้ามเพิ่มแล้วครับ.

    

ไม่มีสงครามโลกเกิดขึ้นจากสงครามรัสเซียและยูเครนแน่

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

กูรูหลายคนวิเคราะห์ว่าระวังสงครามระหว่างรัสเซียกับ

ยูเครนจะยกระดับเป็นสงครามโลก แต่ผมไม่เชื่อว่าสงคราม

ระหว่างรัสเซียกับยูเครนจะยกระดับเป็นสงครามโลก เพราะ

สหรัฐฯ และนาโตไม่แข็งพอ เพราะสงครามโลกหมายถึงสง 

ครามยืดเยื้อ ไม่ใช่สงครามที่ยิงมิสไซล์นิวเคลียร์ลูกเดียวได้ผล                                                                           

แพ้ชนะ ดังนั้นอเมริกาก็ไม่ตั้งใจที่จะก่อสงครามโดยตรงกับ

รัสเซีย แต่ต้องการก่อสงครามเศรษฐกิจเพื่อหวังให้รัสเซียล้ม                                                                        

ละลายทางเศรษฐกิจมากกว่า และดูเหมือนว่าจะไม่ได้ผล  เพราะ

สงครามเศรษฐกิจก็ไม่แตกต่างกับสงครามนิวเคลียร์  เพราะ

ต้องมีการสูญเสียระดับล้มละลายอย่างแน่นอน

วันนี้แม้ว่าจะมีผู้ผสมโรง อินเดียยิงมิสไซล์ใส่ปากีสถาน  

อิหร่านยิงมิสไซล์ใส่อิรัก แต่สถานการณ์สู้รบระหว่างรัสเซียกับ

ยูเครนก็ไม่รุนแรงมากขึ้น เพราะสถานการณ์การสู้รบน่าจะบ่ง

บอกว่าสู้กันก็เจ็บตัวทั้งคู่ โดยเฉพาะเศรษฐกิจที่ยูเครนต้องใช้

เวลานานกว่าจะฟื้นฟู กลับไปร่วมพรมแดนเดียวกันแบบเดิม 

โดยยูเครนคงจะเข็ดขยาดการมักใหญ่ใฝ่สูงที่ต้องการเอานาโต

มาสนับสนุนอำานาจทหาร เอาอียูมาสนับสนุนอำานาจเศรษฐกิจ

อเมริกาก็เลิกหวังที่จะใช้สงครามสร้างอำานาจและความ

ร่ำารวย เพราะโลกทุกวันน้ีรัสเซียควบคุมพลังงานน้ำามันและแก๊ส                                                                             

จีนควบคุมเทคโนโลยี ข่าววันก่อนอดีตทูตรัสเซียและ รมต.

ต่างประเทศไปอภิปรายเรื่องสงครามรัสเซียกับยูเครน  ว่าเป็น                                                                            

เพราะนาโตและอเมริการุกราน ทำาให้ถูกโห่ก้องห้องประชุม 

เพราะนักข่าวสมัยนี้ ไม่ได้มีความรู้เพียงพอ สงคราม การรุก                                                                               

5บทความ

งมีความเข้าใจกรณี รัสเซียบุกยูเครน ในแง่ของ

ความเป็นจริงคลาดเคลื่อนกันเยอะครับ 

มีคนบอกว่า ยูเครน เป็นประเทศประชาธิปไตย 

รัสเซียจะเล่นบทนักเลงโตเข้าไปยึดไม่ได้ 

บางคนบอกว่า ประเทศบริวารของรัสเซียส่วนใหญ่ ไม่ได้

รับการพัฒนา เพราะยังติดหล่มคอมมิวนิสต์ ผิดกับชาติที่แยก

ตัวมาแล้วปกครองระบอบประชาธิปไตย 

เช่นยูเครน เศรษฐกิจดีวันดีคืน

ที่จริงคิดแบบนี้ ไม่ได้ผิดเสียทีเดียว แต่มันไม่ได้เป็นปัจจัย

หลักก่อให้เกิดสงคราม

ประเด็นมันอยู่ที่ว่า หลายประเทศโซนดังกล่าวจะอยู่เป็น

สังคมที่สงบสุขได้อย่างไร 

ระบอบการเมืองต่างกันไม่ใช่ปัญหา 

ที่ต่างคือ มีใครมาขว้างหลังคาบ้านหรือเปล่า 

วันดีคืนร้ายเพื่อนบ้านสมคบกับนักเลงต่างซอย เตรียมจะ

ขนก้อนหินมาไว้ในบ้าน เพื่อเปิดยุทธการปาหลังคา เพราะเพื่อน

บ้านไม่ไว้ใจกัน 

มีความเหม็นขี้หน้ากัน

ขาใหญ่ประจำาซอย เห็นดังนั้น เกิดความไม่พอใจ ตบหัว

เด็กจอมซ่าเข้าไปทีหนึ่ง 

กลุ่มนักเลงต่างซอยไม่กล้าเข้าตะลุมบอน เพราะขอพ่วง

น้ำาไฟจากขาใหญ่ใช้อยู่ ทำาได้แค่แอบส่งท่อนไม้ ก้อนหินให้เด็ก

จอมซ่า รบกับขาใหญ่ 

มันไม่ใช่เรื่องการทำามาหารับประทาน 

แต่เป็นเรื่องของความปลอดภัย

ที่บอกว่าอย่าไปยึดติดกับเรื่องระบอบการปกครอง 

เพราะรัสเซียปัจจุบันแทบไม่หลงเหลือความเป็นคอมมิวนิสต์ 

แล้ว แต่เป็นสหพันธ์สาธารณรัฐ 

มีการเลือกตั้ง 

ท่ีบอกว่าสาเหตุหลักมาจากเรื่องความปลอดภัย ระดับประ 

เทศเขาเรียกว่าความมั่นคง รัสเซียมองว่า “นาโต” รุกคืบ จน

รู้สึกว่าตัวเองมีภัยมาจ่อหน้าประตูบ้าน  

และเรื่องนี้มันไม่ได้เกิดเฉพาะกับรัสเซีย 

อเมริกา จีน ก็มีความรู้สึกแบบนี้บ่อยๆ 

ตัวอย่างล่าสุด พอเทียบเคียงกับกรณี รัสเซีย-ยูเครน ได้ ก็คือ                                                                                          

ขุดก้นบึ้ง ‘ปูติน’

จีน จะเข้าไปต้ังฐานทัพในหมู่เกาะโซโลมอน กลางมหาสมุทรแปซิฟิก 

มีคนเดือดร้อน และมีความรู้สึกเดียวกับที่รัสเซียเป็นอยู่ตอน

นี้ คือ “ภัยความมั่นคง” 

ครับ...ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เต้นผาง!

เรื่องของเรื่องคือ ไม่กี่วันก่อน จีนไปลงนามตกลงเป็นหุ้นส่วน

ด้านความมั่นคงกับหมู่เกาะโซโลมอน

ประเทศหมู่เกาะนี้อยู่ห่างจากออสเตรเลีย เกือบ ๒ พันกิโล 

เมตร ก็ราวๆ แม่สาย ไป เบตง 

ส่วนนิวซีแลนด์ ห่างกันกว่า ๓ พันกิโลเมตร 

ชายแดนไม่ได้ติดกันเหมือน รัสเซีย กับ ยูเครน 

แล้วจีนไปทำาอะไรที่นั่น?

ตามข่าวบอกว่า จีนจะเข้าไปติดตั้งขีปนาวุธ สร้าง สนามบิน 

ส่งเครื่องบินรบ และอาวุธทันสมัยไปยัง

เกาะโซโลมอน ซึ่งจะมีระยะยิงได้ถึงออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 

เพื่อสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัย สำาหรับการลงทุน  

เรื่องนี้ “มาริส เพย์น” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ

ของออสเตรเลีย บอกว่า 

“เคารพในสิทธิ์การตัดสินใจของหมู่เกาะโซโลมอน แต่ออส 

เตรเลียมีความกังวลเป็นพิเศษเกี่ยวกับพฤติกรรมใดๆ  ที่อาจบ่อนทำา                                                                                     

ลายเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาค 

รวมถึงการจัดตั้งสิ่งที่ปรากฏถาวรอย่างเช่นฐานทัพ”

“สกอตต์ มอร์ริสัน” นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย กังวลอย่างหนัก  

“...มีความวิตกอย่างยิ่งทั่วมหาสมุทรแปซิฟิก หลังหมู่เกาะ

โซโลมอน ลงนามข้อตกลงความมั่นคงกับจีน สร้างความวิตกกังวล

ให้แก่กลุ่มพันธมิตรของสหรัฐฯ อย่าง ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 

เกี่ยวกับการขยายอิทธิพลของจีนเข้ามาในภูมิภาคแปซิฟิกใต้....” 

ก่อนนี้ นาโต มีความพยายามจะเข้าไปตั้งฐานปล่อยขีปนาวุธ

ในยูเครน ที่มีพิสัยทำาการถึงกรุงมอสโก ภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที

ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ทุบโต๊ะดังผาง!

“การท่ีนาโต ยังคงเดินหน้าเสริมกำาลังทางทหาร ตามแนวพรม 

แดนทางตะวันออก เป็นภัยคุกคามต่อแกนกลางด้านผลประโยชน์

ของรัสเซีย”

ฉะนั้นที่บอกว่า รัสเซียกลัวอะไรนักหนา 

วันนี้ก็ย้อนถาม ออสเตรเลีย กับ นิวซีแลนด์ ว่า กลัวอะไรกัน 

ถ้าจะให้ชัดขึ้นอีก ในวันที่อเมริกาใช้ไทยเป็นฐานทัพในการ

ทำาสงครามเวียดนาม วันนั้นเราต้องยอม เพราะเป็นเรื่องความมั่น 

คงของชาติ 

วันนั้นเราก็กลัว 

กลัวว่าโดมิโนจะล้ม ไทยจะกลายเป็นคอมมิวนิสต์ 

แล้วในช่วงเวลาที่ว่า เรารู้สึกอย่างไรกับการที่ เครื่องบินทิ้ง

ระเบิดของอเมริกาขึ้นจากสนามบินอู่ตะเภานำาระเบิดไปปูพรมใน

ลาวในเวียดนาม 

ตราบใดท่ีเรารู้สึกมีภัย อย่างแรกท่ีต้องทำาคือ ขจัดต้นตอของภัย

นี่คือสิ่งที่ ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน รู้สึกและทำาอยู่ 

ถูกผิดเป็นอีกเรื่อง แต่เมื่อมีภัยจิตใต้สำานึกของมนุษย์ ต้องหา

ทางป้องกันตัวเองเสมอ 

ถึงบอกว่า กรณีรัสเซียยูเครน ไม่ใช่เรื่องเป็นประชาธิปไตย 

หรือไม่เป็นประชาธิปไตย มันเป็นเรื่องการป้องกันตัว เช่นที่ ออส

เตร เลีย กับ นิวซีแลนด์ กำาลังตั้งคำาถามกับจีนอยู่

ในแง่ความมั่นคง ยังซับซ้อนกว่าที่หลายๆ คนคิด 

กรณีกัมพูชา ให้จีนวางฐานทัพเรือที่ สีหนุวิลล์ สร้างความ

วิตกกังวลให้ไทยเช่นกัน แม้ไทยจะถูกมองว่าเป็นพันธมิตรด้านทหาร

กับจีนก็ตาม 

ขณะที่อเมริกาเดือดดาลอย่างมากกับการขยายอิทธิพลของ

จีนในอาเซียน เพราะเกรงกระทบกับผลประโยชน์ของตัวเอง 

หรือกรณีจีนมอบเรือดำาน้ำาให้เมียนมา ก็กลายเป็นภัยคุกคามกับไทย  

เราเองก็ซื้อเรือดำาน้ำาจากจีนมาป้องกันตัว

เรื่องแบบน้ีหากมองอย่างโลกสวย จะไม่เห็นอะไรเลย เหมือน                                                                                      

คนตาบอด และการเสพสื่อตะวันตกมากเกินไปมันจะสร้างทัศนคติ

ที่ผิดเพี้ยนไป 

ความเป็นประเทศนั้น ไม่ว่าจะปกครองด้วยระบอบไหน 

“ความมั่นคง” มีความสำาคัญอย่างยิ่งยวด ชนิดที่พวกโลกสวย

ไม่มีทางเข้าใจ หรือพยายามจะไม่เข้าใจ 

จริงอยู่ครับ การที่ประเทศหนึ่งไปรุกรานประเทศหนึ่ง เป็น

เรื่องที่ไม่ถูกต้อง

เพราะผู้ได้รับผลกระทบมากกว่าใครคือ ประชาชน ลูกเล็ก

เด็กแดง ที่ต้องเสี่ยงชีวิต ต้องหลบหนี ไม่สามารถใช้ชีวิตตาม

ปกติสุขได้

แต่มันก็เกิดเรื่อยมา 

เกือบศตวรรษนี้อเมริกาคือผู้รุกรานชาติอื่นมากที่สุด 

โดยมีคำาว่า “โลกเสรี” เป็นเกราะป้องกัน สร้างความชอบ

ธรรมในการเข่นฆ่าชาติพันธุ์อื่น 

วันนี้อเมริกายังติดนิสัยกระหายสงคราม จนเกิดข้อเปรียบ

เทียบว่า อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ถึงจะบ้าๆ บอๆ แต่

พยายามหลีกเลี่ยงสงคราม

ต่างจากประธานาธิบดีโจ ไบเดน กลายเป็นผู้นำากระหาย

สงครามไปแล้ว

การที่ “โจ ไบเดน” กล่าวถึง “ปูติน” ว่า “เห็นแก่พระเจ้า

เถอะ ชายผู้นี้ ไม่ควรจะอยู่ในอำานาจอีกต่อไปแล้ว”

“โจ ไบเดน” เจตนาจะสร้างจินตภาพต่อชาวโลกว่า “ปู

ติน” ก็ไม่ต่างจาก “ซัดดัม ฮุสเซน” อดีตผู้นำาอิรัก ฉะนั้นต้องโค่น

อำานาจลงให้ได้ 

ก็ยังดีครับ ทำาเนียบประธานาธิบดีสหรัฐฯ แก้ข่าวว่า แท้ 

จริงแล้วคำาพูดดังกล่าวมีความหมายเพียงไม่ควรยอมให้นายปูติน

ใช้อำานาจข่มเหงเพื่อนบ้านหรือภูมิภาคยุโรปตะวันออก ไม่ใช่คำา

พูดแสดงเจตนาที่จะโค่นล้มรัฐบาลของปูตินแต่อย่างใด

ทำาไมต้องแปลภาษาอเมริกันเป็นอเมริกัน ก็เพราะคำาพูด

ของ “โจ ไบเดน” ไม่ต่างจากการแสดงเจตนาจะบุกรัสเซีย 

สงครามจะไม่เกิดขึ้นหากมวลมนุษยชาติต่างไว้วางใจกัน 

แต่นั่นเป็นอุดมคติ 

ความจริงคือ สงครามจะเกิดต่อไป เมื่อใครก็ตามคิดว่าตัว

เองไม่ปลอดภัย.

วัดนอกพุทธ

สติกเกอร์ วัดท่าไม้ ท้ายรถ

เสื่อมด้อยถอยถดพุทธศาสนา

วัดนี้เชี่ยวชาญเดรัจฉานวิชา

พระนำาพา สังคม โง่งมงาย

วัดท่าไม้ ไม่อยู่ ในหมู่พุทธ

อยู่ในจุด ต่ำาเตี้ย พาเสียหาย

ยอกย้อน ยักเยื้อง เรื่องนิยาย

มากมาย มอมเมา เรื่องมืดมน

โยคีฉบับราษฎรบันดิด

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

โยคีในที่นี้ ไม่ได้หมายถึง นักบวชนิกายหนึ่ง และไม่ใช่ยา

แก้ไอน้ำาดำา แต่หมายถึงชายสองคนที่ได้รับการสถาปนาจาก

พระภิกษุในพระพุทธศาสนา ที่ประพฤติอุตริ รับหน้าที่โกนหัว 

หลังจากสองชายเปลี่ยนจากชุดฆราวาสมาเป็นชุดขาว แล้ว 

อุปัชฌาย์ ของการบวชโยคีก็นำาเอาสังฆาฏิที่เปรียบเป็นหัวใจ

ของพระภิกษุสงฆ์ มาพาดที่ไหล่แล้วก็กระชากกลับ  ทุมมังกุ

จริงๆ นะโยคี

คุณสมบัติของโยคีฉบับราษฎรบันดิด มีดังต่อไปนี้ 

๑.เป็นผู้ท่ีต้องการบวชเป็นพระสงฆ์ในศาสนาพุทธ แต่ไม่

สามารถบวชได้ เพราะไม่มีอุปัชฌาย์ใดๆ สามารถบวชให้ได้ 

เพราะผิดกฎมหาเถรสมาคม เพราะเป็นผู้ต้องหาถูกแจ้งความจับ 

๒.เป็นผู้ที่มีเจตนาต้องการให้ลดโทษทัณฑ์ มากกว่าอุทิศ

บุญแก่ผู้ที่เสียชีวิต เพราะโยคีทั้งสองยังไม่สารภาพความจริง

ว่าได้กระทำาอะไรกับแตงโม เพราะข้อหาที่ถูกแจ้งจับก็คือขับ

เรือโดยไม่มีใบอนุญาตเท่านั้น 

๓.เป็นการสร้างกระแสสังคม เบ่ียงเบนไปจากการสืบสวน

สอบสวน 

๔.บวชโยคีถือศีลอะไรบ้าง ไม่กินข้าวเย็น น่ังหลับตา  เดิน

จงกรม เพื่อแก้กรรม ก็ในเมื่อยังไม่รู้ว่ากระทำากรรมอะไรไว้ 

ทำาไมต้องแก้กรรม 

แต่อยากจะบอกว่าการแอบอ้างพุทธศาสนากระทำาการ

ต่างๆ เพื่อหวังประโยชน์ส่วนตัวในทางที่ผิดๆ นั้นเป็นกรรม

หนัก วัดท่ีกระทำาการเช่นน้ีอ้างว่าเป็นการให้โอกาสผู้กระทำาผิด

บ้าง ซึ่งถ้ารู้ว่าต้องการแก้กรรมก็ต้องไปสารภาพบาปกับพระ

คริสต์ เพราะแตงโมนับถือศาสนาคริสต์ การบวชโยคีในครั้งนี้

จะเป็นแบบอย่าง เยี่ยงอย่างต่อไป เพราะชายใดๆ ก็จะแห่เข้า

มาบวชโยคี หญิงก็จะแห่เข้ามาบวชชีพราหมณ์ ซึ่งถ้าต้องการ

ศึกษาพระธรรม ปฏิบัติธรรม ก็แค่นุ่งขาวห่มขาวเข้ามารักษา

ศีลภายในวัด ไม่ต้องให้ราษฎรบันดิดตั้งชื่อให้เหนื่อยยาก.

 โยฮี  

 

ไม่ทราบว่า คุณโยฮี เล่นคำาหรือเปล่า โยคีฉบับราษฎร

บันดิด ก็เอาตามที่เล่นคำามานะครับ เพราะน่าจะเป็นตามนั้น  

เพราะอ่านคุณสมบัติแล้ว บันดิด จริงๆ ฮ่าๆๆๆ

คุณสมบัติผู้ขอบรรพชาอุปสมบทตามกฎมหาเถรสมาคม  

ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ.๒๕๓๖) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัช 

ฌาย์ ข้อ ๑๔ พระอุปัชฌาย์ต้องงดเว้นการให้บรรพชาอุปสมบท

แก่คนต้องห้ามเหล่านี้

(๑) คนทำาความผิดหลบหนีอาญาแผ่นดิน

(๒) คนหลบหนีราชการ

เปิดตัว พรรคเป็นธรรม 

รานมิใช่เพ่ิงจะเกิดข้ึนในโลก มีก่ีคนท่ีรู้ว่าสถานทูตจีนท่ีเบลเกรด

ถูกนาโตถล่ม หวังว่าข้อคิดของชราชนคนนี้จะไม่ถูก “นาปาล์ม

ถล่ม” นะครับ

ปลูกกอไผ่รุกที่เพื่อนบ้านก็ฆ่ากันตายมาแล้วมากมาย  

ถามว่าระหว่างคนปลูกกอไผ่กับคนฆ่าเพื่อนบ้านใครผิด กรณี

นี้ถ้าไม่เทยาฆ่าหญ้ารดพื้นดินของตนเอง หรือไม่สร้างกำาแพง

คอนกรีตก็ต้องเสียดินแดนอย่างแน่นอน ถามว่าคุณเป็นฝ่าย

ใด เป็นฝ่ายคนปลูกไผ่หรือเพื่อนบ้าน กรณีรัสเซียกับยูเครนก็

อุปมาเปรียบเทียบได้กับคนปลูกไผ่กับเพื่อนบ้าน ใครผิดใครถูก

ก็ตัดสินกันเอง.

หม่องกะโจ๊เผี่ยว 

 

ส่วนตัวสงครามโลกครั้งที่ ๓ อาจเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น

ก็ได้ แต่สงครามนิวเคลียร์ไม่เกิดขึ้่นแน่นอน เพราะทุกฝ่ายจะ

ตายกันหมด พินาศไปทุกหย่อมหญ้า ชนิดไม่มีใครในโลกนี้รับ

ผิดชอบไหวครับ และผู้นำาชาติมหาอำานาจที่มีระเบิดนิวเคลียร์

ไว้ในครอบครองต่างรู้ดีว่า ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วผลของมันยากที่

จะยอมรับได้ เพราะเรากำาลังพูดถึงการฆ่าคนเรือนแสนเรือน

ล้านในชั่วพริบตาเดียว. 

เพื่อน?

   * เป็น “เพื่อน” กัน “สันขวาน” อะไรวะ

เมื่อต่างก็ “หนี” ผละละจาก “เพื่อน”

ยามเคราะห์หามยามร้ายได้มาเยือน

เมื่อร่าง “เพื่อน” เลือนจมลับกับ “เจ้าพระยา”

   * ไม่มีใครจริงใจในตัว “เพื่อน”

ที่จะเคลื่อนตัวกันหมั่นค้นหา

กุลีกุจอไม่ขอรอเวลา

โชคชะตามาดาลดลให้ค้นพบ

   * ตรงกันข้ามยามร่าง “เพื่อน” ลับเลือนหาย

ต่างมุ่งหน้าแยกย้ายหมายเกลื่อนกลบ

กลับบ้านใครบ้านมันกันจนครบ

ราวจะหลบกลัวความผิดติดตัวตน

   * แม้กระทั่งวันพบศพตัว “เพื่อน”

ก็ยังมา “บิดเบือน” เกลื่อนเหตุผล

ออก “สื่อ” สารพัดขัดกันจน

ประชาชนถามเซ็งแซ่ “ตอแหล” ไย

   * เป็น “เพื่อน” กันคบกันมานานนัก

ถึงคราที่ “เพื่อน” รักต้องตักษัย

ด้วย “อุบัติเหตุ” เกินคาดอนาถใจ

จะมีไหม “เพื่อน” คนใดให้ความจริง.

    สมโชค พลรักษ์

ปิติพงศ์ เต็มเจริญ

ยั

ก



ตลาด ส่งผลให้อัตราดูดซับเริ่มดีขึ้น 

โครงการเหลือขายลดจำานวนลง โดย

เฉพาะในพื้นที่จังหวัดชลบุรี หน่วยเหลือ

ขายลดลง 13.2% มูลค่าหน่วยเหลือขาย

ลดลง 14.2% ขณะที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

เป็นพื้นที่ที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของหน่วยขาย

ได้ใหม่มากที่สุดถึง 39.4% มูลค่าขายได้ใหม่

เพิ่มขึ้น 43% โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของการ

ขายบ้านจัดสรรเป็นหลัก  

สำาหรับ ภาพรวมสถานการณ์ตลาด

ที่อยู่อาศัยจังหวัดชลบุรีมีแนวโน้มปรับตัวดี

ขึ้น เนื่องจากจำานวนหน่วยที่อยู่อาศัยรอการ

ขาย ณ ปี 2564 มีจำานวนทั้งสิ้น 43,393 หน่วย ลดลงถึง 12% คิด

เป็นมูลค่า 161,747 ล้าน

บาท ลดลง 13.4% เมื่อ

เทียบกับช่วงเดียวกันของ

ปีก่อนหน้า ขณะที่ที่อยู่

อาศัยใหม่เข้ามาในตลาด

ลดลงอย่างมาก โดยมี

จำานวน 3,271 หน่วย ลด

ลง 48.8% มูลค่า 8,970 

ล้านบาท ลดลง 63.1% 

แม้จำานวนหน่วยและมูลค่าขายได้ใหม่จะยังคงติดลบถึง 5.1% โดยมี

หน่วยขายได้ใหม่เพียง 6,531 หน่วย มูลค่าการขายได้ใหม่ลดลงถึง 

นช่วง 3-5 ปีท่ีผ่านมาจะเห็นได้ว่าแนวโน้มการใช้บริการธุรกิจ

รับสร้างบ้านขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องด้วยบริการที่แตก

ต่างจากโครงการจัดสรร โดยผู้บริโภคสามารถเลือกแบบบ้าน 

วัสดุ และมีความยืดหยุ่นสูงในการก่อสร้างเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของแต่ละคน รวมถึงงบประมาณเพื่อการมีบ้านแต่ละ

หลังตั้งแต่หลักล้านจนถึง 20 ล้านบาทขึ้นไป ส่งผลให้มูลค่าธุรกิจรับ

สร้างบ้านในปี 2563 สูงถึง 11,500 หมื่นล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่

กรุงเทพฯ  ปริมณฑล และต่างจังหวัด

เจาะลึกความต้องการที่อยู่อาศัยในอีอีซี 

นายวรวุฒิ กาญจนกูล นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน หรือ 

HBA เปิดเผยว่า หากเจาะลึกถึงความต้องการที่อยู่อาศัยในพื้นที่

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี พบ

ว่ามีการขยายตัวอย่างมากในช่วงก่อนหน้าวิกฤตโควิด-19 แต่ยังคงมี

ความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยเพื่ออยู่จริง สะท้อนจากรายงานศูนย์ข้อมูล

อสังหาริมทรัพย์ ความต้องการที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวในปี 2561 

ที่ปริมาณ 20,145 หน่วย เพิ่มขึ้นเป็น 26,433 หน่วยในปี 2564 โดย

เฉพาะในจังหวัดระยองที่การสร้างบ้านเดี่ยวเพิ่มขึ้นในอัตราเกือบเท่า

ตัว จากจำานวน 2,969 หน่วยในปี 2561 และมีการเพิ่มสูงขึ้นกว่าเท่า

ตัวที่ปริมาณ 5,158 หน่วยในปี 2564

สำาหรับ แนวโน้มความต้องการที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมา

จากมีผู้มาลงทุนเพื่อสร้างโครงการบ้านและผู้ประกอบการรับสร้าง

บ้านในภาคตะวันออกมากขึ้น มีผู้ย้ายถิ่นฐานจากกรุงเทพฯ และพื้นที่

อื่นๆ มาอาศัยอยู่ในภาคตะวันออกมากขึ้น

ทั้งนี้ จากตัวเลขดังกล่าวเป็นโอกาสของธุรกิจรับสร้างบ้าน ที่

จะเข้ามาขยายตลาดการสร้างบ้านบนที่ดินให้กับผู้ต้องการที่อยู่อาศัย

ในภูมิภาคตะวันออกมากยิ่งขึ้นเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันก็มีผู้ประกอบการ

รับสร้างบ้านเกิดขึ้นใหม่ในภูมิภาคตะวันออกรองรับการขยายตัวของ

ตลาดรับสร้างบ้านในภูมิภาคนี้ โดยมีบริษัทรับสร้างบ้านภาคตะวัน

ออกเริ่มเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน และพัฒนา

องค์กรเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดในภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่อง

แน่นอนว่า ความต้องการที่อยู่อาศัยในไทยสามารถเข้าถึงได้

จากหลายช่องทาง จากโครงการบ้านจัดสรร โครงการที่อยู่อาศัย

ของหน่วยงานภาครัฐอย่างการเคหะแห่งชาติ และอีกหนึ่งทางเลือก

สำาหรับคนที่ต้องการจะมีบ้านคือ การใช้บริการธุรกิจรับสร้างบ้านเพื่อ

การปลูกสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของตัวเอง 

ภาพรวมตลาดบ้านเดี่ยว 

ความต้องการที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวในแต่ละปีใน

ประเทศไทยอยู่ที่ประมาณปีละ 150,000-200,000 หน่วย โดยในปี 

2564 มีปริมาณ 206,092 หน่วย และจากการศึกษาความต้องการ

บ้านเดี่ยวในพื้นที่ต่างๆ ในปี 2564 พบว่า พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียง

เหนือมีสัดส่วนที่สูงมากกว่าทุกภาค โดยมีสัดส่วน 21.49% ปริมาณ 

44,300 หน่วย

ในขณะที่ความต้องการบ้านเดี่ยวจากตัวเลขการขออนุญาต

สร้างบ้านในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีสัดส่วนเป็นลำาดับรองลง

มาที่ปริมาณ 39,012 หน่วย จะสังเกตได้ว่าปริมาณความต้องการบ้าน

เดี่ยวในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งเคยมีปริมาณการสร้างบ้านเป็น

ลำาดับที่ 1 มาโดยตลอด เริ่มมีอัตราการเพิ่มขึ้นคงที่ ในขณะที่ปริมาณ

การสร้างบ้านในภูมิภาคเริ่มมีการขยับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุก

ภูมิภาค แสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวของที่อยู่อาศัยประเภทบ้าน

เดี่ยวเริ่มขยายไปสู่ภูมิภาคในเมืองหลักๆ ของแต่ละภาคมากขึ้น

“ความต้องการที่อยู่อาศัยยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องในหลาย

จังหวัดทั่วประเทศ  ซึ่งธุรกิจให้บริการรับสร้างบ้านนับเป็นหนึ่งในทาง

เลือกใหม่ที่ต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจและการยอมรับในรูปแบบ

บริการให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคและบุคคลทั่วไปเข้าใจถึงรูปแบบการ

ให้บริการ คุณค่าและความแตกต่างของธุรกิจ ล่าสุดกับการจัดงาน 

“รับสร้างบ้านและวัสดุ Focus 2022” เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจ

และเห็นคุณค่าของธุรกิจรับสร้างบ้านมากขึ้น โดยงานจัดขึ้นในวัน

ที่ 30 มีนาคมถึง 3 เมษายน 2565 สามารถคลิกเข้าไปดูบริการต่างๆ 

ได้ที่ https://www.hba-th.org/” นายวรวุฒิ กล่าว

วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยในอีอีซี

นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์

และรักษาการผู้อำานวยการ

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย ์

กล่าวว่า ในช่วง 2 ปีที่

ผ่านมาภายใต้การแพร่

ระบาดของโควิด-19 การ

ลงทุนพัฒนาโครงการที่อยู่

อาศัยในพื้นที่อีอีซีเกิดการ

เปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้ง

ในด้านอุปสงค์และอุปทาน 

เมื่อเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของปี 2564 สถานการณ์ โดยรวมเริ่มกลับเข้า

สู่ช่วงการฟื้นตัว เมื่อผู้ประกอบการลดการเติมอุปทานใหม่เข้ามาใน

7.9% คิดเป็นมูลค่า 21,410 ล้านบาท แต่ด้วยเหตุผลที่สินค้าใหม่เข้าสู่

ตลาดน้อยลงอย่างมาก ส่งผลให้อัตราดูดซับขยับขึ้นมาอยู่ที่ 2.5%

ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย EEC ปี 65

สำาหรับทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2565 ศูนย์ข้อมูล

อสังหาริมทรัพย์คาดการณ์ว่าจะเป็นช่วงของการฟื้นตัวทั้งในด้าน

อุปสงค์และอุปทาน โดยในส่วนของอุปสงค์ คาดการณ์ว่าภาพรวม

หน่วยขายได้ใหม่ในพื้นที่ 3 จังหวัด EEC จะปรับเพิ่มขึ้น 7.3% โดย

เพิ่มจาก 20,192 หน่วย ในปี 2564 เป็น 21,675 หน่วย ในปี 2565 

มูลค่าการขายเพิ่มขึ้น 8.6% โดยเพิ่มจาก 60,562 ล้านบาท ในปี 

2564 เป็น 65,774 ล้านบาท ในปี 2565 

ด้านอุปทาน คาดการณ์ว่าจะมีโครงการเปิดตัวใหม่เข้าสู่ตลาด

เพ่ิมข้ึน 51.9% โดยเพ่ิมจาก 13,340 หน่วย ในปี 2564 เป็น 20,270 

หน่วยในปี 2565 ขณะท่ีจำานวนหน่วยเหลือขายมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

2% โดยหน่วยเหลือขายจะเพ่ิมข้ึนจาก 60,480 หน่วย ในปี 2564 

เป็น 61,719 หน่วย ในปี 2565 มูลค่าลดลง 4.4% โดยลดลงจาก 

203,891 ล้านบาท ในปี 2564 เป็น 195,017 ล้านบาทในปี 2565 

ขณะท่ีอัตราดูดซับโดยภายรวมยังคงอยู่ในอัตรา 2.5% 

นายวิชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2565 ตลาดที่อยู่

อาศัยในจังหวัดชลบุรีจะกลับมาฟื้นตัวอย่าง

ชัดเจนหลังจากตลาดเข้าสู่สภาวะซบเซาต่อ

เนื่องจากปี 2562 และผ่านจุดต่ำาสุดมาแล้ว

ในปี 2564 โดยคาดการณ์ว่าในปี 2565 

จะมีหน่วยเปิดขายใหม่จำานวน 12,513 

หน่วย เพิ่มขึ้น 99.9% คิดเป็นมูลค่า 

44,376 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 181.2% 

โดยคาดการณ์ว่าจะมีหน่วยขายได้

ใหม่จำานวน 13,916 หน่วย เพิ่มขึ้น 

14.8% คิดเป็นมูลค่า 46,494 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 18.4% ส่วนหน่วย

เหลือขายเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นโดย

เป็นผลมาจากการเปิดตัวโครงการ

ใหม่ คาดการณ์ว่าจะมีหน่วยเหลือขาย 

40,901 หน่วย เพิ่มขึ้น 11% คิดเป็น

มูลค่า 142,436 ล้านบาท

ส่วนของจังหวัดระยองและจังหวัด

ฉะเชิงเทรา คาดการณ์ว่าตลาดท่ีอยู่อาศัยยังอยู่ใน

สภาวะทรงตัว โดยในพ้ืนท่ีจังหวัดระยองคาดว่าจะมี

โครงการเปิดขายใหม่เข้าสู่ตลาดจำานวน 6,097 หน่วย 

เพ่ิมข้ึน 13.3% คิดเป็นมูลค่า 14,679 ล้านบาท ลดลง 

8.9% มีหน่วยขายได้ใหม่ 5,841 หน่วย ลดลง 7% คิดเป็น

มูลค่า 13,989 ล้านบาท ลดลง 13.3% ขณะท่ีมีหน่วยเหลือ

ขาย 15,370 หน่วย ลดลง 12.6% มูลค่า 37,284 ล้านบาท ลดลง 18.4%

ขณะที่จังหวัดฉะเชิงเทราคาดว่าจะมีโครงการเปิดขายใหม่เข้า

สู่ตลาดจำานวน 1,658 หน่วย ลดลง 2.5% คิดเป็นมูลค่า 4,292 ล้าน

บาท ลดลง 11.6% มีหน่วยขายได้ใหม่ 1,918 หน่วย เพิ่มขึ้น 7.2% 

คิดเป็นมูลค่า 5,294 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.5% ขณะที่มีหน่วยเหลือขาย 

5,449 หน่วย ลดลง 9.6% มูลค่า 15,297 ล้านบาท ลดลง 14.4%

อย่างไรก็ดีเป็นท่ีน่าสังเกตว่า การฟ้ืนตัวท่ียังคงเกิดข้ึนในกลุ่มโครงการ

บ้านจัดสรรท้ังในส่วนของโครงการเปิดขายใหม่ และจำานวนหน่วยขายได้ใหม่ 

ซ่ึงในส่วนของโครงการอาคารชุด แม้จะเร่ิมมีการเปิดตัวโครงการใหม่เพ่ิมมาก

ข้ึนแต่ก็ยังคงต้องใช้เวลาฟ้ืนตัวตามสถานการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ 

และกำาลังซ้ือท่ีจะกลับเข้ามาของนักลงทุนจากต่างประเทศเป็นสำาคัญ. 

ถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครนยังคง

ดำาเนินต่อไป ปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อหลายภาค

ส่วนของเศรษฐกิจ และหลายฝ่ายต่างจับตาถึงผลกระทบ

ที่จะเกิดขึ้น โดยที่เห็นได้ชัดเจนก็เป็นเรื่องราคาน้ำามันในตลาด

โลกที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อ

ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและอัตราเงินเฟ้อให้ปรับตัวเพิ่มสูง

ขึ้นด้วยเช่นกัน

“ภาคการส่งออก” ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่หลายฝ่ายต่างจับ                            

ตามอง เนื่องจากที่ผ่านมาภาคการส่งออกเริ่มมีทิศทางการฟื้น                                                 

ตัวท่ีดีข้ึน และกลับมามีบทบาทสำาคัญในการสนับสนุนการเติบโต

ของเศรษฐกิจไทย หลังแนวโน้มเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวในทิศ 

ทางที่ดีขึ้น ทำาให้หลายฝ่ายต่างจับตาและแสดงความเป็นห่วง

ว่าสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง 2 ประเทศจะส่งผลกระ

ทบกับภาคการส่งออกอย่างไร

“ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ Economic Intelligence 

Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์” ได้ประเมินภาพรวมการ

ส่งออกของไทยว่า จะเริ่มเห็นผลกระทบจากปัญหาสงครามใน

ยูเครนในเดือน มี.ค.-เม.ย.2565 โดยเฉพาะการส่งออกไปยุโรป 

ขณะที่การส่งออกในเดือน ก.พ.2565 นั้นยังไม่ได้รับผลกระทบ

จากปัญหาสงครามในยูเครน โดยยังขยายตัวได้ราว 16.2% เร่ง

ตัวขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ 8% ขณะที่การนำาเข้าสินค้า ขยาย

ตัว 16.8% ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้า

“การส่งออกในเดือน ก.พ.2565 ท่ียังไม่ได้รับผลกระทบจาก 

สงครามในยูเครนน้ัน เนื่องจากสงครามเร่ิมต้นข้ึนในช่วงปลาย

เดือน ก.พ. โดยการส่งออกในเดือนดังกล่าวยังมีทิศทางการขยาย

ตัว หากพิจารณาเทียบกับเดือน ม.ค. (ปรับผลของฤดูกาล) การ

ส่งออกจะขยายตัวท่ี 4.4% สอดคล้องกับมูลค่าการส่งออกของ

ประเทศสำาคัญหลายประเทศท่ัวโลก และดัชนีช้ีนำากิจกรรมการ                                                                                  

ผลิตท้ัง Global Manufacturing PMI-Export Orders และ 

Manufacturing PMI ท่ีกลับมาเร่งตัวได้อีกคร้ังในเดือน ก.พ. หลัง

จากชะลอตัวลงจากผลกระทบของโอมิครอนในเดือน ม.ค.”

ขณะที่ “ณัฐพร ตรีรัตน์ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำากัด” มองว่า วิกฤตรัสเซีย-ยูเครนจะส่ง

ผลกระทบต่อทิศทางเศรษฐกิจไทยใน 3 ด้านสำาคัญ คือ อำานาจ

การใช้จ่ายของครัวเรือนที่ลดลง, การส่งออกลดลงตามภาวะ

เศรษฐกิจที่ซึมลง และการชะลอตัวด้านการท่องเที่ยว

“เกวลิน หวังพิชญสุข รองกรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัย

กสิกรไทย จำากัด ได้ประเมินว่า ปัจจัยรัสเซีย-ยูเครนกระทบต้นทุน

การผลิตภาคอุตสาหกรรมคิดเป็นมูลค่าราว 8 หมื่นล้านบาท โดย

ผลกระทบส่วนใหญ่ตกอยู่กับภาคธุรกิจ ซ่ึงจะถูกกระทบแตกต่าง

กันไปตามสัดส่วนการใช้วัตถุดิบและความสามารถในการปรับตัว 

ขณะท่ีผลกระทบบางส่วนก็จะตกอยู่กับ “ผู้บริโภค” ด้วยเช่นกัน 

ขณะเดียวกันการท่องเท่ียวก็ได้รับผลกระทบผ่านการลดลงของ

จำานวนนักท่องเท่ียวรัสเซีย-ยุโรป แม้ว่าจำานวนนักท่องเท่ียวต่าง

ชาติท่ีเข้าไทยในปีน้ีอาจแตะ 4 ล้านคน แต่การใช้จ่ายจะลดลง

ราว 5 หมื่นล้านบาทจากกรณีท่ีไม่มีสงคราม

ส่วนภาคเอกชนเองต่างก็กังวลเกี่ยวกับผลกระทบของ

ปัญหาสงครามรัสเซียและยูเครน โดย “พจน์ อร่ามวัฒนา

นนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย” ระบุว่า ผลกระ

ทบทางตรงจากปัญหาสงครามดังกล่าวที่มีต่อไทยที่น่าห่วงคือ 

สถานการณ์ท่ีไม่น่ิง และความสับสนในเรื่องของห่วงโซ่การผลิต 

และการขนส่ง เพราะมีสินค้าทุนบางรายการที่ 2 ประเทศเป็น

ผู้ผลิตและส่งออกรายใหญ่

ขณะที่การส่งออกอาจจะชะงัก เช่น ปุ๋ย ทำาให้เกิดภาวะ

ขาดแคลน อีกท้ังยังมีการปิดท่าเรือบางแห่งของยูเครน และต้องการ

เปล่ียนท่าเรือขนส่งสินค้า ซ่ึงทำาให้ห่วงโซ่การผลิตสินค้า การขนส่ง

ป่ันป่วน ส่งผลกระทบต่อการค้าโลก ส่วนสถานการณ์เงินเฟ้อท่ีเพ่ิม

ข้ึนท่ัวโลกน้ันไม่ได้เพ่ิมข้ึนในช่วงท่ีมีสงคราม แต่เกิดมาระยะหน่ึง

แล้ว เพียงแค่สงครามเร่งให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นไปอีก ทำาให้กำาลังซื้อ

ประชาชนท่ัวโลกลด เพราะสินค้าราคาแพงข้ึนแต่รายได้เพ่ิมตาม

ไม่ทัน ซ่ึงท้ายท่ีสุดปัญหาน้ีก็อาจกระทบต่อ “การส่งออก” ได้

อย่างไรก็ดี ท่ีผ่านมาภาพรวมเศรษฐกิจโลกรวมถึงเศรษฐกิจ 

ไทยเร่ิมมีทิศทางการฟ้ืนตัวท่ีดีข้ึน หลังจากถูกกดดันอย่างหนักจาก 

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 มาเป็นเวลานาน หากต้อง

มาถูกซ้ำาเติมจากปัญหาความขัดแย้งของรัสเซีย-ยูเครนท่ีเร่ิม

ส่งผลกระทบ และสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจโลกและ

เศรษฐกิจไทยอีกคร้ัง คงเป็นเรื่องท่ีน่าหนักใจอย่างย่ิง โดยหลาย

ส่วนหวังว่าท้ัง 2 ฝ่ายจะเร่งหาข้อยุติของปัญหาน้ีได้โดยเร็ว เพื่อ

บรรเทาความเสียหายและผลกระทบท่ีกำาลังเกิดข้ึน.

ม่เคยหยุดพัฒนาเพื่อประโยชน์ของสมาชิกจริงๆ สำาหรับ 

“กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ (กบข.)” ที่ล่าสุดแว่ว                                                                                

ว่าได้มีการพัฒนาเครื่องมือวางแผนการเงิน ซึ่งเป็นโปร                                                   

แกรมช่วยวางแผนการเงินครอบคลุม

ทุกด้าน ทั้งรายรับ รายจ่าย การออม                                          

การลงทุน การจัดการหน้ี วางแผนภาษี 

ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ โดย

งานนี้ ศรีกัญญา ยาทิพย ์ เลขาธิการ 

กบข. แจงเองว่า เพื่อเป็นการตอบโจทย์                                                             

ทุกความต้องการด้านการเงินของสมาชิก                                                             

โดยจะมีหัวข้อช่วยวิเคราะห์การเงิน                                                                   

ของสมาชิก 5 หัวข้อ คือ 1.ตรวจ                                                             

สุขภาพทางการเงิน 2.วางแผนการ 

ลงทุนตามเป้าหมาย 3.วางแผนสินเชื่อ 

และจัดการหนี้ 4.วางแผนภาษี และ 5.วางแผนประกันชีวิต ซึ่ง

สมาชิกสามารถเข้าใช้บริการ “เครื่องมือวางแผนการเงิน” ได้                                                                           

3 ช่องทาง ได้แก่ 1. LINE กบข. @gpfcommunity 2.แอป 

กบข. My GPF Application และ 3. My GPF Website เอ๊า!! 

นวัตกรรมดีๆ แบบนี้สมาชิกพลาดไม่ได้จ้า.
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สงครามป่วน ‘เศรษฐกิจ’

เปิดตัว!

เศรษฐกิจ

ไ

ส

ครองขวัญ รอดหมวน

ศรีกัญญา 

ยาทิพย์

ใ

ไไทยทนไ

าวร้ายในสถานการณ์โควิดของโลกในปัจจุบัน ยอดติดเชื้อ 

สะสม 480 ล้านคน! เสียชีวิตสะสมแล้วกว่า 6.14 ล้านคน!

ข่าวดีคือ ในยอดติดใหม่รายวันยังสูงกว่า 1.6 ล้านคน มียอดเสีย

ชีวิตรายวัน 4,628 คน คิดเป็นเพียงประมาณ 0.29% ซึ่งหากเทียบกับ

ยอดสะสม สัดส่วนผู้เสียชีวิตสูงถึง 1.3%

ต้องยอมรับว่า สถานการณ์ของโอไมครอนน่ากลัวในด้านอัตรา

การติดเชื้อ และอัตราการแพร่ระบาดสูงมากๆ

แต่อัตราการตาย อัตราการป่วยหนัก แม้กระทั่งอัตราการทำาร้าย

ปอด ลดลงกว่าสมัยของเชื้ออู่ฮั่น อัลฟา เดลตาอย่างมาก 

นั่นคือสัญญาณที่หลายๆ ประเทศเตรียมตัวปรับให้ โรคโควิดกลาย

เป็น “โรคประจำาถิ่น” ไม่ใช่ “โรคระบาดร้ายแรง” เหมือนช่วงปีแรกของ

การระบาดของโควิด

เพราะมันอาจจะไม่หายไปแต่จะกลายเป็นเหมือนหวัดท้องถิ่นไป 

เพราะ แม้จะติดง่าย แต่ตายยาก และป่วยหนักน้อย

ดูเหมือนอาการของโอไมครอนขณะน้ีจะเบากว่าไข้หวัดใหญ่อีกด้วย

สิ่งหนึ่งที่ไทยทนสังเกตคือ อัตราการระบาดของโอไมครอนใน

ประเทศไทยแม้จะแรงมาก แต่หากเทียบกับหลายๆ ประเทศแล้วจะเห็น

ได้ค่อนข้างชัดว่าเราคุมโอไมครอนให้ระบาด “เพิ่ม” ได้น้อยกว่าหลายๆ 

ประเทศมาก เนื่องจากโอไมครอนมีความแตกต่างจากโควิดสายพันธุ์อื่นๆ 

ในอดีต เพราะมันแพร่ระบาดออกไปอย่างรวดเร็วมาก

ยอดติดเชื้อรายวัน สหรัฐอเมริกา

สูงสุด อัลฟา 308,682 คน ในช่วงประมาณวันที่ 8 ม.ค.2021

สูงสุด เดลตา 193,482 คน ในช่วงประมาณ 3 ก.ย.2021

สูงสุด โอไมครอน 909,327 คน ในช่วงประมาณ 13 ม.ค.2022 

คิดเป็น 4.7 เท่าของช่วงเดลตา ภายในเวลาประมาณ 2 เดือนครึ่งหลัง

โอไมครอนเริ่มระบาด

ไทยทนขอไม่เทียบกับช่วงสายพันธุ์อัลฟาระบาดในสหรัฐอเมริกา 

ก็เป็นช่วงของนักธุรกิจการเมือง คือ โดนัลด์ ทรัมป์ แต่ในยุคโจ ไบเดน 

คุมการระบาดได้ดีขึ้น เพราะยอดสูงสุดเดลตาต่ำากว่ายุคอัลฟาอีกด้วย 

ทั้งๆ ที่ประเทศส่วนใหญ่ยอดสูงสุดของเดลตาจะหนักกว่าสมัยอัลฟา

ยอดติดเชื้อรายวัน เกาหลี

สูงสุด เดลตา 7,843 คน ในช่วงประมาณวันที่ 15 ธ.ค.2021

สูงสุด โอไมครอน 621,328 คน ในช่วงประมาณวันที่ 17 มี.ค.

ขอขอบคุณ คปภ. อาคเนย์ประกันภัย ช่วยชาติไทย ชะลอภัยโอไมครอน

2022 คิดเป็น 79 เท่าของช่วงเดลตา! ภายในเวลาเพียง 2 เดือนหลังโอ

ไมครอนเริ่มระบาด

ยอดติดเชื้อรายวัน ไทย

สูงสุด เดลตา 23,418 คน ในช่วงประมาณวันที่ 13 ส.ค.2021

สูงสุด โอไมครอน 27,024 คน ในช่วงประมาณวันที่ 17 มี.ค.

2022 คิดเป็น 1.15 เท่าของช่วงเดลตาเท่านั้น ภายในเวลาประมาณ 3 

เดือนหลังโอไมครอนเริ่มระบาด

ก็ต้องถือว่าของไทยทำาได้ดี ซึ่งหากเป็นช่วงปลายปีที่แล้ว การ

จัดการการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดเดลตา จัดการได้ยากมาก โดยมีข้อ

สังเกตตามข้อมูลคือ

หากเทียบกับอินเดีย ต้นกำาเนิดของสายพันธุ์เดลตา ยอดติดใหม่

ของไทยต่อประชากรพุ่งไปสูงกว่า

เมื่อผ่านจุดสูงสุดของไทยลงช้ากว่า และลากมาจนปลายปีที่แล้ว

ทำาให้ไทยทนต้องเป็นห่วงว่า รอบโอไมครอนนี้น่าจะต้องพุ่งแรง 

มากๆ แน่นอน แต่ข่าวดีคือมันไม่ได้พุ่งแรงขนาดนั้น

สาเหตุหนึ่งที่ไทยทนสังเกตคือ การจัดการเรื่องกรมธรรม์ โควิด 

โดยหลังจากที่เราได้บทเรียนว่า หากไม่คิดทำาอะไรเลย บริษัทประกัน

ที่ออกกรมธรรม์ โควิดจำานวนมาก อาจจะต้องปิดตัวเหมือนกรณีเอเชีย

ประกันภัย และเดอะวันประกันภัย

ดังนั้น การที่อาคเนย์ประกันภัยได้ยื่นเรื่องขอคืนใบอนุญาต และ

หลังจากที่เงื่อนไขครบถ้วนแล้ว คปภ.ก็ดำาเนินการไปตามที่เสนอ ซึ่งทำาให้

เกิดผลดีมากมายต่อทุกฝ่าย

ผู้ถือกรมธรรม์ปรกติ ได้รับการโอนย้ายไปบริษัทประกันภัยอื่น 

ทำาให้ได้รับการบริการเหมือนเดิมในเงื่อนไขเดิม ไม่ต้องแข่งเคลมประกัน

กับกรมธรรม์โควิด ซ่ึงมีแนวโน้มสูงท่ีจะเคลมไม่ทัน ซ่ึงหากไม่ทำาเช่นน้ี 

สินทรัพย์และเงินลงทุนของบริษัทสำาหรับใช้จ่ายสินไหมเพื่อปกป้องกรมธรรม์

ปรกติอาจถูกกรมธรรม์โควิดเอาเปรียบ เคลมแซงหน้าไป ถือได้ว่าอาคเนย์ฯ 

มีความรับผิดชอบอย่างรอบคอบ ด้วยมีผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์

ประกันภัยอื่นๆ จำานวนถึงกว่า 8,600,000 ราย ก็ได้รับการปกป้อง

ผู้ถือกรมธรรม์ โควิด จำานวน 1,850,000 ราย ได้รับเงื่อนไขที่

เป็นธรรมมากๆ ผู้ที่ติดเชื้อ ก่อนการดำาเนินการนี้ ได้รับการคุ้มครองถูก

ต้องครบถ้วน ส่วนผู้ที่ยังถือกรมธรรม์ซึ่งยังไม่ติดเชื้อ แม้ผ่านเวลาแห่ง

การปกป้องมากว่าครึ่งปี (ซึ่งใครติดก็เคลมได้จริงๆ) ก็ยังได้รับสิทธิพิเศษ

คืนเบี้ยประกันให้เต็มจำานวนเดิม เป็นเงื่อนไขที่เป็นธรรมมากๆ กับผู้ถือ

กรมธรรม์ โควิดจริงๆ เพราะตอนนี้ ความป่วย ความเสียหาย ความเสี่ยง

ตายก็น้อยกว่าสมัยเดลตาอย่างมาก จนแทบจะเป็นหวัดธรรมดาแล้ว ไม่

จำาเป็นต้องมีการคุ้มครองเหมือนก่อนหน้านี้

...ผู้ที่ยินดีได้รับคืนก็ได้เงินคืน 

...ผู้ท่ีไม่ยินดีรับคืน ก็ไปเคลมแข่งกัน จนเมื่อภาระหน้ีมากกว่าสินทรัพย์ 

คปภ.ก็จะเข้ามาจัดการ ซ่ึงมีแนวโน้มสูงท่ีจะต้องคืนเบ้ียประกันอยู่ดี เพราะไม่

สามารถรบกวนเงินภาษีของรัฐบาลมาช่วยคนบางกลุ่มเช่นน้ีเท่าน้ัน

3.สำาหรับประเทศ จากเงื่อนไขกรมธรรม์โควิดซ่ึงกลายเป็นเหมือน

เงื่อนไข “ให้รางวัล” คนติดโควิด เร่ิมมีผลน้อยลง เพราะการเคลมมีการจำากัด

ตามกฎหมายบริษัทจำากัดซ่ึงดำาเนินธุรกิจตามปรกติ ทำาให้ยอดคนติดไม่ได้พุ่ง

แรงไม่มีเหตุผล การเร่ิมต้นของคลัสเตอร์ใหม่ๆ จึงไม่ได้เพ่ิมแรงเหมือนสมัยเดล

ตา แม้โอไมครอนจะระบาดเร็ว จนสหรัฐมียอดรายวันสูงสุดของโอไมครอน 

4.7 เท่าของสมัยโควิดสูงสุด หรือเกาหลี ยอดรายวันสูงสุดถึง 79 เท่าของช่วง

เดลตาสูงสุด ภายในเวลาไม่ถึง 2-3 เดือน แต่ของไทยเราแม้ระบาดมาแล้ว 3 

เดือน ยอดยังเป็นเพียง 1.15 เท่าของจุดสูงสุดของเดลตาเท่าน้ัน

เป็นเช่นนี้ เศรษฐกิจก็สามารถจะทยอยฟื้นตัว การท่องเที่ยว การ

บริโภค การจับจ่าย การลงทุนเริ่มฟื้นตัวได้ ก็เพราะความเสียสละของผู้

ถือหุ้นของกลุ่มอาคเนย์ฯ ที่ได้ช่วยกิจการไปแล้วกว่า 5 เท่าของส่วนที่ผู้

ถือหุ้นลงทุนไว้แล้ว โดยผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของได้พร้อมจะเสียสละทุนส่วน

ที่เหลือทั้งหมดให้ผู้ถือกรมธรรม์ที่มาเคลมจนถึงที่สุดอีกด้วย ถือเป็นการ

เสียสละและมีความรับผิดชอบที่สูงส่ง และคิดได้รอบคอบน่ายกย่องจริงๆ

ไทยทนจึงขอขอขอบคุณ คปภ. อาคเนย์ประกันภัย ที่ได้ช่วยชาติ

ไทย ชะลอภัยโอไมครอนในครั้งนี้ครับ.

ไทยทน

ข่

‘‘จากตัวเลขดังกล่าวเป็นโอกาสของธุรกิจรับ

สร้างบ้าน ที่จะเข้ามาขยายตลาดการสร้าง

บ้านบนที่ดินให้กับผู้ต้องการที่อยู่อาศัย

ในภูมิภาคตะวันออกมากยิ่งขึ้นเช่นกัน         

ซึ่งปัจจุบันก็มีผู้ประกอบการรับสร้างบ้าน

เกิดขึ้นใหม่ในภูมิภาคตะวันออก รองรับ

การขยายตัวของตลาดรับสร้างบ้านใน

ภูมิภาคนี้ โดยมีบริษัทรับสร้างบ้าน

ภาคตะวันออกเริ่มเข้ามาสมัครเป็น

สมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน 

และพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับ

การขยายตัวของตลาดใน

ภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่อง’’

ส่องโอกาสธุรกิจรับสร้างบ้าน ‘อีอีซี’

ฟื้นตัวทั้งอุปสงค์-อุปทานโครงการใหม่เข้าตลาดเพิ่ม

วรวุฒิ กาญจนกูล 



การออกมาปรับลดการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 

2565 อาจจะทำาให้เกิดความวิตกกันในหมู่นักลงทุน นั่นก็เป็นแค่

การคาดหมายเท่านั้น แต่เมื่อมาดูผลจริงที่ออกมาในปัจจุบันจะพบ

ว่าเครื่องจักรใหญ่สำาคัญที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจขยายตัวได้มาก

คือการส่งออกของไทยยังเติบโตดี ทำาให้เศรษฐกิจแม้จะมีตัวฉุดอยู่

ก็ตาม แต่ก็จะมีการเติบโตในทางบวกได้ เพราะดูจากการส่งออกใน

ปีก่อนที่เติบโตมากถึง 16% ทำาให้ฐานการส่งออกใหญ่ขึ้น จะเป็น

ผลให้การส่งออกในปี 2565 จะขยายตัวได้น้อยลง เป็นไปตามหลัก

คณิตศาสตร์ธรรมดา แต่เมื่อมาดูการส่งออกในต้นปี 2565 กลับพบ

ว่ายังคงมีการส่งออกที่ดีอย่างต่อเนื่อง จากเดือน ม.ค.2565 ที่ส่ง

ออกได้ 21,258 ล้านดอลลาร์ เพิ่มมาเป็น 23,483 ล้านดอลลาร์ใน

เดือน ก.พ.2565 เท่ากับการส่งออกเดือน ก.พ. เพิ่มจากเดือน ม.ค. 

10.6% เป็นแนวโน้มที่ดีและยังทำาให้การส่งออกตลอด 2 เดือน

ขยายตัวเพิ่ม 12.2% ได้ ยังคงเป็นการขยายตัวที่สูงกว่าที่มีการปรับ

ลดการส่งออกจาก 5-6% เหลือ 4% มาก จึงมั่นใจได้ว่าส่งออกปี 

2565 จะเพิ่มไม่น้อยกว่า 5% แน่นอน เท่ากับบอกให้รู้ว่าเศรษฐกิจ

ไทยจะต้องโตในระดับ 4% ได้ เพราะเมื่อมาพิจารณาจากเครื่องจักร

สำาคัญตัวอื่นๆ อย่างเช่น ธุรกิจการท่องเที่ยวที่เดิมมีสัดส่วนในการ

เติบโตของเศรษฐกิจเกือบ 20% รายได้ส่วนนี้หายไปเกือบ 2 ปีจึง

เป็นตัวฉุดเศรษฐกิจ แต่มาปี 2565 นี้มีแนวโน้มที่ดีเกิดขึ้นเพราะ

หลังจากมีการเปิดประเทศมาตั้งแต่ปลายปีก่อน จำานวนนักท่อง

เที่ยวเริ่มกลับมา แน่นอนว่าระยะแรกๆ จะต้องมีไม่มาก เพราะยัง

มีปัญหาและความไม่มั่นใจกับการระบาด

ของโรคอยู่มาก ทำาให้นักท่องเที่ยวยัง

ชะลอการตัดสินใจ แต่มองว่าเมื่อเวลา

ผ่านไปมากพอ ความเชื่อมั่นจะเกิดมาก

ขึ้น จำานวนนักท่องเที่ยวก็จะค่อยๆ เพิ่ม 

ซึ่งการเพิ่มของนักท่องเที่ยวเท่ากับเป็น

ตัวที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นไปด้วย 

แม้ระยะแรกยังมีแรงขับดันไม่มาก แต่

ต่อๆ ไปจะมีแรงขับดันเพิ่มแน่นอน 

ทำาให้ฟันเฟืองเศรษฐกิจจะเริ่มหมุนได้

มากขึ้น ผลที่ตามมาคือนอกจากธุรกิจ

ท่องเที่ยวจะเติบโตแล้วยังจะนำาพาเอา

ธุรกิจอื่นๆ พลอยเติบโตตามมาด้วย นั่น

เป็นการบอกให้รู้ว่าธุรกิจต่างๆ ในตลาด

ในปี 2565 นี้จะมีผลประกอบการที่ดีกว่า

ปีกลาย จะมีกำาไรเพิ่มมากขึ้น ทำาให้จ่าย
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7เศรษฐกิจ

ลุยพัฒนา Marina และชายฝั่งทะเลรับการท่องเที่ยว

นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็น

ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาและบูรณาการแนว 

ทางการพัฒนาการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ทางน้ำา ครั้งที่ 

1/2565 เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนา Yacht Club/Marina 

และชายฝ่ังทะเลเพื่อการท่องเท่ียว ตามนโยบายของนายศักด์ิ                                                                                   

สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม รวมท้ังพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย

และกฎระเบียบที่ล้าสมัย เพื่อให้การพัฒนาเกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล โดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ที่สามารถจะดำาเนินการได้ โดยกรมเจ้าท่า (จท.) มีแผนดำาเนิน

งานโครงการที่จอดยอชต์มารีน่าร่วมกับภาคเอกชน ซึ่งต้องดำา 

เนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถรองรับกลุ่มเป้าหมาย

ที่มีความต้องการเดินทางด้วยเรือยอชต์ และมีกำาลังการใช้จ่าย

ในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นจำานวนมาก 

พีดีเฮ้าส์ โชว์ยอดขาย Q1 โกย 300 ล้าน

นายพิศาล ธรรมวิเศษ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จำากัด หรือศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์ เปิด

เผยว่า ธุรกิจรับสร้างบ้านต้นปี 2565 แม้ต้องเผชิญกับปัจจัย

ลบรอบด้านโดยเฉพาะปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟ้อและ

ราคาวัสดุที่ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ผลการดำาเนินงานในไตร 

มาสแรกของพีดีเฮ้าส์กลับเติบโตสวนทางเศรษฐกิจ โดยมียอด

ขายกว่า 300 ล้านบาท โดยเป็นการเติบโตจากยอดจองสร้าง

บ้านในกลุ่มราคา 5-10 ล้านบาท ในสัดส่วน 50% ขณะที่ยอด

จองสร้างบ้านในกลุ่มราคา 10 ล้านบาทขึ้นไป มีสัดส่วน 40% 

ส่วนกลุ่มบ้านระดับราคาต่ำากว่า 5 ล้านบาท มีสัดส่วนอยู่ที่ 10% 

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้บริษัทจะรุกตลาดต่างจังหวัดมากขึ้น เน้น

เจาะในกลุ่มประหยัดพลังงาน บ้านสุขภาพ และบ้านผู้สูงอายุ 

ซึ่งล่าสุดได้เปิดสาขาใหม่จังหวัดอุดรธานี ตั้งเป้าปี 65 ยอดขาย

ทุกสาขาทะลุพันล้าน

ดีอีเอสหนุน OTOP ขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ไปรษณีย์ไทยพัฒนาแพลต 

ฟอร์ม e-Marketplace ในชื่อ Thailandpostmart.com ที่รวบรวม

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของดี ของเด็ด จากทั่วประเทศ และเป็นช่อง

ทางการกระจายสินค้าเกษตร สินค้าชุมชน และสินค้า OTOP 

ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อเชื่อมโอกาส และเปิดตลาดใหม่

ให้ผู้ประกอบการเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้บริโภคได้มากขึ้น ซึ่ง

ปัจจุบันมีร้านค้ามากกว่า 6,400 ร้านค้า และสินค้ารองรับนัก

ช็อปออนไลน์มากกว่า 10,000 รายการ จนสร้างยอดขายให้กับ

ผู้ประกอบการบนแพลตฟอร์มตลอดปีที่ผ่านมาได้กว่า 56 ล้าน

บาท รวมทั้งปีนี้มีแนวทางขับเคลื่อน Thailandpostmart.com ให้

เป็นผู้นำา e-Marketplace สินค้าชุมชน พัฒนาระบบการขนส่งให้

รองรับสินค้าควบคุมอุณหภูมิด้วย

TPOLY คว้างานสร้างโครงการจัดหาน้ำาดิบฯ

นายปฐมพล สาวทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไทยโพลีคอนส์ หรือ  TPOLY เปิด

เผยว่า บริษัทได้งานก่อสร้างโครงการจัดหาน้ำาดิบเพื่อภาคการ

ผลิตพื้นที่จังหวัดระยอง รองรับอีอีซีเฟส 2 ของบริษัท วาย.

เอส.เอส.พี. แอกกริเกต จำากัด มูลค่า 1,251.69  ล้านบาท ส่ง

ผลให้บริษัทมีงานในมือ หรือแบ็กล็อก กว่า 5,200 ล้านบาท 

พร้อมเดินหน้าประมูลงานใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชนต่อเนื่อง 

เน้นงานก่อสร้างด้านสาธารณูปโภค หนุนผลงานปีนี้เติบโตเข้า

เป้า.

ธกส.ปล่อยกู้สู้ภัยโควิด-19
รายละหมื่นดอกต่ำาไม่ต้องใช้หลักประกันปลอดชำาระ6เดือน

นายธนารัตน์ งามวลัย                             

รัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการ 

เกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากมติคณะ                                    

รัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 4                                              

ม.ค.2565 เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. 

ขยายระยะเวลาการดำาเนิน

โครงการสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 

วงเงิน 10,000 ล้านบาท จาก

เดิมที่สิ้นสุดโครงการไปแล้ว 

โดยขยายเวลาไปจนถึง 30 ก.ย.                           

2565 เพื่อช่วยเหลือและแบ่ง                       

เบาภาระให้กับเกษตรกร ลูก 

จ้ างภาคการเกษตรที่ ได้ รั บ

ผลกระทบจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโควิด–19 ให้

มีสภาพคล่องในการใช้จ่ายใน

ชีวิตประจำาวันและป้องกันการ

ก่อหนี้นอกระบบที่ คิดอัตรา

ดอกเบี้ยไม่เป็นธรรม โดยที่ผ่าน

มา ธ.ก.ส.ได้ให้การสนับสนุน

สินเชื่อแก่เกษตรกรไปแล้วกว่า 

9,391 ล้านบาท

“ในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาล

มีนโยบายในการช่วยเหลือประ                                          

ชาชน ด้วยการออกมาตรการ

ต่างๆ มาสนับสนุน ซึ่ง ธ.ก.ส. 

เป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อน

นโยบายต่างๆ ของรัฐบาลไป

ยังประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการ

โอนเงินช่วยเหลือตามโครงการ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การโอน

เงินประกันรายได้พืชเศรษฐกิจ

หลัก การประกันภัยพืชผลและ

การเติมเงินทุนอัตราดอกเบี้ย

ต่ำาเพื่อให้เกษตรกรนำาไปลงทุน

ประกอบอาชีพและเสริมสภาพ

คล่องในการใช้จ่าย” นายธนารัตน์ 

กล่าว

สำาหรับสินเชื่อสู้ภัยโควิด-

19 วงเงิน 10,000 ล้านบาทนั้น 

เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและป้อง 

กันการก่อหนี้นอกระบบให้กับ

เกษตรกรรายย่อยและลูกจ้าง

ภาคการเกษตร ปล่อยกู้รายละ

ไม่เกิน 10,000 บาท โดยไม่                                                 

ต้องใช้หลักประกัน อัตราดอก 

เบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน ส่ง

ชำาระคืน 3 ปี ปลอดชำาระต้น                                        

เงินและดอกเบ้ียในช่วง 6 เดือน 

แรก

อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการ

กสอ.ปั้นเกษตรอุตสาหกรรม 

เพิ่มมูลค่าสินค้า1.2พันล้าน

เงินปันผลได้มากกว่าเดิม ดังนั้น หากราคาหุ้นยังอยู่ระดับต่ำาหรือยัง

ถดถอยเท่ากับจะทำาให้การเข้าลงทุนจะได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเดิม

มาก จนพูดได้ว่าเกินความคุ้มค่าในการลงทุนได้ แต่ต้องเลือกลงทุน

ในหุ้นที่มีพื้นฐานดี จึงจะได้ผลอย่างที่กล่าวมา. 

  

หุ้นเด่นประจำาสัปดาห์

BCP การที่ราคาน้ำามันยังคงผันผวนอยู่ตลอดเวลา เป็น

ผลมาจากการเล่นเก็งกำาไรในตลาดน้ำามันล่วงหน้าแล้วส่งผลทาง

จิตวิทยากลับมาที่ตลาดน้ำามันในปัจจุบัน จึงเป็นการเล่นเก็งกำาไร

โดยตรง แต่เหตุผลที่นำามาอ้างกันเป็นรายวันล้วนเป็นการหยิบเอา

ประเด็นของข่าวที่สอดรับกับการเก็งกำาไรมาประกอบ ทำาให้มองดู

มีเหตุผลที่รับฟังได้ แต่เป็นแค่การหยิบยืมมาใช้เท่านั้น เพราะหาก

มีการพิจารณาไตร่ตรองกันให้ดีๆ กลับพบว่าเป็นการมองที่ปลาย

เหตุ ไม่ได้มองอย่างครอบคลุมและไกลออกไป จึงสามารถทำาให้

ราคาผันผวนขึ้นลงได้แทบทุกวัน โดยแทบไม่มีการมองถึงผลจริง

จากความต้องการที่แท้จริงและจำานวนน้ำามันที่มีอยู่ในตลาด การ

เก็งกำาไรในลักษณะนี้มีผลกระทบกับราคาหุ้นในกลุ่มธุรกิจน้ำามัน

มาก ทำาให้ธุรกิจมีผลประกอบการผันผวนมากไปด้วย ดูอย่าง BCP 

ในปี 2563 ที่ราคาน้ำามันในตลาดโลกตกต่ำาลงมาก มีผลให้ธุรกิจมี

ผลขาดทุนมากถึง 6,967.07 ล้านบาท จากปีก่อนหน้าที่ยังมีกำาไร 

1,731.57 ล้านบาท มาปี 2564 ทำาให้มีความกังวลกันมาก กลัว

ธุรกิจจะยังมีผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่อง นั่นเป็นการประเมิน

จากการเก็งกำาไรโดยตรง แต่เมื่อราคาน้ำามันกลับมาพุ่งสูงขึ้นใน

ปี 2564 ก็ทำาให้ BCP พลิกกลับจากขาดทุนมามีกำาไรทันที และ

ยังเป็นกำาไรที่สูงถึง 7,623.79 ล้านบาทอีกด้วย ทำาให้เกิดการผิด

คาดหมายไปมาก แต่กลับพบว่าราคาหุ้นยังคงอยู่ระดับต่ำา พูดได้ว่า

ราคายังขยับตามผลกำาไรไม่ทัน จึงมีราคาต่ำามาก เพราะเมื่อนำาเอา

กำาไรต่อหุ้นของปี 2564 ที่ทำาได้ 5.25 บาท มาคำานวณราคา 

โดยใช้ค่าพีอีแค่ 10 เท่าคำานวณ ยังได้ราคาที่ 52.50 บาท 

แต่กลับพบว่าราคาหุ้นในตลาดยังอยู่แค่ 30.50 บาท จึงมี 

up side ได้อีก 72.13% โดยยังจะได้เงินปันผลในระดับสูงที่ 

6.56% ด้วย ดูแค่นี้ก็น่าลงทุนแล้ว แต่เมื่อกลับไปดูมูลค่าหุ้น

ตามบัญชีของ BCP ปัจจุบัน พบว่ามีค่าที่ 39.38 บาท สูง

กว่าราคาหุ้นในตลาดกว่า 29% เป็นการบอกให้รู้ว่าราคาหุ้น

ในตลาดยังต่ำาเกินจริงมาก จึงน่าลงทุน 

PSL นักลงทุนอาจไม่รู้ว่าธุรกิจขนส่งทางเรือมีการ

เติบโตท่ีดีมาก นับจากปีก่อน (2564) เพราะก่อนหน้าน้ัน

ธุรกิจน้ีมีผลการดำาเนินงานท่ีตกต่ำามาก และหลายๆ ธุรกิจมี

ผลประกอบการขาดทุน ทำาให้ธุรกิจไม่ได้รับความสนใจและ

ราคาหุ้นตกต่ำามาตลอด แต่มาปีกลาย (2564) ธุรกิจน้ีกลับมี

ผลประกอบการท่ีดีข้ึนมาก กลับมามีกำาไรในระดับสูงกันอย่าง

ถ้วนหน้า แต่ราคาหุ้นยังคงอยู่ระดับต่ำา ทำาให้เป็นหุ้นกลุ่มท่ี

ควรกับการสนใจมากข้ึน เพราะเมื่อมาพิจารณาในด้านธุรกิจ

ยังคงพบว่าเป็นธุรกิจท่ียัง

ได้รับความนิยมสูงอย่าง

ต่อเนื่อง แม้จะเกิดวิกฤต

โรคระบาดก็ตาม แต่ความ

ต้องการสินค้าอุปโภคและ

บริโภคยังมีสูง ดูแค่การ

ส่งออกของไทยท่ีดีมาก

ในปีกลายแล้วยังคงดีต่อ

เนื่องมาถึงปี 2565 น้ี แค่ 

2 เดือนแรกของปี 2565 

การส่งออกของไทยก็ยัง

โตสูงถึง 12.2% จึงดูดี

กับธุรกิจน้ีมาก เมื่อมาดู

ท่ี PSL จะพบว่าปี 2563 ธุรกิจยังมีผลดำาเนินงานตกต่ำา มีการขาดทุน

อยู่ 1,294.86 ล้านบาท แต่มาปีกลาย 2564 กลับพลิกมาทำากำาไรได้สูง

ถึง 4,474.93 ล้านบาท จึงมีกำาไรต่อหุ้นเพ่ิมมาอยู่ท่ี 2.87 บาท เมื่อมา

ประเมินราคาด้วยค่าพีอี 10 เท่า จะได้ราคาท่ี 28.70 บาท แต่ราคา

หุ้นในตลาดยังอยู่แค่ 17.70 บาท จึงมี up side ได้อีกมากถึง 62.15% 

ส่วนเงินปันผลท่ีจ่ายในปี 2564 คิดแล้วจะได้ผลตอบแทนสูงถึง 9.89% 

โดยเงินปันผลไตรมาส 4 ของปียังไม่ได้ จ่ายจะจ่ายโดยข้ึนเครื่องหมาย 

XD ในวันท่ี 11 เม.ย.2565 น้ีหุ้นละ 0.25 บาท เท่ากับยังจะได้

เงินปันผลงวดสุดท้ายอีก 1.41% ทำาให้ PSL ยังสามารถลงทุนได้ดี

KTB การอ่อนตัวลงของราคาหุ้นธนาคารพาณิชย์ มาจาก

ความวิตกกังวลจากการเกิดเหตุหลายปัจจัยที่กดดัน ไม่ว่าจะเป็น

ผลกระทบจากโรคระบาดแล้วยังมีผลกระทบจากสงครามยูเครน นั่น

เป็นผลกระทบจากทางจิตวิทยาเป็นส่วนใหญ่ เพราะเมื่อมาพิจารณา

ทางด้านพื้นฐาน กลับยังพบว่ามีปัจจัยบวกอยู่ โดยมองได้จากยังมี

การประเมินเศรษฐกิจในปี 2565 จะโตได้ 3-4% ซึ่งสูงกว่าปีก่อน

ค่อนข้างมาก ดังนั้นธุรกิจธนาคารยังคงจะมีการเติบโตได้มากกว่า

ปีก่อน ดังนั้นเมื่อมาดูที่ KTB ที่ปีก่อน 2564 มีการเติบโตของกำาไร

มาอยู่ที่ 21,588.29 ล้านบาท มีกำาไรต่อหุ้นที่ 1.54 บาท เมื่อมา

คำานวณราคาหุ้นด้วยค่าพีอี 11 เท่าจะได้ราคาที่ 16.94 บาท แต่

ราคาหุ้นในตลาดอยู่ที่ 13.50 บาท จึงยังมี up side ได้อีก 25.48% 

และยังจะได้เงินปันผลในระดับ 3.1% ด้วย ใครที่ต้องการรับ

เงินปันผลของ KTB ต้องซื้อหุ้นก่อนวันที่ 20 เม.ย.2565 นี้ เพราะ

ตลาดจะ XD ในวันดังกล่าว ดูจากข้อมูลที่กล่าวมาก็เห็นได้ชัดแล้ว

ว่า KTB ยังเป็นหุ้นที่ลงทุนได้คุ้มค่า และที่จะดีมากขึ้นคือ มูลค่าหุ้น

ตามบัญชีของ KTB ในปัจจุบันอยู่สูงถึง 25.75 บาท สูงกว่าราคาหุ้น

ในตลาดเกือบเท่าตัว เป็นการยืนยันว่าราคาหุ้นในตลาดยังต่ำาเกิน

จริงมาก ทำาให้การลงทุนในหุ้นตัวนี้มีความเสี่ยงน้อยมาก แต่กลับมี

โอกาสที่จะได้ผลตอบแทนที่ดีทั้งส่วนต่ำาราคาและเงินปันผล.

ไทยโพสต์ • “ธ.ก.ส.” ขยายเวลาสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 วงเงิน 

10,000 ล้านบาท ออกไปยาวถึงวันที่ 30 ก.ย.2565 ชูปล่อยกู้ราย

ละหมื่น เสริมสภาพคล่อง ป้องกันกู้นอกระบบให้เกษตรกรราย

ย่อย ไม่ต้องใช้หลักประกัน ดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน ปลอด

ชำาระ 6 เดือน ส่งชำาระคืน 3 ปี ฟุ้งเดินหน้าช่วยเกษตรกรต่อลม

หายใจไปแล้ว 9,391 ล้านบาท

ส่งออกดี หนุนเศรษฐกิจโต ดีกับตลาด

ทย.เทงบพัฒนา

สนามบิน‘น่าน’

รับท่องเที่ยวโต

ธนารัตน์ งามวลัยรัตน์

25/3/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 4,109.64 4,848.98 -739.34
 5,626.95 5,325.39 301.56
 28,979.55 29,843.67 -864.12
 23,395.35 22,093.46 1,301.89

62,111.49
-4.09

1,676.80
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 33.05 33.77
ยูโร 36.29 37.28
ปอนดสเตอรลิง 43.36 44.55
เยน (100 เยน) 26.93 27.70
หยวนจีน 4.94 5.35
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 30,950 31,050
ทองรูปพรรณ 30,395 31,550
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

จับมือพันธมิตร • แบรนด์ซุปไก่สกัด จับมือพันธมิตร กองบังคับการตำารวจทางหลวง, กองบังคับการ

ตำารวจจราจร และพีทีที สเตชั่น สานต่อแคมเปญ ‘ขับขี่ปลอดภัย ง่วงไม่ขับ พักดื่มแบรนด์’ เตรียม

ส่งต่อพลังฮึบให้คนไทยที่วางแผนเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำาเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หลัง

มีประกาศอนุญาตให้จัดกิจกรรมและเดินทางข้ามจังหวัดช่วงวันสงกรานต์ ได้ เพื่อกระตุ้นการท่อง

เที่ยว.

น่าน • นายจรุณ มีสมบูรณ์ 

รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน 

(ทย.) ด้านมาตรฐาน เปิดเผย

ถึงแผนพัฒนาท่าอากาศยาน

น่านนคร จ.น่าน ว่า ทย.เตรียม

เสนอขอรับการจัดสรรงบประ 

มาณประจำาปี 2566 วงเงิน

ประมาณ 40 ล้านบาท เพื่อนำา

มาดำาเนินการศึกษา ออกแบบ 

รวมถึงจัดทำารายงานวิเคราะห์

ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม 

(EIA) ขยายทางวิ่ง (รันเวย์) 

จาก 2,000 เมตร เป็น 2,500 

เมตร พร้อมทั้งศึกษาและจัด                                   

หาพื้นที่สร้างอาคารผู้ โดยสาร

แห่งใหม่ด้วย เมื่อได้รับงบประ                                

มาณดังกล่าวแล้ว ในปีงบประ 

มาณ 2566 คาดว่าจะเริ่ม

กระบวนการศึกษา ออกแบบ 

โดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ 

1 ปี

อย่างไรก็ตาม ในปี 2567 

จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณา 

EIA ก่อนที่จะเริ่มการจัดซื้อที่             

ดินในปี 2568 และเริ่มดำาเนิน                              

การขยายทางวิ่งในปี 2570 

คาดว่าจะใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 

2-3 ปี หรือแล้วเสร็จภายในปี 

2572-2573 ส่วนงบประมาณ

ในการก่อสร้างจะเป็นวงเงิน

เท่าไหร่นั้น ต้องรอให้ผลการ

ศึกษาแล้วเสร็จ จึงจะสามารถ

สรุปตัวเลขได้ ซึ่งปัจจุบันท่า

อากาศยานน่านนครมีสายการ

บินให้บริการ 4 สายการบิน 

ได้แก่ ไทยสมายล์, นกแอร์, 

แอร์เอเชีย และไทย ไลอ้อนแอร์

“คาดว่าจะเปิดให้บริการ

ได้ประมาณปี 2573 เมื่อแล้ว

เสร็จคาดว่าจะมีเที่ยวบินจาก

ต่างประเทศ อาทิ จีน มาให้

บริการที่ท่าอากาศยานน่านนคร                                    

ด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อปี 2562                                                       

ก่อนเกิดโควิด-19 ท่าอากาศยาน 

น่านนครมีผู้โดยสารมาใช้บริการ 

สูงสุดประมาณ 1,700-2,000 

คนต่อวัน และมีเที่ยวบินประ 

มาณ 12 เที่ยวบินต่อวัน คาด

ว่าเมื่อสถานการณ์คลี่คลายจะ

มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาอย่าง

ต่อเนื่อง” นายจรุณกล่าว.

ปทุมธานี • กสอ.เดินหน้าปั้น

เกษตรอุตสาหกรรม สร้างมูลค่า

เพิ่มกว่า 1.2 พันล้านบาท ดัน

ตลาดอาหารสุขภาพ-แปรรูป

ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 

สร้างทางรอดรายได้ผู้ประกอบการ

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดี

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) 

หรือดีพร้อม เปิดเผยภายหลังเข้า

เย่ียมชมบริษัท เฟรช แอนด์ เฟรนด์                              

ลฟีาร์ม จำากัด ว่า ปี 2565 ดีพร้อม 

ขับเคลื่อนนโยบาย “ดีพร้อมแคร์

เกษตรอุตสาหกรรม” พัฒนาผู้ประ 

กอบการทุกมิติ เสริมสร้างความ

แข็งแกร่งให้ธุรกิจ ยกระดับห่วงโซ่

อุตสาหกรรม เพื่อให้เป็นปีแห่งการ

สร้างโอกาสธุรกิจ กระจายรายได้

ไปสู่เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ 

คาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้แก่ภาคเกษตรอุตสาหกรรมไม่

น้อยกว่า 1,200 ล้านบาท โดย

เฉพาะเกษตรอุตสาหกรรมที่เกี่ยว 

ข้องกับอาหารสุขภาพมีแนวโน้ม

การเติบโตแบบก้าวกระโดด เป็น 

กลุ่มที่น่าจับตามอง

“ด้วยจุดแข็งที่ ไทยมีศักย                                                  

ภาพและความพร้อมด้านการ                                                  

เกษตร รองรับแนวโน้มพฤติกรรม

ของผู้ บริ โภคหันมาใส่ ใจ เรื่ อง

สุขภาพมากขึ้น ท่ามกลางสถาน 

การณ์ต่างๆ ส่งผลให้อุตสาหกรรม      

อื่นๆ ชะลอตัว โดยศูนย์วิจัยกสิกร                                                  

ไทยประเมินว่าปีที่ผ่านมาตลาด

อาหารสุขภาพของไทยเติบโต 

5,400 ล้านบาท ขณะที่มูลค่าตลาด

ทั่วโลกเติบโตจากการประเมินของ 

Yahoo Finance (ยะฮูไฟแนนซ์) 

สูงถึง 6 ล้านล้านบาท ซึ่งปีนี้ ไทย

ตั้งเป้าหมายส่งออกอาหารมูลค่า 

1 ล้านล้านบาท” นายณัฐพลกล่าว

ทั้งนี้ ตลอดการดำาเนินงาน

ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2563-2564 ดี

พร้อมสามารถสร้างผู้ประกอบ

การเกษตรอุตสาหกรรมรายใหม่ 

กว่า 8,000 คน ยกระดับศักยภาพ

ผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม

เดิมให้มีศักยภาพกว่า 1,800 กิจการ 

สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพ 

600 ผลิตภัณฑ์ และสร้างรายได้

มั่นคงกว่า 2,550 ล้านบาท รองรับ

ความต้องการจากตลาดทั้ งใน

และต่างประเทศในอนาคต ผ่าน 

4 แนวทาง ประกอบด้วย การส่ง

เสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สนใจ

เป็นนักธุรกิจเกษตร พร้อมพัฒนา

มาตรฐานสินค้าให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาด

นางสุชาดา กุลมงคล กรรม 

การผู้จัดการบริษัท เฟรช แอนด์   

เฟรนด์ลีฟาร์ม จำากัด ผู้ผลิตและจัด

จำาหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด 

กล่าวว่า ปีน้ีบริษัทยกระดับเปล่ียน

สู่ตลาดออนไลน์ คาดจะมียอดขาย

จากช่องทางออนไลน์เพ่ิมข้ึนจากเดิม

เป็น 2 เท่า มีสินค้าจำาหน่ายเพ่ิมข้ึน

เป็น 20 รายการ จาก 5 รายการ 

ต่อยอดพัฒนาสินค้าเห็ดแปรรูปเป็น

ลูกช้ินปลาหมึกแพลนต์เบส ต้ังเป้า

หมายสร้างยอดขายรวมปีน้ีได้กว่า 

15 ล้านบาท จากสัดส่วนยอดขาย

ในประเทศเป็นหลัก 80% และต่าง

ประเทศ 20%” นางสุชาดากล่าว.

ลดการแพร่ระบาดของเชื้ อ

ไวรัสโควิด-19 และเว้นระยะ

ห่างทางสังคมตามมาตรการกระ                               

ทรวงสาธารณสุข สำาหรับผู้ที่                                             

สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ 

ขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ผ่าน 

LINE Official BAAC Family 

และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ 

Call Center 0-2555-5555 ได้

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ก.ย.

2565.
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

‘ถิรวัสส์-ภิรญา’ ครองแชมป์เทนนิส เทนส์ หน 2  

เมืองทองฯ • การแข่งขันเทนนิสเด็กและเยาวชน รายการ 

“เทนนิส เทนส์ จูเนียร์ เซอร์กิต” ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์พัฒนากีฬา

เทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 27 มี.ค.2565 เป็นวัน

สุดท้าย โดย น.ส.ทิรา บุญาณี กิตติกรณ์ รองเลขาธิการสมาคมกีฬา

ลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โดย

รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ประเภทชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ ภาสุร อุดม

โชค จาก กทม. พบกับ ถิรวัสส์ พัฒนผดุงพงศ์ จาก กทม. ปรากฏว่า 

แข่งขันกันถึงซูเปอร์ไทเบรก และเป็นถิรวัสส์ที่พลาดท่าแพ้เซตแรก 

พลิกมาเฉือนเอาชนะ 2-1 เซต ด้วยสกอร์ 0-4, 4-2 และซูเปอร์ไท

เบรก 10-7 ถิรวัสส์ได้แชมป์ไปครอง ส่วนภาสุรได้รองแชมป์ ด้าน

ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี แข่งขันแบบพบกันหมด 

ปรากฏว่า ชนะเลิศ ได้แก่ ภิรญา กรุดอินทร์ จากนนทบุรี ได้ 8 

คะแนนเต็ม จากผลงานชนะ 4 นัด (ชนะผ่าน ดารยา จาติกวณิช 

จาก กทม., ชนะ ปุณย์ชนก สร้อยรุ่งเรือง จากนนทบุรี 4-0, ชนะ 

ลภัสรดา ประภัส จาก กทม. 4-1 และชนะ พิชญ์สินี เอื้อพิพัฒนา

กูล จากนนทบุรี 4-0) ส่วนรองชนะเลิศ ได้แก่ ลภัสรดา ประภัส มี 

6 คะแนน จากผลงานชนะ 3 แพ้ 1 นัด สำาหรับผลการแข่งขันคู่อื่น 

รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ ภวณฐ เตชะภัทรกุล 

(สงขลา) ชนะ เบญจมินทร์ สิริพศุตม์ (กทม.) 4-2, 4-1 ส่วนหญิง

เดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ วิมุตติญา พงษ์หนู (กทม.) ชนะ ไฮบาฬะ 

พฤกษะวัน (ปทุมธานี) 4-1, 4-1

‘ทรูวิชั่นส์’ ถ่ายสด ‘เวิลด์สนุกเกอร์ทัวร์แชมเปียนชิพ’

กรุงเทพฯ • ทรูวิชั่นส์ส่งท้ายเดือนมีนาคมด้วยโปรแกรมถ่ายทอด

สดสนุกเกอร์เก็บคะแนนสะสมโลก วันที่ 28 มีนาคมถึง 3 เมษายน 

ที่มี 8 นักสนุกเกอร์ที่เก่งที่สุดในฤดูกาลนี้มาดวลคิวเพื่อชิงแชมป์

แห่งศักดิ์ศรี “ทัวร์ แชมเปียนชิพ 2022”  ปีนี้ ทัวร์ แชมเปียน

ชิพ จัดที่ Venus Cymru ในเมือง Llandudno ในแคว้นเวลส์ สห

ราชอาณาจักร มีเงินรางวัลให้ชิงรวม 380,000 ปอนด์ แชมป์จะ

ได้รับมากถึง 150,000 ปอนด์ ผลงานปี 2021 นีล โรเบิร์ตสัน 

อดีตแชมป์โลกจากออสเตรเลีย ชนะ รอนนี โอซุลลิแวน แชมป์

โลก 6 สมัยชาวอังกฤษในรอบชิงชนะเลิศ 10-4 เฟรม สำาหรับ 8                                                                      

สนุกเกอร์ระดับพระกาฬที่จะมาชิงแชมป์ล้วนแล้วแต่มีผลงานโดด

เด่นในรอบ 1 ปี นำาโดยดาวรุ่งจากประเทศจีนที่แจ้งเกิดเต็มตัวใน

ฤดูกาลนี้คือ จ้าว ซินถง ตามด้วย นีล โรเบิร์ตสัน แชมป์ปีล่าสุด, 

รอนนี โอซุลลิแวน อดีตหมายเลข 1 ของโลกและอดีตแชมป์

โลก 6 สมัย ชาวอังกฤษ, จัดด์ ทรัมป์ อดีตมือ 1 ของโลกและ

อดีตแชมป์โลกที่เพิ่งคว้าแชมป์ เตอร์กิช มาสเตอร์ 2022, ลูกา                                                            

เบรเซล จอมแม่นจากเบลเยียม, มาร์ก วิลเลียมส์ อดีตแชมป์

โลก 3 สมัย ที่เป็นขวัญใจแฟนๆ เจ้าถิ่น, มาร์ก อัลเลน สิงห์มือ

ซ้ายจากไอร์แลนด์เหนือ ปิดท้ายด้วยอดีตแชมป์โลก 4 สมัยจาก

สกอตแลนด์ จอห์น ฮิกกินส์ โปรแกรมถ่ายทอดสด สนุกเกอร์ ทัวร์ 

แชมเปียนชิพ ทางทรูสปอร์ต 3 (668) และทรูสปอร์ต 7 (686) วัน

ที่ 28-31 มีนาคม รอบ 8 คนสุดท้าย เริ่ม 20.00 น., 1 เม.ย. รอบ 

รองฯ คู่ที่ 1 เริ่ม 20.00 น. และ 01.30 น., 2 เม.ย. รอบรองฯ คู่

ที่ 2 เริ่ม 20.00 น. และ 01.30 น. และ 3 เม.ย. รอบชิงชนะเลิศ 

20.00 น. และ 01.30 น.     

ได้ 3 ทีมบอล ‘แตงโมลง ปิยะพงษ์ยิง’ ที่กำาแพงเพชร

กำาแพงเพชร • การแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 12 

ปี รายการ “แตงโมลง ปิยะพงษ์ยิง จูเนียร์ คัพ Presented by 

CHABAAW ชิงถ้วยรางวัลของพลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี

และอดีตผู้บัญชาการทหารบก และทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 

300,000 บาท สนามที่ 2 โซนภาคเหนือที่จังหวัดกำาแพงเพชร 

โดยจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม พ.ศ.2565 ภาย

ใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สนาม PN-soccer จังหวัด

กำาแพงเพชร สำาหรับการแข่งขันรายการน้ีเพื่อหาทีมชนะเลิศ, รอง                                                                                 

ชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 เข้าสู่รอบแชมป์

ชนแชมป์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2565 ณ สนาม

ฟุตบอล OAZ Academy Football Club จังหวัดปทุมธานี สำาหรับ

ผลการแข่งขัน สนามที่ 2 โซนภาคเหนือ : จังหวัดกำาแพงเพชร มี

ดังนี้ ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีม นายดีไซน์ SSM ซึ่งชนะทีม Sporting 

Football Academy ด้วยสกอร์ 5-2 ประตู ส่วนทีมที่คว้าอันดับ 3 

ได้แก่ ทีมอุตรดิตถ์ยูไนเต็ด สำาหรับการจัดการแข่งขันสนามต่อไป 

คือสนามที่ 3 โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะจัดขึ้นในระหว่าง

วันที่ 2 และ 3 เมษายน พ.ศ.2565 ณ สนาม MAJOR Arena 

จังหวัดขอนแก่น.

ยูเออี • การแข่งขัน                 

ฟุตบอลดูไบ คัพ 2022 

รอบจัดอันดับ ผลการ

ประกบคู่ออกมาเรียบร้อย

แล้ว โดยทีมชาติไทยรุ่น

อายุไม่เกิน 23 ปีจะพบกับ

อิรัก เนื่องจากอิรักที่ โดน

จัดอันดับเจอเวียดนามนั้น

ได้เจอกันไปแล้ว

โดยเกมการแข่งขัน

ระหว่างทีมชาติไทยกับ

อิรักจะแข่งขันกันที่สนาม

ดิ เซเวนส์ สเตเดียม ใน

วันที่ 29 มีนาคมนี้ เวลา                             

20.00 น. ตามเวลาประ 

เทศไทย ถ่ายทอดสดทาง

ไทยรัฐทีวี และ AIS Play

ทางด้านความ

เคลื่อนไหวของทีมนักเตะไทย ที่ก่อนหน้านี้ทีมชาติไทยแพ้ต่อกา

ตาร์ 0-1 และแพ้จีน 2-4 นั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2565 

เวลา 12.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ณ สนามภายในสมาคม

ฟุตบอลยูเออี ฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ลง

ทำาการฝึกซ้อมเพื่อฟื้นฟูร่างกาย เพื่อเตรียมพร้อมพบกับทีมชาติ

อิรักในนัดสุดท้ายของดูไบ คัพ

โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้แบ่งทีมเป็นสองชุด โดยชุดหนึ่งฟื้นฟู

ร่างกาย และอีกชุดทำาการลงเล่นแบบสมอลไซส์ เพื่อรักษาแมตช์ฟิต 

โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง

หลังการฝึกซ้อม อิรฟาน ดอเลาะ กล่าวว่า “เสียดายครับ ผม

คิดว่าเราน่าจะทำาได้ดีกว่านี้ ผมคิดว่าจุดที่แก้ไขคือการจบสกอร์ และ

การเล่นเกมรับต่างๆ”

“ส่วนแดนกลางสำาหรับผมถือว่าโอเคครับ แม้จะได้ซ้อมกันไม่กี่

วัน แต่ก็ราบรื่นดีครับ เกมกับอิรักน่าจะเป็นเกมที่ยากพอสมควร แต่

ช้างศึกU23เร่งฟื้นฟูร่างกายก่อนเจออิรัก

‘ประวิตร’ปธ.กองทุนไฟเขียว

หนุนตั้งธนาคารอุปกรณ์กีฬา

กรุงเทพฯ • สมาคมกีฬาโต้คลื่นแห่งประเทศไทยมองอนาคต

กว้างไกล จัดตั้งธนาคารอุปกรณ์กีฬาขึ้นแห่งแรกที่จังหวัด

ภูเก็ต เปิดให้ โอกาสเยาวชนได้เล่นกีฬากันอย่างเสมอภาค โดย 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติขานรับ ยืนยันให้การสนับสนุน

อย่างเต็มที่ 

ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่ง

ชาติ เปิดเผยว่า จากการที่ได้เดินทางไปดูงานที่จังหวัดภูเก็ต ได้

พบเห็นบรรดาเด็กและเยาวชนสนใจการเล่นสเกตบอร์ดและเซิร์ฟ 

รวมถึงโรลเลอร์สเกต ซึ่งเป็นกลุ่มจำานวนหลายสิบคน โดยจับ

กลุ่มกันไปยืมอุปกรณ์กีฬา เซิร์ฟ สเกต จากธนาคารอุปกรณ์กีฬา 

ถือว่าเป็นความแปลกใหม่ที่ทำาให้เด็กและเยาวชนไม่ต้องเสียค่าใช้

จ่ายแต่อย่างใด พร้อมกันนี้ยังได้ยืนยันอีกด้วยว่า “เพื่อสนับสนุน

ให้ทุกคนได้เล่นกีฬากันอย่างเสมอภาค ทางท่าน พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ ประธานบอร์ดกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และ

กรรมการบริหารกองทุน หนุนแนวคิดนี้และสั่งการให้เกิดให้ได้ 

เพื่อลดความเหลื่อมล้ำา และเพื่อให้ภาษีของประชาชนใช้ไปเพื่อ

ประโยชน์ของประชาชน พร้อมยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ 

เนื่องจากทราบดีว่าเด็กแต่ละคนไม่มีเงินซื้อสเกตบอร์ดตัวแรก เงิน

กองทุนสามารถลดความเหลื่อมล้ำาของสังคมได้ เราก็จะทำา” 

ซึ่งธนาคารอุปกรณ์กีฬาเกิดขึ้นแห่งแรกที่จังหวัดภูเก็ต โดย

นายชนินทร์ อัยรักษ์ นายกสมาคมกีฬาโต้คลื่นแห่งประเทศไทย 

เปิดเผยว่า การจัดตั้งธนาคารอุปกรณ์กีฬาขึ้นมาก็เพื่อต้องการให้

โอกาสเด็กและเยาวชนที่รักและสนใจเล่นกีฬากระดานโต้คลื่น 

‘กาญจนา-ณัฐวดี-อิรวดี’รวมพลัง

สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนหญิง

เซิร์ฟ สเกตบอร์ด ได้มีโอกาสทำาในสิ่งที่ตนเองฝันทัดเทียมกัน ซึ่ง

ทุกคนเข้าไปยืมได้ เพียงแค่มีบัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้น โดย

ธนาคารฯ ได้สรรหาอุปกรณ์กีฬาที่มีคุณภาพ เลือกวัสดุ แหล่งที่มา

ได้มาตรฐาน ทุกคนสามารถเข้ามายืมใช้ได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างจิตสำานึกให้ทุกคนรักการเล่นกีฬาและพัฒนา

สู่ทีมชาติ เพื่อต่อยอดไปเล่นระดับอาชีพในอนาคต.

เมดเวเดฟยังอยู่ในเส้นทางลุ้นมือหนึ่งโลก

ไมอามี • ดานิล เมดเวเดฟ นักเทนนิสจากรัสเซีย อัดแอนดี                  

เมอร์เรย์  จากสหราชอาณาจักรสองเซตรวด ในศึกไมอามี โอเพ่น 

ขยับใกล้ตำาแหน่งนักเทนนิสหมายเลขหนึ่งของโลกอีกครั้ง

ดานิล เมดเวเดฟ มือวางอันดับหนึ่งของรายการจากรัสเซีย 

โชว์การเสิร์ฟอย่างยอดเยี่ยมก่อนเอาชนะแอนดี เมอร์เรย์ นักหวดวัย 

34 ปี เจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมสามรายการสองเซตรวดด้วยสกอร์ 

6-4, 6-2 ในการเล่นที่ฮาร์ดร็อก สเตเดียม โดยจะเข้าไปเจอกับเปโดร 

มาร์ติเนซ จากสเปนต่อไป

เมดเวเดฟเสียตำาแหน่งมือหนึ่งของโลกหลังจากครองมาได้

เพียง 18 ปี หลังจากไม่สามารถเข้ารอบลึกในการแข่งขันที่อินเดียน                                                                    

เวลล์ส แต่มีโอกาสจะได้มือหนึ่งคืนจากการที่โนวัก ยอโควิช ไม่

ลงเล่นรายการนี้ และหากเขาสามารถเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศที่

ฟลอริดาได้สำาเร็จ

จากการที่ไม่มีทั้งโนวัก ยอโควิช และราฟาเอล นาดาล ร่วม

แข่งขัน ทำาให้เมดเวเดฟ วัย 26 กลายเป็นตัวเต็งที่จะคว้าแชมป์ไมอา

มี โอเพ่น เป็นครั้งแรกในชีวิต และจากการเล่นกับเมอร์เรย์ทำาให้ถูก

จับตามองมากยิ่งขึ้น

“แน่นอนที่สุดว่าถ้าหากคุณเป็นมือวางอันดับหนึ่งของรายการ 

คู่ต่อสู้ที่เข้ามาเจอกับคุณต่างต้องมีแรงจูงใจมากยิ่งขึ้น”  เมดเวเดฟ 

กล่าวกับสำานักข่าวเอเอฟพี

“มันอาจจะเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในฤดูกาลของพวกเขา แต่

ผมก็ชอบที่จะอยู่ในตำาแหน่งนี้ ยิ่งคุณมีความกดดันมากเท่าไหร่ คุณก็

จะมีความคาดหวังจากตัวเองมากเท่านั้น”

“ตอนที่เริ่มต้นอาชีพ ผมคงจะมีความสุขเมื่อสามารถผ่านเข้าสู่

รอบสามได้เป็นครั้งแรก แต่ตอนนี้ผมต้องการไปไกลกว่านั้น แน่นอน

มันมีความกดดันที่มากขึ้นและก็มีแรงจูงใจที่จะทำาผลงานให้ดีต่อไป”

เมดเวเดฟมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ขึ้นไปเป็นนักเทนนิส

หมายเลขหนึ่งของโลกแม้เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ แต่เขามีความมุ่ง

มั่นว่าการขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกครั้งต่อไปจะไม่ใช่ช่วงเวลาสั้นๆ

“ผมรู้สึกดีที่ได้มีโอกาสสัมผัมอารมณ์แบบนั้น”  เมดเวเดฟ 

กล่าว “การขึ้นไปเป็นนักเทนนิสหมายเลขหนึ่งของโลกนั้นไม่สามารถ

มีใครพรากไปจากผมได้ แม้จะเป็นช่วงเวลาเพียงแค่สองสัปดาห์

เท่านั้น”

“แต่เมื่อผมสูญเสียมันไป ผมก็เพียงกลับไปตั้งหน้าตั้งตาฝึกซ้อม 

และรู้ดีว่าต้องผ่านไปถึงรอบรองชนะเลิศที่ไมอามีเพื่อที่จะได้มันกลับ

มา ผมมีแรงจูงใจมากมายที่จะอยู่ในตำาแหน่งมือหนึ่งไปนานๆ” เมด

เวเดฟกล่าวในที่สุด.

กรุงเทพฯ • เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬา

ฟุตบอลภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ง

ประเทศไทยฯ ร่วมกับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) จัดกิจกรรม 

บุรีรัมย์ • การแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชีย 

รายการ เอเชีย โรด เรซซิ่ง แชมเปียนชิพ 2022 สนามที่ 1 นัก

แข่งไทย-เทศร่วมชิงชัยเรซที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม ที่สนาม

ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ภายใต้มาตรการ

ป้องกันโควิด-19 เต็มรูปแบบ แกรนด์สแตนด์คึกคักไปด้วยแฟน

ความเร็วที่ได้เข้าชมแบบติดขอบสนามอีกครั้ง ก่อนส่งไม้ต่อให้

มาเลเซียเป็นเจ้าภาพสนามต่อไป

ในช่วงปลายพฤษภาคมศกนี้

ไฮไลต์ของสุดสัปดาห์นี้อยู่

ที่การแข่งขันในรุ่นใหญ่ เอเชีย ซู

เปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี โดยในเรซที่ 

2 “ติ๊งโน๊ต” ฐิติพงศ์ วโรกร จาก

แอคเซส พลัส เรซซิ่ง ได้เริ่มเกม

จากกริดที่ 2 ส่วนโพลโพซิชั่นเป็น

ของซัควาน ไซดี นักบิดมาเลเซีย

จากฮอนด้า เอเชีย-ดรีม เรซซิ่ง 

วิธ โชวะ ขณะที่คู่หูจากยามาฮ่า 

ไทยแลนด์ เรซซิ่ง ทีม อย่าง “ตี” อนุภาพ ซามูล และ “แสตมป์” 

อภิวัฒน์ วงศ์ธนานนท์ ได้เริ่มเกมจากกริดที่ 5 และ 6

การขับเคี่ยวเพื่อลุ้นแชมป์ในเรซนี้ต้องไปตัดสินกันถึงโค้ง

สุดท้าย ก่อนที่อภิวัฒน์ วงศ์ธนานนท์ จากยามาฮ่า ไทยแลนด์ 

เรซซิ่ง ทีม ที่แม้จะร่วงลงไปอยู่ในอันดับ 4 แต่พลิกแซงขึ้นมาคว้า

ชัยชนะไปครองได้อย่างสุดมันส์ด้วยเวลา 21 นาที 2.530 วินาที 

เฉือนไซดี อันดับ 2 เพียง 0.174 วินาทีเท่านั้น ขณะที่อนุภาพ

คว้าอันดับ 3 ไปครอง ตามหลังอันดับ 1 อยู่ 1.502 วินาที ด้าน 

“แชมป์” ภาสวิชญ์ ฐิติวรารักษ์ จากแอสเตโม เอสไอ เรซซิ่ง วิธ 

ไทย ฮอนด้า จบเรซอันดับ 5 ตามหลัง 4.887 วินาที ตามด้วย ฐิติ

พงศ์ ในอันดับ 8 ตามหลังแชมป์ 7.537 วินาที

ยังมีลุ้น • ดานิล เมดเวเดฟ จากรัสเซีย เสิร์ฟใส่ แอนดี เมอร์เรย์ จาก

สหราชอาณาจักร ในศึกไมอามี โอเพ่น รอบสอง ที่ฮาร์ดร็อก สเตเดียม 

ในไมอามี การ์เดนส์ รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ซึ่งเมดเวเดฟชนะสอง

เซตรวดด้วยสกอร์ 6-4, 6-2. 

ผมเชื่อว่าทีมน่าจะทำากันได้”

“ฝากแฟนบอลเป็นกำาลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ ก็ขอ

กำาลังใจเยอะๆ และพวกเราจะทำาให้ได้”

โปรแกรมนัดต่อไป ทีมชาติไทยจะลงแข่งขันพบกับอิรัก

ที่สนามดิ เซเวนส์ สเตเดียม ในวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 

20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยต้องรอผลคู่อื่นจบทั้งหมด 

โดยเกมดังกล่าวจะถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี และ AIS PLAY.

2 เหรียญทอง • ด.ญ.ปณษร อาชายินดี เงือกดาวรุ่งอนาคต

ไกล คว้ารางวัลชนะเลิศ 2 เหรียญทองจากรุ่นฟรีสไตล์ 400 

เมตร และ 800 เมตร ในการแข่งขันว่ายน้ำาชิงชนะเลิศแห่ง

ประเทศไทย ภาคกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 

2565 ที่สระว่ายน้ำาการกีฬาแห่งประเทศไทย. 

เกมในรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี เป็นหนึ่งในไฮไลต์ของ

สุดสัปดาห์นี้ หลังจากที่พลาดล้มโค้งสุดท้ายในเรซแรก “ชิพ” 

นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ อดีตนักบิดโมโตทรีชาวไทยจากฮอนด้า  

เรซซิ่ง ไทยแลนด์ ยังคงได้ออกตัวจากกริดที่ 2 ขนาบข้างด้วย

แชมป์เก่าอย่าง “โฟลท” รัฐพงษ์ วิไลโรจน์ จากยามาฮ่า ไทย

แลนด์ เรซซิ่ง ทีม ส่วนตำาแหน่งโพลเป็นของแอนดี ฟาริด อิซดิ

ฮาร์ นักบิดอินโดนีเซีย ผู้ชนะเรซแรก

จากแอสตร้า ฮอนด้า เรซซิ่ง ทีม

จุดเปลี่ยนในรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 

600 ซีซี เกิดขึ้นช่วงครึ่งทางการ

แข่งขัน เมื่ออิซดิฮาร์ที่นำาโด่งกลับ

พลาดล้มต้องออกจากเรซอย่างน่า

เสียดาย ขณะที่นักบิดไทยขับเคี่ยว

ลุ้นโพเดียมอย่างหนัก นครินทร์อาศัย

จังหวะที่ยอดเยี่ยมพลิกขึ้นมาคว้า

อันดับ 2 ที่โค้งสุดท้ายได้สำาเร็จ โดย

แชมป์ในเรซนี้ตกเป็นของโมฮัมหมัด 

เฮลมี อาซมัน นักบิดชาวมาเลเซีย จากบุนซิว ฮอนด้า เรซซิ่ง ทีม 

เหนือนครินทร์ที่ประเดิมโพเดียมในอันดับ 2 อยู่ 4.901 วินาที 

ขณะที่อันดับ 3 เป็นของอิบราฮิม นอร์ โรดิน นักบิดมาเลเซีย จาก

เอสไอซี เรซซิ่ง ตามหลัง 5.158 วินาที ด้านรัฐพงษ์จบเรซใน

อันดับ 6 ตามด้วยนักบิดไทยอีกคนอย่าง “นิว” กฤชพร แก้วสนธิ 

จากฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ ในอันดับ 7

สำาหรับการแข่งขันสนามถัดไปของศึก เอเชีย โรด เรซซิ่ง 

แชมเปียนชิพ 2022 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคมนี้ ที่

สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย ติดตาม

ความเคลื่อนไหวการแข่งขันสนามต่อไปได้ที่เพจ Asia Road 

Racing Championship และ Chang Circuit Buriram.

FIFA Women’s Football Campaign เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับ

เยาวชนหญิงอายุ 6-15 ปี ที่ชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลได้มาทำากิจกรรม

และพัฒนาทักษะร่วมกัน

สำาหรับกิจกรรมดังกล่าว นำาโดยนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย

อย่าง กาญจนา สังข์เงิน, ณัฐวดี ปร่ำานาค และอิรวดี มาครีส พร้อม

ด้วยผู้ฝึกสอนเยาวชนทีมชาติไทยอย่าง ชยกร ถนัดเดินข่าว, รัฐธีร์ 

เอื้อธนไพศาล และเจ้าหน้าที่ฟุตบอลหญิงสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรม

นอกจากนี้ยังมีทีมอาสาสมัครผู้ฝึกสอน นำาโดย ดักลาส คาร์ โด

โซ รวม 20 คน ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และเยาวชนหญิง

อายุ 6-15 ปีเข้าร่วมกิจกรรม จำานวน 60 คน

โดยวัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างแรง

บันดาลใจให้กับเยาวชนหญิงที่มีใจรักและชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลได้ทำา

กิจกรรมร่วมกัน อีกทั้งยังส่งเสริมค่านิยมเกี่ยวกับความเท่าเทียมและ

ยังเป็นการส่งเสริมฟุตบอลหญิงให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

หลังกิจกรรม กาญจนา สังข์เงิน กล่าวว่า “รู้สึกดีใจนะคะที่วัน

นี้ ได้เห็นน้องๆ เยาวชนหญิงมาร่วมกิจกรรม FIFA Women’s Football 

Campaign กันค่อนข้างเยอะ ก็อยากให้น้องๆ พัฒนาและต่อยอดไป

ถึงติดทีมชาติให้ได้ เพื่อมาทดแทนรุ่นพี่ในอนาคต”

“ส่วนตัวอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆ และในครั้ง

ต่อๆ ไปอยากให้น้องๆ มาร่วมกิจกรรมกันมากขึ้นกว่านี้ เพื่อให้

ฟุตบอลหญิงเป็นที่รู้จักมากขึ้น”

“ส่วนตัวอยากให้น้องๆ นักฟุตบอลหญิงในไทย มีความอดทน 

ระเบียบวินัย เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานสำาคัญที่ต่อยอดสู่ทีมชาติ

ไทยได้ในอนาคต”.

เพลงชาติไทยกระหึ่ม‘อภิวัฒน์’ผงาดแชมป์บิดเอเชีย

“แสตมป์” อภิวัฒน์ วงศ์ธนานนท์

จากยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่ง ทีม
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

อุ่นเครื่องก่อนไปต่องานไฟกันในตอนค่ำาคืน 

พงศ์สิริ เหตระกูล กรรมการบริหาร Time Out Bangkok 

ในฐานะผู้จัดเทศกาล กล่าวว่า คาดหวังให้การขยายพื้นที่จัดงาน 

Awakening Bangkok และกิจกรรมจากพันธมิตรที่มากขึ้นจะช่วย

กระตุ้นให้เศรษฐกิจของชุมชนในย่านเก่าเหล่านี้ให้คึกคักมากขึ้น หลัง

จากซบเซาเพราะการแพร่ระบาดของโควิด-19 

ปีนี้ผู้จัดต้องการพัฒนางาน Awakening Bangkok ให้ก้าวไปสู่ 

งานระดับประเทศ ตั้งเป้าหมายให้กลายเป็นงานเทศกาลนานาชาติ

ระดับประเทศประจำาปีของชาวไทย และเป็นเป้าหมายการเดินทางของ

ชาวต่างชาติในอนาคต นำามาสู่การพัฒนา 3 สิ่งใหม่ ได้แก่ เว็บแอปพลิ

เคชัน Awakening Bangkok เพื่อให้รายละเอียดของศิลปินและแรงบัน 

ดาลใจผลงาน พร้อมทั้งบอกระยะทางของจุดแสดงจากตำาแหน่งที่อยู่ 

ข้อมูลร้านอาหารบริเวณใกล้เคียง ที่สำาคัญแสดงให้เห็นถึงปริมาณคน

ชมงานในจุดต่างๆ เพื่อพิจารณาถึงการรักษาระยะห่างทางสังคม มีการ

จดลิขสิทธิ์ชื่องาน Awakening เป็นสิทธิบัตรทางปัญญา เพื่อยกระดับ

ส่งออกเทศกาลที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองให้ทั่วโลกรู้จัก และทำาออนไลน์

คอมมูนิตี้ของศิลปินไทย เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติที่สนใจผลงานเข้ามา

ชมและตัดสินใจว่าจ้างหรือใช้บริการต่อไปได้

พันธมิตรอย่าง จันต์สุดา ธนานิตยะอุดม ผอ.ฝ่ายการตลาด

และพันธมิตรทางธุรกิจ แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า แกร็บ ฟู้ด 

ร่วมนำาเสนอประสบการณ์ทางอาหารที่แปลกใหม่ผ่านงาน ภายใต้

แนวคิด “งานศิลป์กินได้” ไฮไลต์ Immersive Digital Mapping Chef’s 

Table รังสรรค์เมนูพิเศษโดยเชฟแถวหน้า Foodie Night Market รวม 

สุดยอดร้านอาหารบนแกร็บฟู้ดจากร้านดังทั่วไทย และ Fooditude 

Art Installations งานแสดงแสงไฟสะท้อนเรื่องราวการเดินทางเสาะ 

แสวงหาอาหารอร่อย 

ส่วน จรินี วงศ์กำาทอง ผอ.การฝ่ายการตลาด บริษัท ดิอาจิโอ 

โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำากัด กล่าวว่า ปีนี้ จอห์นนี่ วอล์ก

เกอร์ กลับมาด้วยธีม Awaken The Street ท่ีปลุกเสน่ห์และดึงเอกลักษณ์ 

ของท้องถนนเมืองไทยผ่านการแสดงแสงสีเสียงที่หลากหลาย เชิญ

ชวนให้ผู้ชมมีส่วนร่วมกับประสบการณ์ใหม่ ศิลปินชื่อดังสร้างผล

งานฟื้นคืนชีวิตให้ถนนทุกสายที่เคยคึกคักแล้วเงียบเหงาเพราะ                           

Awakening Bangkok แสงไฟพลิกฟื้นย่านเก่า

8เม.ย.คกก.แก้หนี้ครูประชุมนัดแรก
เดือนเดียวขอเข้าร่วม4หมื่นรายลูกหนี้วิกฤต5-6พันราย/บางคนหักเงินกู้เหลือเงินน้อยกว่า3พัน

นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐ 

มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ที่ปรึกษา 

รมว.ศธ.) กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ 

(ศธ.) ได้เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ที่มีความต้องการแก้ไขปัญหาหนี้สิน

ครู สามารถลงทะเบียนขอเข้าร่วมการแก้

ปัญหาหนี้สินครูได้ตั้งวันที่ 14 กุมภาพันธ์-วัน

ที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมานั้น มีครูและบุคลากร

ทางการศึกษาสนใจเข้าร่วมการแก้ปัญหาหนี้

ครูทั้งสิ้นกว่า 40,000 ราย โดยในจำานวนนี้

ศึกษาธิการ • “สุทธิชัย” เผย 8 เม.ย.นี้ เตรียมหารือ คกก.แก้ไขปัญหาหนี้ครูระดับเขต วาง

แนวทางมาตรการการช่วยเหลือ ชี้เดือนเดียวมีครูสนใจเข้าร่วมกว่า 4 หมื่นราย เป็นกลุ่มลูก

หนี้วิกฤต 5-6 พันราย พบส่วนใหญ่กังวลเรื่องอัตราดอกเบี้ย อยากให้มีการปรับโครงสร้างหนี้ 

แต่ส่วนหนึ่งมีปัญหาหลังหักชำาระหนี้แล้วเหลือเงินน้อยกว่า 3 พันบาท พร้อมวางมาตรการ

ช่วยลูกหนี้วิกฤตก่อน

เป็นลูกหนี้กลุ่มวิกฤต หรือกลุ่มที่กำาลังจะเข้าสู่

กระบวนการการฟ้องร้องอยู่ประมาณ 5,000-

6,000 ราย ทั้งนี้ เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้ประชุม

คณะกรรมการแก้ ไขปัญหาหนี้สินครูและ

บุคลากรทางการศึกษาของ ศธ. ซึ่งที่ประชุม

ได้มีมติให้ตั้งคณะอนุกรรมการการแก้ ไข

ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา 

คณะอนุกรรมการชุดนี้ทำาหน้าที่ประสาน

งานระหว่างสถานีแก้หนี้ครูที่จะประจำาอยู่ที่

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ ศธ. ว่าพบ

โควิด โดยร่วมกับผู้ประกอบการคิดค้นเมนูเครื่องดื่มสูตรพิเศษ มอบ

ประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ร่วมงาน 

“สีสันเริ่มจากหน้าอาคารไปรษณีย์กลาง กับงานแสดงไฟที่ดึง

เอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละท้องถนนออกมาได้อย่างชัดเจนและ

แปลกใหม่ ต่อเนื่องไปยังโกดัง Warehouse 30 ที่จะพาทุกคนเข้าสู่ 

แสงสีที่สะท้อนภาพพหุวัฒนธรรมของถนนสายสำาคัญแห่งย่านการค้า

และประวัติศาสตร์ให้กลับมาสว่างไสว โซนสุดท้ายคือ บริเวณตึกแถว

เก่าสีเหลืองปากทางเข้าซอยนานา เยาวราช ที่สร้างสรรค์ภายใต้

ธีม Modern Chinese แรงบันดาลใจมากจากเสน่ห์ผสมผสานระหว่าง 

วัฒนธรรมไทยและจีน ตลอดจนจุดเชื่อมการเดินเท้าที่ทำาให้การท่อง

เที่ยวภายในงานสนุกขึ้น” จรินีบอก

สำาหรับหมุดหมายต่อไปจะจัด Awakening Khaosan ที่ย่าน 

ข้าวสาร เดือน เม.ย. ปีนี้จะเป็นปีแรกที่ขยายไปจัดงานต่างจังหวัด 

ตามแพลน จ.ขอนแก่น เดือน พ.ค. และเชียงใหม่ เดือน พ.ย. เพื่อ

ร่วมฟื้นคืนเศรษฐกิจให้กับชุมชนในพื้นที่ท่องเที่่ยวสำาคัญ และสร้าง

ความเข้มแข็งของคอมมูนิตี้ศิลปินไทยในส่วนภูมิภาค.

พัฒนาตำานาน ‘โนรา’ สู่ ‘หนังสือ-แอนิเมชัน’

โนรา คือ ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้ที่มี

เรื่องเล่าและตำานานสืบทอดต่อกันมา แต่ด้วยธรรมชาติ

ของเรื่องเล่า หรือคำาบอกต่อ ทำาให้ข้อมูลบางส่วนยังไม่

ชัดเจน หรือบาง

ช่วงเปลี่ยนแปลง

ไปตามแต่ละพื้นถิ่น 

จำาเป็นต้องอาศัย

การบันทึกเป็นรูป

เล่ม ทำาให้เห็นเป็น

รูปธรรมมากขึ้น ส่ง

ผลให้ อ.ดร.รื่นฤทัย 

รอดสุวรรณ รอง

คณบดีฝ่ายบริหาร

และวางแผน คณะ

สถาปัตยกรรม 

ศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดทำางานวิจัย “เรื่องเล่าโนรา

กับการพัฒนาสื่อทางวัฒนธรรม” ขึ้นมา ได้รับทุนสนับสนุน

จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 

งานวิจัยเริ่มต้นจากการเก็บข้อมูลจากเอกสารสำาคัญที่

เกี่ยวข้องกับเรื่องเล่า เมื่อจัดเรียงข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ลงพื้นที่ 

3 แห่งที่พูดถึงตำานานโนรามากสุด ได้แก่ 1.โคกเมืองบางแก้ว 

อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 2.หาดคูลา บ้านแหลมคูลา และสวน

พระเทพสิงหร บ้านแหลมเจ้า อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา และ 

3.วัดท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ได้รับความร่วมมือจาก

ผู้นำาท้องถิ่น พร้อมร่างรูปวาดจากเรื่องเล่าขึ้นมา จากนั้นให้

ท้องถิ่นช่วยตรวจสอบความถูกต้อง แล้วตรวจสอบซ้ำากับผู้

เชี่ยวชาญและนักวิชาการ ก่อนจัดทำาเป็นหนังสือเล่ม ส่งมอบ

ให้สำานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

สงขลา โรงเรียน วิทยาลัย

นาฏศิลป์ หรือคณะโนรา

ในพื้นที่ที่ได้เก็บข้อมูล 

จัดทำาหนังสือเสียงและ

แอนิเมชันเพิ่มเติม ขยาย

ผลของงานวิจัยให้เป็น

รูปธรรมมากขึ้น ส่วน

หนังสือนำาเที่ยวจะนำา

เสนอในงานวิชาการ

เพิ่มเติมปลายเดือน

มีนาคมต่อไป 

สอดคล้องกับยูเนส

โกขึ้นทะเบียน 

‘โนรา’ เป็นมรดก

ภูมิปัญญาทาง

วัฒนธรรมที่

จับต้องไม่ได้ของ

มนุษยชาติ.

ปัญหา อุปสรรคอะไรหรือไม่ในการดำาเนินการ 

เพื่อที่จะนำาไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว 

และให้การทำางานสามารถขับเคลื่อนไปได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย

นายสิทธิชัยกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่

ประชุมยังได้มีการนำาข้อมูลครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ที่มีความต้องการแก้ไขปัญหา

หนี้สินครูทั้ง 40,000 ราย มาตรวจสอบสิ่ง

ที่ลูกหนี้มีความต้องการและสะท้อนปัญหา

เข้ามา ได้แก่ เรื่องการลดดอกเบี้ย ความ

ต้องการปรับโครงสร้างหนี้ ปัญหาเรื่องการ

ชำาระค่าธรรมเนียมและความเดือดร้อนจาก

การทำาประกันชีวิต และยังมีปัญหาของลูก

หนี้ที่เงินเหลือหลังจากหักชำาระหนี้แล้ว น้อย

กว่าร้อยละ 30 ด้วย ซึ่งที่ประชุมจะมีการจัด

กลุ่มลูกหนี้ตามเขตพื้นที่และนำาปัญหาที่ ได้รับ

การสะท้อนทั้งหมดส่งให้คณะกรรมการแก้ไข

ปัญหาหนี้สินครูระดับเขตพื้นที่ ไปดำาเนินการ

ติดต่อ และเชิญผู้ที่ร่วมลงทะเบียนมาหารือ

ร่วมกันและทำาการช่วยเหลือ และในวันที่ 8 

เมษายนนี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการ

แก้ไขปัญหาหนี้สินครูระดับพื้นที่ทั่วประเทศ 

เพื่อรับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สิน

ครู มาตรการต่างๆ รวมไปถึงแนวทางการ

ปฏิบัติของเรื่องนี้ทั้งหมด

“อย่างไรก็ตาม เราได้วางเป้าหมายการ                                                             

ดำาเนินการไว้ว่า ทุกเขตพื้นที่จะต้องเข้าช่วย                                                               

เหลือลูกหนี้กลุ่มวิกฤตก่อนเป็นอันดับแรก 

เพราะถือเป็นกลุ่มที่ ได้รับผลกระทบและต้อง      

การความช่วยเหลือมากท่ีสุด” นายสุทธิชัยกล่าว.

มอบทุนการศึกษา • ซีพี ออลล์ร่วมส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนตามปณิธานของ

ซีพี ออลล์ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน” โดยในปี 2565 นี้ ซีพี ออลล์

เตรียมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาเรียนปัญญาภิวัฒน์ฯ รวมกว่า 10,300 

ทุน เป็นมูลค่ากว่า 864 ล้านบาท โดยการมอบทุนการศึกษาของซีพี ออลล์ มีมาอย่าง

ต่อเนื่องกว่า 17 ปี รวมกว่า 74,100 ทุน เป็นมูลค่ารวมกว่า 6,400 ล้านบาท.

เตือนภัยมะเร็งเต้านมพบมากอันดับหนึ่งในผู้หญิง

สาธารณสุข • กรมการแพทย์ โดย

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ชี้มะเร็งเต้านม

ภัยร้ายของผู้หญิง พบบ่อยที่สุดในผู้หญิง

ทั่วโลก และพบมากเป็นอันดับ 1 ของ

มะเร็งในผู้หญิงไทย เฉลี่ยพบ 49 ราย

ต่อวัน เสียชีวิต 13 คนต่อวัน แนะหมั่น

ตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกเดือน สังเกต

ความผิดปกติ ชี้หากพบแพทย์ในระยะ

แรกสามารถรักษาหายขาดได้

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดี

กรมการแพทย์ กล่าวว่า “ภัยของมะเร็ง

เต้านม” ซึ่งถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่

สำาคัญของทุกประเทศทั่วโลก ข้อมูลจาก

องค์การอนามัยโลกรายงานว่า ปัจจุบัน

พบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ทั่วโลก

ประมาณ 2.3 ล้านคน เสียชีวิตราว 

685,000 คนต่อปี สำาหรับประเทศไทย 

มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุด

ในผู้หญิงไทย จากข้อมูลในปี พ.ศ.2563 

พบว่ามีผู้หญิงไทยป่วยด้วยมะเร็งเต้า

นมรายใหม่ราว 18,000 คนต่อปี หรือ

คิดเป็น 49 คนต่อวัน และมีผู้เสียชีวิต

จากมะเร็งเต้านมราว 4,800 คน หรือ

คิดเป็น 13 คนต่อวัน ซึ่งแนวโน้มอัตรา

การเกิดโรคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาด

การณ์ว่าในปี พ.ศ.2566 จะพบผู้ป่วย

มะเร็งเต้านมรายใหม่ราว 22,000 คน

ต่อปี สำาหรับสาเหตุของการเกิดมะเร็ง

เต้านมยังไม่ทราบแน่ชัด แต่พบว่ามี

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำาให้เกิดโรคได้มากขึ้นจาก

พฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น รับประทาน

อาหารไขมันสูง ขาดการออกกำาลังกาย                                                  

และดื่มสุรา รวมถึงบางปัจจัยท่ีไม่สามารถ

ควบคุมได้ เช่น ความผิดปกติทางพันธุ 

กรรมและอายุที่มากขึ้น เป็นต้น

พญ.ชญานุตม์ รัตตดิลก ผู้เชี่ยว 

ชาญด้านศัลยกรรมเต้านม สถาบันมะ 

เร็งแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า มะเร็ง

เต้านมเกิดจากเนื้อเยื่อที่มีความผิด

ปกติส่วนใดส่วนหนึ่งภายในเต้านมแล้ว

เปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์มะเร็ง อาจ

ลุกลามไปยังเนื้อเยื่อข้างเคียง และแพร่

กระจายไปยังส่วนอื่นของร่างกายได้ มะ 

เร็งเต้านมสามารถพบทั้งในเพศหญิง

และเพศชาย แต่พบในเพศชายในอัตรา

ที่น้อยมาก ผู้หญิงที่มีอายุมากขึ้นจะมี                                   

ความเสี่ยงมะเร็งเต้านมมากขึ้นด้วย โดย

เฉพาะอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป หรือ

กลุ่มที่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งเต้า

นม มะเร็งรังไข่ ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมใน

ระยะแรกอาจไม่แสดงอาการ และมัก

มาพบแพทย์ด้วยการคลำาพบก้อนเนื้อ

ในเต้านมหรือบริเวณรักแร้ อาการอื่นๆ 

อาจสังเกตได้จากขนาดหรือรูปร่างของ

เต้านมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เป็น

แผลและอาจมีน้ำาเหลืองหรือของเหลว

สีคล้ายเลือดไหลออกมา หรือเป็นผื่น

บริเวณหัวนม

ในด้านการรักษามะเร็งเต้านมมี

หลายวิธี เช่น การผ่าตัด การฉายรังสี 

การรักษาด้วยเคมีบำาบัด การรักษาด้วย

ยาแบบมุ่งเป้า และฮอร์ โมน หรือแพทย์

อาจใช้หลายวิธีร่วมกันในการรักษา ซึ่ง

ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทีมแพทย์และ

ระยะของโรค สุขภาพและความต้องการ

ของผู้ป่วย แม้ว่ามะเร็งเต้านมจะเป็น

โรคที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้กับผู้หญิงทุกคน 

แต่ก็เป็นมะเร็งที่มีโอกาสรักษาหายขาด

หากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เรา

สามารถตรวจคัดกรองเต้านมด้วยตนเอง

เป็นประจำาทุกเดือน เข้ารับการตรวจ

จากแพทย์หรือพยาบาลเป็นครั้งคราว ผู้

ที่อยู่ ในกลุ่มเสี่ยงควรเข้ารับการตรวจ

อัลตราซาวด์ร่วมกับเอกซเรย์เต้านม 

(Mammogram) โดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติ

ญาติสายตรงเป็นมะเร็งเต้านม.

นที่ชื่นชอบงานศิลปะ งาน Awakening Bangkok 2022                                                          

เทศกาลแสงไฟของกรุงเทพฯ ปีนี้เริ่มขึ้นแล้ว ภายใต้ธีม                                                       

 “RE:VIVE” ฟื้นคืนชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนด้วยสีสัน                                                

และแสงไฟ มาดื่มด่ำากันได้ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.-3 เม.ย.2565 จัดใหญ่ 

เพิ่มจำานวนโลเกชันมากถึง 31 จุด ด้วยชิ้นงาน 52 ชิ้นงาน จัดแสดง

ที่ครอบคลุมย่านเก่าของกรุงเทพฯ ตั้งแต่เจริญกรุง-ตลาดน้อย ขยาย

ไปจนถึงซอยนานา เยาวราช ควบคู่กิจกรรมรูปแบบใหม่จากพันธมิตร 

ระหว่างการเดินเท้าชมงานจะได้สัมผัสงานแสดงแสงไฟ ดนตรี และ

กิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชนในรูปแบบต่างๆ เปิดโอกาสให้

จับจ่ายซื้อของ สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นตลอดเส้นทางที่

เชื่อมต่อ นอกจากนั้นมีรถตุ๊กๆ ให้บริการในการเดินทาง ให้ได้ชมงาน

ครบทุกจุดอีกด้วย

ปีนี้เป็นครั้งแรกที่มีโปรแกรม Walk Tour ตอนกลางวันใน 

หลากหลายธีม ไม่ว่าจะเป็นทริปชิมของว่างสูตรลับที่สะท้อน                                                                

ประวัติศาสตร์ของชาวจีนโพ้นทะเล ทริปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 5  

วัฒนธรรมจีนในย่านตลาดน้อย และทริปถ่ายรูปสถาปัตยกรรมเก่า

อายุกว่าร้อยปีที่ซ่อนตัวในตรอกเล็กย่านทรงวาด เรียกว่าชวนไปเดิน

ค

เทศกาลแสงไฟกรุงเทพฯ ปลุกความสดใสย่านตลาดน้อย

สัมผัสเสน่ห์ ไทย-จีนที่ย่านเก่า

ในกรุงเทพฯ
คนรุ่นใหม่พากันเช็กอินงาน Awakening Bangkok

พากนัเดนิเทีย่วชมงาน

ศิลป์ย่านเจริญกรุง

ชมงานแสดงไฟในชุมชน

เก่าย่านสร้างสรรค์
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นามหลวงใช้ทำาอะไรดี

เนี่ย..นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ 

กทม.ก้าวไกล เขาถาม ซึ่งแทนที่จะมีคนตอบ กลับ

มีเสียงถามย้อนด้วยใคร่รู้.. “โรจน์ทวงคืนสนามหลวงจากใคร-ไป

ให้ใครเหรอออ”?

แต่เสียงหนึ่งที่ถามแทงใจ..ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ หรือ 

“ดร.นิว” (เจ้าเก่า).. “พวกคุณป่วยหรือเปล่า? ปั่นกระแสทวงคืน

สนามหลวงที่เป็นสาธารณสมบัติอยู่แล้ว

แต่กลับไม่กล้าทวงคืนป่าสงวนแห่งชาติสองพันกว่าไร่จาก

ตระกูลสามานย์”

ก็..ไม่รู้ป่านนี้ “ตระกูลสามานย์” นอกจากจะสะดุ้งไปหลาย

ตลบ จะเดือดดาล-โกรธา กระทืบนายวิโรจน์ เอ๊ยเท้าตึงตังไป

แล้วกี่ที เพราะอยู่ดี-ไม่ว่าดี..

ดันแกว่งปาก หาเรื่องมาให้ตระกูลสามานย์ (ของกู) พลอย

เดือดร้อน-เป็นข่าวขึ้นมาอีก!

เฮ้อออ..ความรู้ก็ท่วมหัว แต่ก็อย่างที่คุณอัษฎางค์ ยมนาค 

ว่า.. “ฮ่วย!!! นี่อะน่ะ ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ จากพรรคก้าว

ไกล นี่ยังก้าวไม่ไปไหนไกลก็ตกท่อ กทม.ซะแล้ว”

“ไม่เอา อย่าไปว่าเขาน่า” ..นี่ขอเลียนเสียงพี่เล็ก คาราบาว 

ในเพลงเมดอินไทยแลนด์ ให้เข้ากับบรรยากาศหน่อยแล้วกัน!

เออ..ว่าแต่ถามเขาแล้ว นายวิโรจน์ก็อย่ามัวแต่เอาหัวชน

รั้วสนามหลวงอยู่ ช่วยตอบ ดร.นิวด้วยล่ะ..ป่วย-ไม่ป่วยจะได้รู้ไง!

ส่วนนางนั้น ดูท่าจะป่วยใจ ก็นางสาวอรุณี กาสยานนท์ 

รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนั่นแหละ เพราะหลังเห็นภาพพรรค

ร่วมรัฐบาลเขากะหนุงกะหนิงอี๋อ๋อกินข้าวจูบปากกัน..

เธอได้ โพสต์ “หญิงอยากจะถามท่านว่า ‘ท่านอยากจะเป็น

บันไดให้เขาเหยียบ หรือ เป็นวีรบุรุษของประชาชนคะ?’

ท่านจะตอบคำาถามนี้ ได้ ท่านคงต้องตอบคำาถามพื้นฐานให้

ได้เสียก่อนว่า ‘...กล้วยหวีใหญ่ กับ คนไทยทั้งประเทศ’ อะไรมัน

สำาคัญกว่ากัน?...”

เอางี้..ที่ถามเขานั้น น้องหญิงไม่ลองย้อนมองคนในพรรค

เพื่อไทยล่ะว่า..ไม่เพราะพวกท่านยอมเป็นบันไดให้เขาเหยียบ 

และเห็นแก่ความสำาคัญของ “นายใหญ่” มากกว่าคนไทยทั้งประ

เทศดอกรึ..

รัฐบาล-เพื่อไทยถึงอยู่ไม่ได้ “นารีข่ีม้าขาว” ต้องระเห็จระเหิน

หนีออกนอกประเทศไปอยู่กับพี่ชายน่ะ?

การเมืองมันก็เป็นพรรค์นี้แหละน้องเอ๋ย..นางสาวอรุณี

จะเร่งร้อน เที่ยวตอกลิ่มใส่ฟืน ยุให้พรรคร่วมเลิกเป็นเสาค้ำายัน

อำานาจรัฐบาลไปทำาไมให้ปากฉีก-ปากแฉะ

ในเมื่อนักโทษ-พ่อเหนือหัวของน้องประกาศ-ม่ันใจ “ประยุทธ์

ยุบสภากลางปีแน่” ก็รออีกแค่ประเดี๋ยว เดือนสองเดือนบิ๊กตู่-รัฐ 

บาลนี้ก็ไปแล้ว

ผมนั้นก็เฝ้ารอ-เฝ้าดูอยู่ว่า.. อนาคตที่สดใสและเศรษฐกิจ

ไทยท่ีรุ่งเรืองจะกลับมาอีกคร้ังหลังการเปล่ียนแปลงรัฐบาล จะเป็น

จริงไหม?

ยิ่งไปกว่านั้น ผมอยากเห็นโครงการรับจำานำาข้าวทุกเมล็ด

ในยุค “นารีขี่ม้าขาว” (ตัวที่ 2) จะมีกลวิธี (โกง) ที่แยบยลแบบ

ไหน-อย่างไรที่จะไม่ให้ชาวนาผูกคอตาย

และที่น่าตื่นตา-ตื่นใจ-ตื่นเต้นเป็นยิ่งนัก ก็เห็นจะเป็นการ 

“ลักหลับ” ออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมสุดซอย

ครับ..ตอนนี้ปล่อยให้คนอื่นเขาอมกล้วย-กินกล้วยไปก่อน

เถอะนะ น้องหญิงอย่าทำาเป็นตาลุก-อิจฉาไป และให้รู้ไว้..

ประเทศไทยน่ะ..สมบัติผลัดกันชม!.

สมบัติผลัดกันชม?

#ส

ป็นอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มมากความ

สามารถ สำาหรับ โน้ต-วัชรบูล ลี้สุวรรณ 

เมื่อว่างจากงานละครก็จะปลีกตัวเข้า

ป่าสวมบทบาท “นักอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อม” โดยมีตำาแหน่งพ่วงท้ายต่อจากคำาว่า

นักแสดง คือ กรรมการและรองเลขาธิการของ

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ที่ทุ่มเททั้งแรงกายและ

แรงใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้เพื่อผืนป่า 

สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม ล่าสุดได้ร่วมภารกิจดับ

ไฟป่ากับทีมเหยี่ยวไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ ใน

ภารกิจพิเศษ “NISSAN NAVARA PRO-4X FIRE 

RESCUE TEAM กล้า…เพื่อคนแกร่ง” ที่นิสสัน 

ประเทศไทย ได้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ

ภารกิจดับไฟป่าของ “ทีมเหยี่ยวไฟ”

โน้ต วัชรบูล เล่าว่า “โดยส่วนตัวได้ทำาการ

ศึกษาเรื่องไฟป่ามาอย่างต่อเนื่อง และพบว่า

ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาเรื้อรังของประเทศไทย

ที่เกิดขึ้นซ้ำาแล้วซ้ำาเล่าเป็นประจำาทุกปี และใน

แต่ละปีก็จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งการ

เกิดไฟป่าอาจเกิดจากวัฏจักรธรรมชาติในเชิง

นิเวศวิทยา เพื่อช่วยทำาลายศัตรูพืชและช่วยให้

เมล็ดพันธุ์งอกงามขึ้นมาใหม่ แต่สาเหตุหลักๆ 

เกิดจากฝีมือมนุษย์ ทั้งการเผาป่าเพื่อทำาการ

เกษตร และการทิ้งก้นบุหรี่จากนักท่องเที่ยว 

เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่วนเวียน

อยู่ไม่จบสิ้น ไม่ว่าจะทำาการสื่อสารและรณรงค์

อย่างไรก็ตาม

ทุกครั้งที่เกิดไฟป่า เรามักจะ

ได้ยินชื่อของหน่วยงานต่างๆ เพียง

ไม่กี่หน่วยงาน รวมถึง “เหยี่ยว

ไฟ” ที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ บาง

ครั้งทำางานสำาเร็จ บางครั้งได้รับ

บาดเจ็บ บางครั้งมีผู้เสียชีวิต 

ซึ่งผมเชื่อว่าคนกรุงหลายคน

ดูการรายงานข่าวจบก็จบไป 

เพราะมองเป็นเรื่องไกลตัว 

และเป็นเรื่องของคนเฉพาะ

กลุ่ม แต่ในทาง

กลับกันผมมอง

ว่าปัญหาไฟป่า 

เป็นปัญหา

ของทุกคนไม่

ว่าจะรวย

หรือจน คิด

ง่ายๆ ว่า 

ตราบใดที่

หัวใจเรายัง

เต้น ปอดยัง

ทำางาน แปลว่าเรา

ยังคงต้องการอากาศที่บริสุทธิ์

เพื่อใช้หายใจ ปัญหาไฟป่าไม่เพียง

แต่ทำาลายทรัพยากรธรรมชาติเท่านั้น 

แต่ฝุ่นควันจากไฟป่าสามารถฟุ้งกระจาย

เ

eshi” เปิดตัวเดบิวต์อัลบั้มชิ้น

โบแดงอย่าง “GABRIEL” ผ่านทาง 

Island Records ถือเป็นการเปิด

ตัวอัลบ้ัมเต็มอัลบ้ัมแรกของนักร้อง นักแต่งเพลง 

โปรดิวเซอร์ชื่อดังวัย 27 ปีท่ีทุกคนกำาลังให้ความ

สนใจ โดย “keshi” ได้พูดถึงอัลบ้ัมของเขาว่า

“GABRIEL” มันเป็นอัลบั้มที่เปิดเผยตัวตน

ของผมมากกว่าที่ผมตั้งใจจะทำาไว้ตั้งแต่ต้น

มันกลายเป็นสิ่งแปลกใหม่สำาหรับผมที่จะ

ประมวลผลประสบการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมาซึ่งได้

เปลี่ยนแปลงตัวผมจากการเป็นคนธรรมดาที่ไม่มี

ใครรู้จักเป็นอีกคนหนึ่ง

ซึ่งผมยังคงปรับตัวไม่ค่อยได้ ผมได้คิดถึง

ความสำาเร็จ จุดประสงค์ ครอบครัว ความกดดัน 

และความล้มเหลว

ซึ่งตอนนี้เวลาของผมได้กลายเป็นสิ่งทีมีค่า

มาก และเรื่องบนเตียงได้กลายเป็นสิ่งที่ผิวเผิน

ผมสนใจกับสิ่งที่ผู้คนพูดถึงและได้คิดว่ามัน

สำาคัญเพียงใด ในเวลาเดียวกัน ผมนึกได้ว่าการ

ทำาเพลงนั้นควรจะรู้สึกสนุก

พอๆ กับการได้ฟังเพลง อัลบั้ม GABRIEL 

มีความตรงไปตรงมาและมีเรื่องราวที่หลากหลาย 

และหวังว่าจะทำาให้แฟนๆ อยากกลับมาฟังซ้ำา

แล้วซ้ำาอีก”

นอกจากนี้ “keshi” ก็ได้ปล่อยมิวสิกวิดีโอ

ล่าสุด “ANGOSTURA” กำากับโดย Joshua Valle 

ที่ได้รวบรวมความแตกต่างที่จะทำาให้แฟนๆ หลง

เสน่ห์ “keshi” ขึ้นไปอีก

แม้ “GABRIEL” จะไม่ได้เป็นชื่อที่มีความ

เกี่ยวข้องกับอะไรเป็นพิเศษ แต่มันเป็นชื่อที่ 

“keshi” ชอบเป็นการส่วนตัว และเชื่อได้ว่าการ

ตั้งชื่ออัลบั้มก็เหมือนการตั้งชื่อลูก มันเป็นความ

บังเอิญที่เมื่อเก้าเดือนที่แล้ว “keshi” ได้ใช้เวลา

ในช่วงฤดูร้อนไปกลับระหว่าง 

Houston (บ้านเกิดของเขา) กับ 

Los Angeles เพื่อผลิตอัลบั้ม 

“GABRIEL” กับโปรดิวเซอร์

และนักแต่งเพลง Elie Rizk 

ผู้ซึ่งร่วมโปรดิวซ์อัลบั้มกับ 

“keshi” ร่วมกันยกระดับผล

งานเพลงขึ้นไปอีกขั้น

แฟนๆ จะได้สัมผัสแนว

เพลงที่หลากหลายแต่ก็ยังคง

ความเปน็ตวัตนของเขาไดอ้ยา่ง

ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นซิงเกิล “GET IT” ที่ทำาให้

อะดรีนาลินพลุ่งพล่าน หรือเพลงอย่าง “HELL/

HEAVEN” และ “ANGEL” ที่ได้ใส่อารมณ์ลงไป

ในการแต่งเพลง 

“keshi” ได้ผสมผสานแนวเพลงเข้ากับ

ประสบการณ์ชีวิตและสัญชาตญาณของเขาเพื่อ

สร้างอัลบั้มที่ออกแบบมาด้วยความตั้งใจ และ

เพื่อให้เกิดความรู้สึกบางอย่าง

ซึ่ง “keshi” ได้กล่าวว่า “ผมเริ่มคิดว่าการ

เป็นศิลปินนั้นมันเป็นมากกว่าการเป็นนักแต่ง

เพลง นักร้อง และมากกว่าการเป็นโปรดิวเซอร์  

มันเป็นเรื่องของการทำาความเข้าใจโลกทั้งใบที่คุณ

สร้างขึ้นเพื่อให้ใครสักคนฟังและใช้ชีวิตภายใน

นั้นได้ และมันเป็นเรื่องที่สำาคัญสำาหรับผมมากใน

การที่จะเข้าใจเส้นทางดนตรีของผม”

“keshi” ชื่อนี้ ได้จากการเล่นเสียงตามชื่อ

ของเขา Casey Luong ด้วยจำานวนผู้ฟังกว่า 1.6 

พันล้านคนทั่วโลก กลายเป็นที่รู้จักจาก EPs ที่

โด่งดังของเขาทั้ง 3 EP - skeletons (2019), 

bandaids (2020) และ always (2020) จน

กระทั่งอัลบั้ม “GABRIEL” ที่ “keshi” ลงมือ

แต่งเพลง โปรดิวซ์เอง และยังเล่นเครื่องดนตรี

ทั้งหมดในอัลบั้มของเขาด้วยตัวเองอีกด้วย

นอกจากนี้ “keshi” ประสบความสำาเร็จติด

ชาร์ต Billboard the Top Album Sales อันดับที่ 

59 จากเดบิวต์ EP skeletons และทำายอดสตรีม

เพลง 1 ล้านครั้งภายใน 24 ชั่วโมงบน Spotify 

จากเพลงฮิตอย่าง “drunk”

ก่อนหน้านี้ “keshi” ได้ปล่อยเพลง “War 

With Heaven” ที่เป็นหนึ่งในเพลงประกอบ

ภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ “Shange-Chi and the 

Legend Of the Ten Rings”

เป็นอีกหนึ่งก้าวสำาคัญในวงการดนตรี

ระดับโลก และยังได้เสียงตอบรับจากแฟนๆ ทั่ว

โลกเป็นอย่างดี

และยังมีแฟนคลับที่เป็นศิลปินระดับโลก

อย่าง Jungkook และ RM จาก BTS ที่แอด

เพลงของ “keshi” เป็นเพลงโปรดบน Spotify 

playlist

นอกจากนี้ “keshi” ยังได้ร่วมงานกับ

โปรดิวเซอร์อย่าง Madeon ในเพลง “beside 

you”

และ DAY’s Jae ในเพลง “Pillows” 

ซัมเมอร์ที่ผ่านมา “keshi” ยังได้รับเชิญเป็น 

special guest ในงานแฟชั่นโชว์ของ YSL ที่ 

Venice อีกด้วย.

interthaipost69@gmail.com

“k

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

ได้ไกลกว่า 1,000 กิโลเมตร ดังนั้น ปัญหาไฟ

ป่าไม่ใช่เรื่องของใครบางคนแต่เป็นปัญหาของ

พวกเราทุกคน

พอวันนี้ ได้มาลงพื้นที่จริงช่วยพี่ๆ ทีม

เหยี่ยวไฟในการปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่าที่กำาลัง

เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำาให้ได้รู้ทันทีว่าเป็นงาน

ที่หนักและเสี่ยงอันตรายต่อชีวิต เพราะทีม

เหยี่ยวไฟถือเป็นบุคคลด่านหน้าที่ต้องเผชิญ

หน้ากับไฟ แต่ด้วยความยากลำาบากของการเข้า

ถึงพ้ืนท่ี อุปกรณ์ไม่เอ้ืออำานวย และอันตรายอื่นๆ 

ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ถือได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่

ยอมสละเวลาและชีวิตเพื่อปกป้องผืนป่า และ

ปกป้องชีวิตของทุกคนที่ยังคงต้องใช้อากาศ

บริสุทธิ์ในการหายใจ ดังนั้นในฐานะคนเมือง 

สิ่งที่เราสามารถช่วยได้คงเป็นเรื่องของการ

สนับสนุนบุคลากรเหล่านี้ ให้เขาทำางานได้

อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย

ในชีวิตสูงสุด อย่างการสนับสนุนเรื่อง

อุปกรณ์หรือเงินจากหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน รวมถึงประชาชนที่มาเป็นจิตอาสา

ร่วมแรงร่วมใจทำางานนี้ด้วยครับ”.

‘keshi’เปิดตัวเดบิวต์อัลบั้ม‘GABRIEL’

พร้อมปล่อยมิวสิกวิดี โอ‘ANGOSTURA’

เปิดอีกมุมของ‘โน้ต วัชรบูล’

ในภารกิจดับไฟป่ากับ‘เหยี่ยวไฟ’



12 ขาวประชาสัมพันธ

อีสาน มวนคัก มักอีหลี       กลุมจังหวัดภาคตะวันนออกเฉียงเหนือตอนบน  นําโดย สํานักงาน

พาณิชยจังหวัดเลย ไดจัดงานแสดงและจําหน�ายสินคาตามโครงการยกระดับการคาภาคอีสาน

สูศูนยกลางเศรษฐกิจลุมแมน้ําโขง โดยมี เบญจวรรณ ตัญู พาณิชยจังหวัดเลย ประเสริฐ 

ฝายชาวนา พาณิชยจังหวัดอุดรธานี  ปญญา สัมพะวงศ พาณิชยจังหวัดอุบลราชธานี  ศารุมภ  

โหมงสูงเนิน พาณิชยจังหวัดนครราชสีมา ษาญยุทธ วันดี พาณิชยจังหวัดขอนแกน เกศินี 

พวงประดิษฐ พาณิชยจังหวัดสกลนคร  รวมกันแถลงขาวงานมหกรรมของดี "อีสาน มวนคัก 

มักอีหลี" จัดงาน ในระหวางวันที่ 1-5 เมษายน ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 เซ็นทรัลบางนา

ซีพีออลล มอบทุน      กอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล 

มอบทุนการศึกษาใหกับเยาวชนไทยเรียนปญญาภิวัฒนในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

ประจําป 2565 จํานวนกวา 10,300 ทุน มูลคา864 ลานบาท ใหกับ รศ.ดร.สมภพ มานะ

รังสรรค อธิการบดีสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน (PIM) และ ดร.ฉัชรภิมุก อภินันท โชติสกุล 

ผอ.สํานักความรวมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน ณ  อาคาร เดอะ ธารา 

เปดตัว “อินฟนิกซ” (INFINYX) แพลตฟอรม

บริการทางการเงิน ท่ีเช� อมตอสินทรัพยดิจิทัล

และโลกการเงินแบบดั้งเดิม ใหผูบริโภค

สามารถทําธุรกรรมในสินทรัพยทั้งในโลก

แหงความเปนจริงและโลกเสมือนไดอยาง

งายดาย ไรพรมแดน ผานแอปพลิเคชันเดียว

บนมือถือ ตอบโจทย ไลฟสไตลการจับจาย

ของคนไทยในยุค Metaverse ตั้งเปาหมาย

ปแรกเจาะกลุมลูกคา 200,000 ราย สราง

มูลคาทางเศรษฐกิจกวา 10,000 ลานบาท

นายพงศธร ธนบดีภัทร ประธาน

เจาหนาท่ีบริหาร บริษัท ดิจิตาไลฟ คอรปอเรช่ัน 

จํากัด (DLC) ในเครือ DTGO เปดเผยวา 

“บริษัทฯ ไดพัฒนาแพลตฟอรมอินฟนิกซ 

(INFINYX) ซึ่งเปนแพลตฟอรมบริการทาง

การเงินรูปแบบใหม ที่เช� อมตอสินทรัพย

ดิจิทัลและโลกการเงินแบบด้ังเดิมเขาไวดวยกัน 

ทําใหผูบริโภคสามารถทําธุรกรรมไดทั้งโลก

ความเปนจริงและโลกเสมือน และสามารถ

ใชงานไดงาย เพียงดาวน โหลดแอปพลิเคชัน

INFINYX ผานทาง App Store, Google Play 

หรือเพิ่มเพ� อนใน INFINYX Line Official 

Account จากนั้นลงทะเบียนเพ� อเขาใชงาน 

พรอมรับสิทธิพิเศษมากมายเม� อฝาก ถือ และ

ใชจายกับ INFINYX”

สําหรับ INFINYX เพิ่งเปดตัวครั้งแรก

ในประเทศไทยในเดือนมีนาคม 2565 โดย 

INFINYX จะเปดตัว Utility Token (FYX) ที่

ใช Asset Backed 100% ซึ่งสามารถใชได

เสมือนเงินบาท ลูกคาของ INFINYX สามารถ

ใช FYX ผานทางรานคาท่ีรวมบริการไดท่ัวโลก

และใชจายผานทางแพลตฟอรมออนไลน

“แพลตฟอรม INFINYX เปนประตู

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

กระทรวงพาณิชย ไดจัดงาน Top Thai Brand 

2021 ณ Thai Souq at Souk Al Marfa นคร

ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยมี วราวุธ 

ภูอภิญญา เอกอัครราชทูต ณ กรุง

อาบูดาบี เปนประธานพิธีเปด รวม

ดวย ชัยรัตน ศิริวัฒน กงสุลใหญ 

ณ เมืองดูไบ ปณต บุณยะโหตระ 

ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการ

คาในตางประเทศ สํานักงานดูไบ 

อัครวุฒิ ตั้งศิริกุศลวงศ ประธาน

กรรมการบริษัท เวกา อินเตอรเทรด 

แอนด เอ็กซิบิชั่นส (ดูไบ) ธีรยุทธ 

สุขสุด ผูจัดการท่ัวไป บมจ. ปูนซิเมนต

ไทย สํานักงานดูไบ Anoop Gopal 

DIRECTOR - LEASING ,NAKHEEL 

MALLS, NAKHEEL ใหเกียรติ

รวมพิธี 

ภายในงานมีกิจกรรมและ

สันทนาการตางๆ พรอมการจําหน�าย

และแสดงสินคาจากผูประกอบการ

ไทยท่ีมีเคร� องหมายการคา หรือ Brand

สินคาอาหาร อาหารฮาลาล สินคา

เพ� อสุขภาพ ความงามและสปา สินคา

BURBERRY UNVEILS 3D INTERACTIVE FAWN IN NEW OUT OF HOME ACTIVATION

Burberry เปดตัวแคมเปญผานส� อโฆษณา OUT OF HOME โดยบอกเลาเร� องราวผาน

กวางที่มาในลวดลายตารางเบิรชบราวนอันเปนเอกลักษณของแบรนด โดยไดรับแรงบันดาล

ใจจากคอลเลกชั่นเสื้อผาสุภาพสตรีในฤดูใบไมผลิและฤดูรอนป 2022 'Animal Instinct' มา

เฉลิมฉลองของความคิดสรางสรรค และความสามารถเฉพาะตัวในการเปดพื้นที่และปลดล็อก

พลังแหงจินตนาการ การเปดตัวแคมเปญในคร้ังน้ีทางแบรนดไดเลือกโลเกช่ันท่ีสําคัญหลายแหง 

อาทิ จีน ญี่ปุน เกาหลี และนิวยอรก โดบสามารถรับชมผานส� อโฆษณา OUT OF HOME ได

จนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศจัดยิ่งใหญงาน Top Thai Brand

กระตุนเศรษฐกิจการคาไทยและยูเออี สุดคึกคักที่ Thai Souq นครดูไบ

ของใช ในบานและครัวเรือน ชาวดูไบและ

อาหรับ กับนักทองเที่ยวนานาชาติตางให

ความสนใจเขาชมงานและอุดหนุนสินคาไทย

อยางคับคั่ง ตอยอดธุรกิจการคาการสงออก 

ระหวางโลกแหงความจริงและโลกดิจิทัล 

ที่เขามาตอบโจทย ไลฟสไตลของผูบริโภคใน

ปจจุบัน ที่กาวเขาสูโลกการเงินดิจิทัลมากขึ้น 

รวมถึงเปนชองทางใหผูคาไดเขาถึงโลกการ

เงินรูปแบบใหม โดย INFINYX จะพัฒนาให

เปนแพลตฟอรมสําคัญของบริการทางการ

เงินเพื่อเร่งการเติบโตในรูปแบบบูรณาการ

ของทั้งสองโลกเขาไวดวยกัน” นายพงศธร 

กลาวเพิ่มเติม

ทั้งนี้ กลุมเปาหมายของ INFINYX คือ

ผูถือบัตรเครดิตในประเทศไทย ที่มีจํานวน 

25 ลานบัญชี และผูถือบัตรเดบิตที่มีมากกวา 

64 ลานบัญชี โดยคาดวาในปแรกจะมีผู ใช

บริการราว 200,000 ราย และประเมินวา

จะสรางมูลคาทางเศรษฐกิจมากกวา 10,000 

ลานบาท

นายปรเมษฐ บุญเลิศศักดิ์สกุล 

DLC เปดตัว “อินฟนิกซ” (INFINYX) แพลตฟอรมบริการทางการเงินรูปแบบใหมในยุค Metaverse

ประธานเจาหนาที่สรางวิสัยทัศน บริษัท 

ดิจิตาไลฟ คอรปอเรชั่น จํากัด (DLC) กลาว

วา “INFINYX ใชเทคโนโลยี Hybrid-Chain ที่

เช� อมตอกับบล็อกเชนหลักตางๆ ในระบบ

นิเวศทั่วโลก เชน Binance Smart Chain 

(BSC) หรือ Ethereum (ETH) เพ� อความ

โปรงใส รวดเร็วและไดมาตราฐาน นอกจากน้ี 

INFINYX ไดนําระบบ Proof of Stake (PoS) 

มาใช้ เพื่ อตรวจสอบกระบวนการและ

ธุรกรรมที่เกิดขึ้นบนบล็อกเชน ซึ่งระบบ 

PoS ไดสรางขั้นตอนการตรวจสอบที่โปรงใส

และเช� อถือได และทําใหผูใชงานมั่นใจไดถึง

ระดับสูงสุดของการรักษาความปลอดภัยทาง

ไซเบอรและความปลอดภัยของขอมูลสําหรับ

ผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมดในระบบนิเวศของ 

INFINYX”

“เราใหความสําคัญกับการรักษาขอมูล 

ความปลอดภัยของลูกคาสูงสุด และปฏิบัติ

ตามกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

(PDPA) อยางเครงครัด และมุงพัฒนาบริการ

ใหตอบโจทยความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา 

ออกแบบใหใชงานงาย ใหลูกคาท่ัวไปสามารถ

เขาถึงโลกการเงินดิจิทัลไดงายที่สุด” นาย

ปรเมษฐ กลาวปดทาย

สํ าหรับแผนการดํ า เนินธุ รกิ จ ใน

อนาคต INFINYX จะเปดตัวผลิตภัณฑใหม

สําหรับทั้งตลาด crypto และตลาดการเงิน

แบบดั้งเดิม รวมทั้งมีแผนที่จะเปดตัว Invest-

ment Token และ Multi-Chain เพิ่มเติม โดย

รวมมือกับพันธมิตรแถวหนาทั่วโลก

ผูสนใจสามารถสอบถามขอมูลเกี่ยว

กับ INFINYX เพิ่มเติมไดทาง www.infinyx.

com

เปนอีกหนึ่งกิจกรรมสําคัญที่ชวยกระตุน

เศรษฐกิจการคาไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส

ใหกลับมาคึกคักอยางยั่งยืนอีกครั้ง

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๘/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขต

จตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ รายนายอภิรักษ แกวเพ็ชร กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมี

คําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

ลําดับ  ช� อบัญชี จํานวน ผูครอบครอง/

ผูถือกรรมสิทธิ์

จํานวนเงินคงเหลือ (บาท) 

ณ วันที่

หมาย 

เหตุ

๑ สรอยคอทองลายเบนซ (มีเชือกปนอยูที่ตะขอ) - นายธีรภัทร 

นิกรพล

๒๕,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๒ พระทองชุบ - นายธีรภัทร 

นิกรพล

๒๐๐ บาท (ณ วันที่ ๑๖ 

ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาโลตัส ภูเก็ต 

เลขที่บัญชี ๐๗๓-๑-๗๕๗๑๐-๐ ช� อบัญชี นายธีรภัทร นิกรพล

- นายธีรภัทร 

นิกรพล

๑๕๐,๓๔๓.๔๕ บาท (ณ วัน

ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาบรมไตรโลกนารถ 

พิษณุโลกเลขที่บัญชี ๐๕๓-๑-๓๕๙๖๙-๐ ช� อบัญชี นายทวีวัฒน สัจจชัยฤทธิ์

- นายทวีวัฒน 

สัจจชัยฤทธิ์

๓๒,๓๐๗.๔๓ บาท (ณ วัน

ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาแมสาย เลขที่บัญชี 

๐๓๔-๓-๘๒๘๖๔-๐ ช� อบัญชี นายลอ มิส

- นายลอ มิส ๒๒๕,๒๕๖.๒๐ บาท (ณ 

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาศูนยการคาติลก 

ภูเก็ตเลขที่บัญชี ๐๓๕-๘-๓๓๘๒๔-๐ ช� อบัญชี นายอนันต ดิดหราย

- นายอนันต 

ดิดหราย

๑๓๐,๘๖๐.๔๙ บาท (ณ วัน

ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนเทพกระษัตรี 

ภูเก็ตเลขที่บัญชี ๐๕๒-๑-๑๐๑๑๔-๘ ช� อบัญชี นางสาววรรณี กงถัน

- นางสาววรรณี 

กงถัน

๔๒,๙๑๔.๗๓ บาท (ณ วัน

ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี ลําปาง 

เลขที่บัญชี ๐๕๕-๓-๖๐๘๖๔-๓ ช� อบัญชี นายสมพล ผาคํา

- นายสมพล ผาคํา ๒๒๙,๗๔๙.๑๕ บาท (ณ 

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา 

พิษณุโลกเลขที่บัญชี ๒๙๔-๒-๐๓๘๙๓-๖ ช� อบัญชี นางสาวภิรุจี บุญมา

- นางสาวภิรุจี 

บุญมา

๑๖,๐๕๗.๔๓ บาท (ณ วัน

ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๑๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี พิษณุโลก 

เลขที่บัญชี ๐๑๘-๘-๒๑๙๗๐-๕ ช� อบัญชี นางสาวอภิรุจี บุญมา

- นางสาวอภิรุจี 

บุญมา

๑๑๑,๔๒๖.๖๑ บาท (ณ วัน

ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๑๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาทาใหม เลขที่บัญชี 

๐๒๓-๑-๘๓๖๖๓-๒ ช� อบัญชี นายสิทธิโชค ชุมสี

- นายสิทธิโชค ชุมสี ๑๙๐,๒๓๘.๒๒ บาท (ณ 

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๑๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาแมสาย เลขที่บัญชี 

๐๒๕-๘-๐๘๗๑๗-๘ ช� อบัญชี Mrs. Nang Kham Kham

- Mrs. NangKham 

Kham

๕๔๔,๙๐๐.๐๑ บาท (ณ วัน

ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๑๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสหไทยพลาซา 

นครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี ๐๖๑-๑-๘๘๑๔๒-๘ ช� อบัญชี นายพนมศักดิ์ 

แสงเสวก

- นายพนมศักดิ์ 

แสงเสวก

๒๒,๖๓๒.๕๖ บาท (ณ วัน

ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๑๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเทสโก โลตัส 

เพชรบูรณเลขที่บัญชี ๐๗๒-๒-๒๕๔๐๖-๖ ช� อบัญชี นายเอนก ตุยอาย

- นายเอนก ตุยอาย ๓๐๕,๕๗๖.๔๒ บาท (ณ 

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๑๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาแมสาย เลขที่บัญชี 

๑๗๖-๒-๕๖๕๘๗-๗ ช� อบัญชี Mr. Pithampar

- Mr. Pithampar ๓๓๒,๕๙๒.๖๖ บาท (ณ 

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๑๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล 

พัทยา บีชเลขที่บัญชี ๕๘๔-๒-๑๐๐๑๓-๗ ช� อบัญชี Mr. Yan Bar Do Ramchatri 

- Mr. Yan Bar Do 

Ramchatri

๒๑,๘๗๔.๗๖ บาท (ณ วัน

ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๑๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนประชานุ

เคราะห หาดปาตองเลขที่บัญชี ๕๙๖-๒-๐๕๔๑๒-๐ ช� อบัญชี Mr. Moe Kyaw 

Thu Sunil

- Mr. MoeKyaw 

Thu Sunil

๓๓,๑๗๗.๕๔ บาท (ณ 

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๑๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี ราชดําริ 

เลขที่บัญชี ๘๔๔-๒-๑๔๒๙๑-๓ ช� อบัญชี Ms. Purtibha

- Ms. Purtibha ๖๙,๙๖๗.๑๐ บาท (ณ 

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๑๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาตลาดยานยาว 

เลขที่บัญชี ๕๓๓-๒๕๗๐๔๔-๖ ช� อบัญชี นางสาวระจิตต ชูหัส

- นางสาวระจิตต 

ชูหัส

๓๖๑,๒๙๙.๐๖ บาท (ณ 

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๒๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงยืน เลขที่บัญชี 

๖๗๘๕๗๑๑๖๒๒ ช� อบัญชี นายวัชรพนธ สังวรศิลป

- นายวัชรพนธ 

สังวรศิลป

๑๗,๔๙๘.๓๐ บาท (ณ วัน

ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๒๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาแมสาย เลขที่บัญชี 

๕๐๕๐๓๙๘๖๘๑ ช� อบัญชี นายธวัชชัย แซเหอ

- นายธวัชชัย 

แซเหอ

๔๐๙,๐๕๙.๙๒ บาท (ณ 

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๒๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนสิงหวัฒน 

เลขที่บัญชี ๖๔๔๐๕๐๙๓๑๔ ช� อบัญชี นางสาวธมลวรรณ ชมกลิ่น

- นางสาวธมลวรรณ 

ชมกลิ่น

๑๖,๗๒๑.๗๒ บาท (ณ 

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๒๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาตลาดบานดู 

(เชียงราย)เลขที่บัญชี ๘๔๒๐๔๙๑๖๐๘ ช� อบัญชี นางสาวทิฆัมพร โยธาธิเบศวร

- นางสาวทิฆัมพร 

โยธาธิเบศวร

๑๒,๖๗๕.๘๓ บาท (ณ 

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๒๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก เลขที่บัญชี 

๐๒๐๓๓๕๐๖๑๒๔๖ ช� อบัญชี นางสาวอังคณา ราชนิกรณ

- นางสาวอังคณา 

ราชนิกรณ

๓๙,๐๘๙ บาท (ณ วันที่ 

๘ ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๒๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 

๖๓๙-๐-๔๒๙๒๔-๖ ช� อบัญชี นางสาวศิริพร เกจิอาจารีย

- นางสาวศิริพร 

เกจิอาจารีย

๔๖,๐๘๖.๕๒ บาท (ณ 

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินทั้งสิ้น จํานวน ๒๕ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๓,๓๘๗,๕๐๕.๑๑ บาท (สามลานสามแสนแปดหม� นเจ็ดพันหารอยหาบาทสิบ

เอ็ดสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายอภิรักษ แกวเพ็ชร กับพวก

(นางสาวนัฏฐา คะชา)

นิติกรปฏิบัติการ

พนักงานเจาหนาที่

(นางชลธิชา ดาวเรือง)             

ผูอํานวยการกองคดี ๓ 

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่ 
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แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

กัลเดอรมา จัดงาน “FIRST IMPRESSIONS AWARD NIGHT 2022” ฉลองความ

สําเร็จรวมกับคลินิกพันธมิตร    เภสัชกรพิรพัฒน ศรีวัฒนวงศ ผูอํานวยการธุรกิจความ

งามประเทศไทยและกลุมประเทศอาเซียน บริษัท กัลเดอรมา (ประเทศไทย) จัดงาน “FIRST 

IMPRESSIONS AWARD NIGHT 2022” ฉลองความสําเร็จรวมกับแพทยผูเชี่ยวชาญดาน

ความงามและคลินิกความงามทั่วประเทศไทย กวา 200 คลินิก พรอมอัปเดตเทรนดความ

งามยุคใหม "First Impressions" ที่สะกดทุกความประทับใจแรกเห็น ดวยนวัตกรรมสารเติม

เต็ม NASHA&OBT และสารลดเลือนริ้วรอยประเทศอังกฤษ ABO ACTIVE ทั้งยังตอกย้ําความ

สําเร็จในวาระครบรอบ 25 ป แบรนด Restylane โดยมี ธวัชชัย บุญทวีกิจ ผูจัดการใหญ 

บริษัท กัลเดอรมา (ประเทศไทย) ผศ.ดร.เอกก ภทรธนกุล อาจารยผูเชี่ยวชาญดานการตลาด 

พิม-ซอนยา คูลลิ่ง แบรนดแอมบาสเดอร และแบม-ปติภัทร คูตระกูล พรอมดวยคณะผูบริหาร

คลินิกความงาม รวมงาน วันนี้ ณ หองบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร บี ชั้น 22 โรงแรมเซ็น

ทาราแกรนด แอนด บางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร แอท เซ็นทรัลเวิลด

สํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จัดกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการสมาชิกชมรม STRONG 

- จิตพอเพียงตานทุจริตเพ� อปกหมุดพื้นที่

เสี่ยงตอการทุจริต ภาคเหนือ (ภาค 5 และ

ภาค 6) ในรูปแบบ Online Platform ผาน

ระบบ Zoom Webinar ณ หองลีโอ โรงแรม

มิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น วันที่ 28 

มีนาคม เวลา 8.30 น.

ส้ินเดือนน้ีสายชอปมีเฮ! เพราะแคมเปญ

ดีๆ กําลังจะกลับมาอีกครั้ง โดยบอสหนุม

ไฟแรงแหงหางโรบินสัน อยาง สเตฟาน จูเบิรท 

ขอสั่งลุยจัดแคมเปญที่หลายคนรอคอย 

‘ROBINSON MEGA PAY ลดสะเทือน 

สิ้นเดือนตองไดชอป’ งานนี้บอสจัดหนักท้ัง

ดีลโปรโมชั่นสุดปง! และจัดเต็มกับสวนลด

สุดพิเศษ! แบบยืนหน่ึง ต้ังแตวันน้ี - 5 เมษายน 

ที่หางโรบินสัน ทุกสาขา และหลากหลาย

ชองทางการชอปปงสุดสะดวกของหาง

โรบินสัน ไปชอปแลวหนึ่งแน�นอน!

วันนี้ - 31 ธันวาคม เคป แอนด แคน

ทารี โฮเทลส ขอมอบแพ็กเกจหองประชุม

และสัมมนา “มีตต้ิง แพ็กเกจ" ในราคาสุดพิเศษ 

คุมคาโดนใจสําหรับทานที่กําลังมองหา

สถานที่จัดงานประชุมหรือสัมมนา มั่นใจ

เรื่องมาตรฐานการรักษาความสะอาด 

ความปลอดภัย รวมท้ังส่ิงอํานวยความสะดวก

และอุปกรณการจัดงานประชุมครบครันทัน

สมัย พรอมทั้งหองพักที่ไดมาตรฐาน ใหคุณ

ไดผอนคลายเหมือนไปเที่ยว อีกทั้งยังเดิน

ทางสะดวกสบายดวยโลเคชั่นเด็ดใจกลาง

เมือง หรือใกลแหลงทองเที่ยว ทั่วประเทศ 

อาทิ กรุงเทพฯ, เชียงใหม, ปราจีนบุรี, โคราช, 

อยุธยา, ระยอง, บางปะกง และ ศรีราชา 

ในราคาเร่ิมตนเพียงทานละ 1,750 บาท (สุทธิ) 

สําหรับการจัดประชุมครึ่งวัน (รวมหองพัก

แบบเตียงคู 1 คืน แชรหองพักสําหรับ 2 ทาน, 

บุฟเฟตอาหารเชา, เคร� องด� มตอนรับ, 

คอฟฟเบรก หรือ มื้อกลางวัน, ฟรีอัพเกรด

หองพัก สูงสุดไมเกิน 2 หอง และ ฟรี

อุปกรณมาตรฐานสําหรับการประชุม) 

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมหรือสํารองแพ็กเกจ

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

ในโลกปจจุบันที่ผูหญิงและผูชายมี

ความเทาเทียมทุกดาน ในโลกแฟชั่นก็แทบ

ไมตางกัน เม� อผูหญิงหยิบเสื้อผาและไอเท็ม

ของผูชายมาใสได และผูชายก็เลือกเสื้อผา

กับไอเท็มของผูหญิงบางแบบมาใชไดอยาง

เปนธรรมชาติ เราจึงไดเห็นการดีไซนรูปแบบ

ใหมๆ ที่ตอบโจทยคนทุกเพศไปพรอมกัน 

และหนึ่งในไอเท็มแหงยุคสมัยที่มีความยูนิ

เซ็กส เหมาะกับทั้งชายและหญิงก็คือนาฬ�กา

คอลเล็กชั่น True Square จาก Rado

Rado True Square Open Heart ถือ

เปนหนึ่งในคอลเล็กชั่นที่มีเอกลักษณ โดด

เดนที่สุดของแบรนด ดวยตัวเรือนรูปทรง

สี่เหลี่ยมโคงมน ไรรอยตอ ผลิตจากไฮเทค

เซรามิก วัสดุที่มีคุณสมบัติปองกันรอยขีดขวน 

น้ําหนักเบา ทนทาน สวมใสสบาย นอกจาก

นี้ยังออกแบบหนาปดมาใหเห็นกลไกขางใน 

เหมือนเราไดเดินไปขางหนาอยางราบร� นเชน

เดียวกับวันเวลา

คอลเล็กชั่นนี้มีทั้งแบบสีขาวขัดเงา

เและสีดําขัดเงา ซึ่งนอกจากดีไซนจะทั้งดู

เทและสวยในเวลาเดียวกันแลว ตัวเรือนยัง

ออกแบบมาใหมีขนาดเทากัน ไมใหญเกิน

ที่สุดแหงนาฬ�กาเหนือระดับ 

สาํหรบัทกุคนอยางแทจรงิ

ซิมเพิ้ล ฟูดส กาวสูปที่ 8     อริสา อรามวัฒนานนท กรรมการผูจัดการ และธนภูมิ อราม

วัฒนานนท กรรมการผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ นําคณะผูบริหารและพนักงาน บริษัท 

ซิมเพิ้ล ฟูดส จัดพิธีทําบุญเพ� อความเปนสิริมงคลในโอกาสกาวสูปที่ 8 โดยมีพระธรมวชิรโมลี

เจาอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง เปนประธานฝายสงฆ ณ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

ปทุมธานี

ไปสําหรับผูหญิง และไมเล็กเกินไปสําหรับ

ผูชาย ดังนั้น Rado True Square Open 

Heart จึงเปนนาฬ�กายูนิเซ็กสอยางแทจริง

ของยุคนี้

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ รัฐมนตรี

ชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของสหกรณ

การเกษตรยั่งยืนแมทา จํากัด พรอมดวย

นายวิศิษฐ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมสงเสริม

สหกรณ นายอัชฌา สุวรรณนิตย รอง

อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ และคณะ ณ 

สหกรณการเกษตรยั่งยืนแมทา จํากัด 

ตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม 

โดยรับฟงบรรยายการดําเนินกิจการของ

สหกรณฯ ตามโครงการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชน 

ตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย

ที่ดินแหงชาติ (คทช.) ตลอดจนเยี่ยมชม

แปลงเกษตรอินทรีย พรอมรับฟงบรรยาย

แนวคิดการเชื่อมโยงตลาดพืชผักอินทรีย์

ของเกษตรกรรุนใหม

รมช.มนัญญา กลาววา สหกรณ

การเกษตรยั่งยืนแมทา จํากัด ไดใหความ

สําคัญและความรวมมือในการดําเนินการ

ตามนโยบายตางๆ ของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ รวมถึงนโยบายที่สําคัญของ

กรมสงเสริมสหกรณดวยดีเสมอมา สหกรณฯ 

และชุมชน ไดขับเคล� อนนโยบายสําคัญ และ

งานเรงดวนตามนโยบายรัฐบาลไดหลาย

เร� อง โดยเฉพาะโครงการจัดที่ดินทํากินให

ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ตั้งแต

ป 2558 จํานวน 6 ชุมชน ใน 4 จังหวัด 

และชุมชนแมทาเปนชุมชนแรกเริ่มใน

โครงการดังกลาว ซึ่งสหกรณการเกษตร

ยั่งยืนแมทา จํากัด ไดขับเคล� อนเศรษฐกิจ

ของชุมชน เพ� อสนองตอโครงการ คทช. 

มาโดยตลอด โดยเฉพาะการสงเสริมอาชีพ

ใหแกเกษตรกรสมาชิกในชุมชนใหมีความ

อยูดีกินดีอยางพอเพียง และย่ังยืน ตามหลัก

และวิธีการของสหกรณ การรูจักนําวิถีแนวคิด

ของคนรุนใหมมาผสมผสานกับคนรุนเกา 

‘รมช.มนัญญา’ ชูตนแบบสหกรณการเกษตรยั่งยืนแมทา เช� อมโยงตลาดพืชผักอินทรียของเกษตรกรรุนใหม 

ผลักดันผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยตอผูบริโภค ยกระดับจัดที่ดินทํากินชุมชนแมทา

การอยูรวมกันแบบมีสวนรวม การจัดสรร

ปนสวน และการควบคุมตามระบอบประชาธิปไตย 

โดยเฉพาะแผนการสงเสริมการเกษตรแบบ

อินทรียในสหกรณ ซึ่งสอดคลองกับแผน

ปฏิบัติการดานเกษตรอินทรีย พ.ศ. 2560 

– 2565 โครงการ คทช. เปนการบูรณา

การรวมกันระหวางหน�วยงานตางๆ โดย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ทําหนาท่ีเปน

คณะอนุกรรมการในดานสงเสริมและ

พัฒนาอาชีพ  มีหนาท่ีจัดทําแผนการสงเสริม

และพัฒนาอาชีพและการตลาด พัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค รวมถึงคุณภาพชีวิตและ

การสรางรายไดในรูปแบบสหกรณหรือรูป

แบบอ� นที่เหมาะสม 

“โครงการจัดที่ดินทํากินใหชุมชน

ตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ ตําบลแมทา 

อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม นับวาเปน

พื้นที่ตนแบบ ใหแกพื้นที่ โครงการ คทช.

หลาย ๆ แหง ไดนําไปศึกษาและใชแนวคิด

ศึกษาดูงาน      สุกิจ จันทรทอง ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม พรอมดวยคณะ

ผูบริหาร เขาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการผลิตเฟอรนิเจอรของบริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์  

โดยมี จิรวัฒน ตั้งกิจงามวงศ R&D Director ใหการตอนรับพรอมนําชม ภายหลังจากการเขา

ดูงานทั้งสองหน�วยงานรวมกันหารือแนวทางความรวมมือดานการตลาดและอุตสาหกรรมไม

รวมกันในอนาคต ณ บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ กรุงเทพฯ

ไดที่ โทร.1627 หรือwww.capekantaryho-

tels.com 

วิทยาลัยครูสุริยเทพ มหาวิทยาลัย

รังสิต จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเขียนบทความ

วิจัยอยางไรใหไดรับการตีพิมพ (Seminar/

Workshop: A Guide to Publishing in 

International Journals Project) ในวัน

อังคารที่ 29 มีนาคม เวลา 09:00 – 
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1275, 1276

ของชุมชนแหงนี้ ไปปรับใช สวนหนึ่งของ

ความสําเร็จ เกิดจากความเขมแข็งของ

ผูนําชุมชน ความรวมมือจากชาวแมทา 

และองคกรทางเศรษฐกิจในชุมชน อยาง

สหกรณที่พยายามขับเคล� อนรวมกับชุมชน

อยางมีเอกภาพ เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

ระบบสหกรณ ยังคงมีความสําคัญตอการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกใน

ชุมชนแหงนี้ ใหดียิ่งขึ้นไปเร� อย ๆ และฝาก

ความหวังไวกับคนรุนใหม ใหชวยกันขับเคล� อน 

ระบบเกษตรและการตลาดอินทรีย ที่สราง

ความปลอดภัยตอสุขภาพผูคนในสังคม 

สรางความม่ันคงทางรายไดของคนในชุมชน 

ใหมีความเขมแข็ง และยั่งยืน เพ� อใหเปน

ไปตามแผนปฏิบัติราชการ และวิสัยทัศน ของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ป 2565 

คือ ภาคเกษตรม่ันคง เกษตรกรม่ังค่ัง ทรัพยากร

เกษตรยั่งยืน ตอไป” รมช.มนัญญา กลาว 

สําหรับพื้นที่ชุมชนบานแมทา อําเภอ

แมออน จังหวัดเชียงใหม ในโครงการจัด

ที่ดินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล มีพื้นที่

รับมอบจากกรมปาไม 2,323 แปลง 1,190 ราย 

รวมพื้นที่ 7,282 ไร  คทช.จังหวัดอนุญาต

ใหราษฎรเขาทําประโยชน 1,374 ราย 

2,693 แปลง พื้นที่ 5,586 ไร กระทรวง

เกษตรและสหกรณ โดยกรมสงเสริมสหกรณ 

ไดสงเสริมสนับสนุน อาทิ การสนับสนุน

เคร� องจักรและอุปกรณ ในปงบประมาณ 

2561 ในโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ

เพื่อแก้ ไขปัญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร 

(ไทยนิยม ยั่งยืน) ดังนี้ 1. อุปกรณตัดแตง

ผลลิตการเกษตร จํานวน 127,000 บาท 

2. หองเย็นจัดเก็บผลผลิตการเกษตร จํานวน 

400,000 บาท และ 3. ปรับปรุงอาคารรับ

ซ้ือผลผลิตการเกษตร จํานวน 369,500 บาท 

นอกจากนี้ ยังสงเสริมดานการผลิตพืชผัก

อินทรียของชุมชน ทั้งในดานการวางแผน

การผลิต การวิเคราะหสํารวจตลาด การ

สํารวจภาวะเศรษฐกิจ โดยใหสหกรณเปน

เจาของโรงเรือน และใหบริการไปยังสมาชิก

ชุมชน ทั้งที่เปนสมาชิกและไมเปนสมาชิก 

โดยมี อบต.แมทา เปนที่ปรึกษา ขณะนี้มี

สมาชิกเขารวมโครงการ จํานวน 70 คน 

โดยตั้งแตป 2558 – 2564 ที่ผานมา 

สหกรณสามารถบริการชุมชนในเร� องของ

การสงเสริมการปลูกพืชผักอินทรีย จํานวน

ทั้งสิ้น 158 ชนิด
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ฮ่องกงลดกฎระงับเที่ยวบินลงเหลือ 7 วัน

ฮ่องกง • รายงานรอยเตอร์เมื่อวันอาทิตย์ระบุว่า ฮ่องกงประ                                                                                                    

กาศลดระยะเวลาการลงโทษห้ามบินสำาหรับสายการบินที่

พบว่ามีผู้โดยสารท่ีมีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวกเดินทางเข้า

ฮ่องกง 3 คนข้ึนไป เนื่องจากจำานวนผู้ป่วยในประเทศลดลง

อย่างต่อเนื่องหลังผ่านช่วงติดเช้ือสูงสุดไปแล้ว รัฐบาลฮ่องกง

แถลงว่า การแบนสายการบินบางสายท่ีไม่เข้มงวดในการ

ตรวจสอบผู้ โดยสารจะลดลงเหลือ 7 วัน จากก่อนหน้านี้ 14 

วัน เริ่มมีผลตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 เมษายนนี้ การเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากทางการฮ่องกงประกาศเมื่อสัปดาห์

ที่แล้วว่า การห้ามเที่ยวบินจาก 9 ประเทศ ได้แก่ แคนาดา, 

อินเดีย, ปากีสถาน, เนปาล, สหราชอาณาจักร, สหรัฐ, ฝร่ังเศส, 

ออสเตรเลียและฟิลิปปินส์ จะถูกยกเลิกในวันท่ี 1 เมษายน

เช่นกัน ฮ่องกงมีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในรอบ 

24 ชั่วโมงเมื่อวันเสาร์ 8,841 ราย ลดลงจาก 10,405 ราย

เมื่อวันศุกร์ 

พบกล่องดำ�ที่ 2 เครื่องบินไชน�อีสเทิร์น

ปักก่ิง • เอเอฟพีรายงานเมื่อวันอาทิตย์ว่า พบกล่องดำากล่อง

ที่ 2 ของเที่ยวบินมรณะสายการบินไชนาอีสเทิร์นที่ตกเมื่อ

สัปดาห์ที่แล้ว เครื่องบินโบอิ้ง 737-800 ลำานี้ตกขณะบินระ 

หว่างเมืองคุนหมิงกับกว่างโจวเมื่อวันจันทร์ท่ีผ่านมา ตอนที่

พุ่งหาพื้นโลกตกแบบตั้งฉากลงหาภูเขา คร่าชีวิตผู้คนทั้งหมด

บนเครื่อง 132 ชีวิต “กล่องดำากล่องที่ 2 ของเครื่องบินไชนา

อีสเทิร์น เที่ยวบินเอ็มยู 5735 ถูกพบในวันที่ 27 มีนาคม” 

สำานักข่าวซินหัวรายงานว่า เครื่องบินมีกล่องดำาหรือเครื่อง

บันทึกการบิน 2 เครื่อง เครื่องหนึ่งเป็นเครื่องบันทึกเสียง

ห้องนักบิน และอีกหนึ่งเครื่องในห้องโดยสารด้านหลังเพื่อ

ติดตามข้อมูลการบิน กล่องดำากล่องแรกถูกพบเมื่อวันพุธ

และส่งไปที่ปักกิ่งเพื่อวิเคราะห์ คาดว่าต้องใช้เวลาอีกหลาย

วัน ขณะที่กล่องดำาที่ 2 บันทึกข้อมูลอย่างเช่น ความเร็ว, 

ระดับความสูงและทิศทางที่เครื่องบินมุ่งหน้า

ประมูลหน้�ก�กแอฟริก�แม้ถูกประท้วง

มงต์เปลิเยร์ • หน้ากากแกะสลักจากแอฟริกากลาง คำานวณ

อายุคาดมาจากศตวรรษที่ 19 ถูกประมูลขายไปในราคา 4.2 

ล้านยูโร หรือราว 155 ล้านบาท เมื่อวันเสาร์ “Ngil” หน้ากาก

ทำาจากไม้หายากซึ่งใช้ในพิธีกรรมโดยชนเผ่า “แฟง” ในประ                                                                          

เทศกาบอง นำาออกประมูลท่ีเมืองมงต์เปลิเยร์ทางตอนใต้ของ

ฝร่ังเศส “มันคือการรับของท่ีถูกโจรกรรมมา” ชายผู้หน่ึงท่ีอ้าง

ว่าตัวเองเป็นสมาชิกของชุมชนกาบองในมงต์เปลิเยร์ โพล่ง

จากหลังห้องประมูล มีเพื่อนร่วมชาติรายล้อมราว 6 คน “เรา

จะร้องเรียนแน่ บรรพบุรุษของเราจากชุมชนแฟงจะต้องได้

วัตถุช้ินน้ีคืน” ฌ็อง คริสตอฟ จูเซปปี ผู้ดำาเนินการประมูล 

กล่าวว่า การประมูลคร้ังน้ี เท่าท่ีเขาทราบทุกอย่างถูกกฎหมาย 

ในขณะท่ีผู้ประท้วงยอมออกจากห้องโดยสงบ พร้อมกับเจ้า

หน้าท่ีรักษาความปลอดภัยหลายคนท่ีเข้ามาเชิญตัวออกไป.

ล�ยเป็นข่�วเกรียวกร�วไปทั่วโลกเมื่อผู้นำ�

เกาหลีเหนือ คิม จองอึน สวมบท “เจ้าพ่อ” Top 

Gun เพื่อไปบัญชาการยิงขีปนาวุธทันสมัยใหม่

ล่าสุด

ในขณะที่โลกสาละวนอยู่กับสงครามที่ยุโรป

ขณะที่สงครามยูเครนยังร้อนแรงอยู่ คิม จองอึน

แห่งเกาหลีเหนือก็แผลงฤทธิ์รอบใหม่ด้วยการทดสอบยิง

ขีปนาวุธวิถีโค้งข้าม

ทวีป หรือ ICBM 

(Intercontinental 

ballistic missile) เมื่อ

วานนี้

โดยมีภาพและ

คลิปวิดีโอเผยแพร่ออก

มาอย่างครึกโครม

หนึ่งในคลิปเห็น

คิม จองอึน ในชุดเสื้อ

หนัง, แว่นดำา, สอง

ข้างมีนายพลระดับ

สูงประกบอยู่...ก้มดู

นาฬิกานับถอยหลังถึง

วินาทีการยิงขีปนาวุธรุ่นใหม่ล่าสุด ...ที่ขนานนามว่าเป็น  

“ฮวาซอง-17”

พร้อมคำาประกาศว่าการพัฒนาอาวุธทันสมัยที่มี

ศักยภาพยิงไกลถึงเกือบทุกจุดทั่วโลกนั้น ก็เพื่อเตรียมการ

เผชิญหน้ากับสหรัฐฯ แบบ “ยาวนาน” กันเลยทีเดียว

สถานีทีวีของเกาหลีเหนือโชว์ความทันสมัยในรูปแบบ

การสื่อสารยุคใหม่ด้วยการเผยแพร่คลิปวิดีโอการยิงขีปนาวุธที่

ใช้เทคนิคพิเศษตัดต่ออย่างเป็นจังหวะน่าตื่นตาตื่นใจ

และตามคาด เกิดกระแสตอบรับจากผู้คนในประเทศ

ต่างๆ ที่ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงก็มีการทำาภาพล้อเลียนคลิปวิดีโอนี้ 

หลายคนเปรียบเทียบคลิปวิดีโอนี้ของคิมกับภาพยนตร์

เรื่อง “Top Gun” ที่มีชื่อภาษาไทยว่า “ท็อปกัน ฟ้าเหนือฟ้า” 

หรือจะเปรียบให้ใกล้บ้านหน่อยก็อาจจะเป็นมิวสิกวิดีโอ

เพลงดังจากเกาหลีใต้ “กังนัมสไตล์”

ในคลิปนี้มีการตัดต่อให้ท่านผู้นำาคิมเดินอาดๆ แบบสโลว์

โมชัน

พอเปิดฉากขึ้นมาก็จะเห็นประตูโรงเก็บอาวุธถูกเปิดออก 

ช้าๆ จากนั้นก็จะเห็นขีปนาวุธขนาดยักษ์เคลื่อนที่ตามหลังมา

อย่างน่าเกรงขาม

ไม่เพียงแต่เท่านั้น ยังมีเพลงประกอบเร้าอารมณ์ 

สอดคล้องเป็นจังหวะกับภาพถูกตัดสลับอย่างรวดเร็วระหว่าง

ผู้นำาเกาหลีเหนือและ 

“บอดี้การ์ด” สองคน

นั้นอย่างคึกคัก 

ว่าแล้ว คิม จอง

อึน ก็ถอดแว่นกันแดด

และผงกหัวอย่างมีนัย

จากนั้นก็เห็น

ภาพของท่านผู้นำาส่ง

ส่งสัญญาณเริ่มให้นำา

ขีปนาวุธเข้าไปยังจุด

พร้อมยิง

เท่านั้นไม่พอ ยัง

มีการนับถอยหลังจาก

เลข 9 

และสองมือขวาของคิมก็ตะโกน “ยิง!” ในรูปแบบสโลว์

โมชันเพื่อเพิ่มดรามาให้กับคลิปนี้ 

ยิ่งสร้างความเร้าใจมากขึ้นเมื่อภาพถูกตัดไปที่นายทหาร

โบกธงให้สัญญาณ นายทหารคนอื่นๆ ในรถพ่วงทหารตะโกน

ส่งเสียงกร้าว

ตัดมาที่นายทหารอีกคนกดปุ่มยิงขีปนาวุธ

คลิปวิดีโอตัดไปให้เห็นขีปนาวุธถูกยิงขึ้นท้องฟ้า มีไฟสี

แดงกระจายตัวอย่างน่าตื่นเต้น...ก่อนจะทะยานลับฟ้าไป 

ยังไม่จบแค่นี้ ฉากต่อไปคือท่านคิมและผู้ติดตามทั้งสอง

ตะโกน “Hurray” พร้อมชูมืออย่างยินดีปรีดาฉลองความสำาเร็จ

อย่างภาคภูมิใจ 

ภาพต่อจากนั้นก็จะเห็นผู้นำาเกาหลีเหนือที่ยิ้มแย้มแจ่มใส 

เดินบนถนนเคียงบ่าเคียงไหล่กับเหล่านายทหารในชุดพร้อมรบ

และเสื้อเกราะ

ถือเป็นการสร้าง “ดรามา” เพื่อเป้าหมายทางการเมือง

อย่างเป็นมืออาชีพกันเลยทีเดียว

การยิง ฮวาซอง-17 ครั้งนี้ถือเป็นการทดสอบขีปนาวุธ

พิสัยไกลครั้งแรกของเกาหลีเหนือตั้งแต่ปี ค.ศ.2017 

และหลังจากเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธขึ้นเพียงสองชั่วโมง 

เกาหลีใต้ได้ยิงขีปนาวุธ 5 ลูก แถลงว่าเป็นการสาธิตศักยภาพ

ของเกาหลีใต้ และตอบโต้ทันทีต่อการกระทำาของเกาหลีเหนือ

กระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นรายงานว่า ขีปนาวุธของ

เกาหลีเหนือบินไปตกในเขตเศรษฐกิจพิเศษของญี่ปุ่นซึ่งห่าง

ออกไป 170 กิโลเมตร โดยใช้เวลาเดินทางราว 70 นาที 

ญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็นขีปนาวุธ ICBM รุ่นใหม่ซึ่งเดินทาง

ได้ไกล 1,100 กม. และสามารถขึ้นไปแตะระดับความสูง 

6,000 กม.

นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ฟูมิโอะ คิชิดะ พูดระหว่าง

ร่วมประชุมกลุ่ม G-7 ที่กรุงบรัสเซลล์ เบลเยียม ว่า การ

ทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือเป็น “ความ

ก้าวร้าวรุนแรงที่ไม่อาจให้อภัยได้”

กองทัพเกาหลีใต้ให้รายละเอียดว่าขีปนาวุธลูกนี้ถูกยิง

มาจากเขตซูนานใกล้กรุงเปียงยาง 

เป็นจุดเดียวกับท่ีมีการทดสอบยิงขีปนาวุธเมื่อสัปดาห์ท่ี

แล้ว แต่คร้ังน้ันล้มเหลวเพราะเกิดระเบิดกลางอากาศเสียก่อน

ขีปนาวุธฮวาซอง-17 เปิดตัวครั้งแรกในงานสวน

สนามทางทหารที่กรุงเปียงยางเมื่อปี 2020 

ถือเป็นขีปนาวุธที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในคลังแสงของ

เปียงยาง ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าในอนาคตระบบนี้อาจติดตั้ง

หลายหัวรบได้

ผู้เช่ียวชาญประเมินว่า หากยิงฮวาซอง-15 ในวิถี

โค้งมาตรฐาน อาจเดินทางในอากาศได้ไกลกว่า 13,000 

กิโลเมตร ซ่ึงไปถึงได้ทุกพ้ืนท่ีในแผ่นดินสหรัฐฯ ส่วนฮวาซอง-

17 สามารถบินได้สูงกว่าและไกลกว่าฮวาซอง-15 ด้วยซ้ำาไป

คิม จองอึน ต้องการอะไร? เขากำาลังส่งสัญญาณ

อะไร? เขากำาลังจะบอกว่ายืนข้างรัสเซียและจีนเพื่อสกัด

ตะวันตกในยุโรป...และลากวิกฤตเข้าเอเชียหรือ?

พรุ่งนี้ว่าต่อครับ.

ก

รบ.เมียนมาลั่นทำาลายฝ่ายต่อต้าน
เนปยีดอ • ผู้นำ�รัฐบ�ลทห�รของเมียนม�ประก�ศเดินหน้�

กว�ดล้�งฝ่�ยตรงข้�ม ในขณะที่กองทัพแสดงศักยภ�พท�ง

ทห�รในวันกองทัพเมียนม�เมื่อวันอ�ทิตย์ ซึ่งเป็นวันครบรอบ

ก�รปร�บปร�มก�รประท้วงต่อต้�นรัฐประห�รอย่�งนอง

เลือด

รายงานของเอเอฟพีเมื่อ

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 

กล่าวว่า เมียนมาประสบความ

โกลาหลตั้งแต่เกิดเหตุการณ์

ยึดอำานาจของรัฐบาลทหารใน

เดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยมี

ผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,700 คน 

จากการปราบปรามผู้เห็นต่าง 

บรรดานักสู้ “กองกำาลัง

ป้องกันตนเอง” ของเมียนมา 

ซึ่งติดอาวุธที่ผลิตเองหรืออา 

วุธพื้นฐาน มักปะทะกับกองกำา 

ลังของรัฐบาลทหาร โดยนัก

วิเคราะห์บางคนชี้ว่า กองทัพ

เองก็พยายามตอบโต้อย่างเด็ด                                                 

ขาดต่อยุทธวิธีการตีแล้วหนี 

แถมยังต้องรับมือกับกลุ่มกบฏ

ชาติพันธ์ุท่ีก่อตัวข้ึนตามชายแดน                                                              

ไทยและจีน

พลเอกอาวุโส มิน อ่อง 

หล่าย ผู้นำารัฐบาลทหารเมียน 

มาและผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

เป็นประธานในพิธีสวนสนาม

ของทหารในวันกองทัพเมียน                                           

มาเมื่อวันอาทิตย์ กล่าวว่า 

กองทัพจะไม่ยอมแพ้และจะไม่

เจรจาอีกต่อไป และจะทำาลาย

ล้างจนกว่าจะสิ้นสุดต่อทุกกลุ่ม

ที่ต้องการล้มล้างการปกครอง

การสวนสนามของกอง

ทัพเมียนมาในปีนี้มีการเคลื่อน

รถถัง, ขีปนาวุธติดรถบรรทุก, 

ปืนใหญ่และทหารม้า และกำา 

ลังพลประมาณ 8,000 นาย 

ในเมืองศูนย์กลางการค้า                                

ย่างกุ้ง ผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาล

เผด็จการหลายคนได้จุดพลุและ                                                  

ตะโกนร้องปลุกใจ มีการเคลื่อน 

ไหวทางโซเชียลมีเดียเรียกร้อง

ให้ประชาชนร่วมปิดไฟที่บ้าน

เพื่อแสดงพลังประท้วงต่อต้าน

รัฐประหารในเย็นวันอาทิตย์

วันกองทัพเมียนมาปีที่

แล้ว ทหารปราบปรามผู้ออกมา

ประท้วงการรัฐประหารท่ีขับไล่

รัฐบาลพลเรือนของนางออง

ซาน ซูจี ความรุนแรงและการ

นองเลือดจากการปราบปราม

การชุมนุมเพ่ือประชาธิปไตย

ของทหาร ทำาให้ผู้ประท้วงเสีย                                              

ชีวิตกว่า 160 ราย ตามราย 

งานของกลุ่มสังเกตการณ์ใน                                         

พ้ืนท่ี จุดชนวนให้เกิดการประ 

ณามจากนานาชาติอย่างกว้าง

ขวาง

ในเดือนกุมภาพันธ์ท่ีผ่าน

มา ผู้เชี่ยวชาญของสหประ 

ชาชาติด้านเมียนมากล่าวว่า 

รัสเซียพร้อมกับพันธมิตรราย

ใหญ่อื่นๆ ของจีนยังคงจัดหา

อาวุธให้กับกองทัพเมียนมา ซึ่ง

รวมถึงเครื่องบินขับไล่และรถ

หุ้มเกราะ

สหภาพยุโรปและสหรัฐ 

อเมริกา รวมถึงออสเตรเลีย, 

แคนาดา, นิวซีแลนด์ และสห                                         

ราชอาณาจักร เรียกร้องให้

กองทัพเมียนมา “ยุติความรุน 

แรงและฟ้ืนฟูเส้นทางสู่ประชา 

ธิปไตยในเมียนมา” 

แถลงการณ์ร่วมยังเรียก

ร้องให้นานาประเทศยุติการขาย

อาวุธและยุทโธปกรณ์ทางทหาร

ให้แก่เมียนมาในทันที ซ่ึงเป็น

ไปตามประกาศการคว่ำาบาตร

ใหม่ของสหรัฐและอังกฤษต่อ

กองทัพเมียนมาเมื่อวันศุกร์

มาตรการดังกล่าวมีข้ึนไม่                                              

ก่ีวันหลังจากท่ีสหรัฐระบุข้อสรุป

ว่า กองทัพเมียนมาได้ฆ่าล้าง

เผ่าพันธุ์ชนกลุ่มน้อยชาวโรฮีน

จาท่ีส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม.

‘ปินส์’กล่�วห�เรือ‘จีน’พุ่งประชิดเสี่ยงชน

มะนิล� • กองกำาลังรักษาชายฝ่ัง

ของฟิลิปปินส์กล่าวหาเรือของ 

กองกำาลังรักษาชายฝ่ังจีนลำาหน่ึง 

ท่ีระหว่างฝึกซ้อมในน่านน้ำาทะ 

เลจีนใต้ที่มีข้อพิพาทกันอยู่ เรือ

ลำาดังกล่าวแล่นเข้าหาเรือลาด

ตระเวนของฟิลิปปินส์ลำาหน่ึงห่าง

เพียงไม่ก่ีเมตร เส่ียงท่ีเรือท้ังสอง

ลำาจะชนกัน 

เอเอฟพีและรอยเตอร์ราย                                                    

งานเมื่อวันอาทิตย์ท่ี 27 มีนาคม 

2565 ว่า จากการเปิดเผยของ 

กองกำาลังรักษาชายฝ่ังฟิลิปปินส์ 

(พีซีจี) ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิด

ข้ึนเมื่อวันท่ี 2 มีนาคมท่ีผ่าน

มา บริเวณน่านน้ำาของเกาะปะ                            

การังสกาโบโรห์ ซ่ึงเป็นแหล่งที่มี

ปลาชุกชุม โดยที่ฟิลิปปินส์และ

จีนมีข้อพิพาทกันอยู่ 

กองกำาลังรักษาชายฝ่ังของ

ฟิลิปปินส์แถลงเม่ือวันอาทิตย์

ว่า นับเป็นคร้ังท่ี 4 แล้วต้ังแต่

เดือนพฤษภาคมปีท่ีแล้ว ท่ีเรือ

ของกองกำาลังรักษาชายฝั่งจีน 

(ซีซีจี) ทำาการฝึกซ้อมในระยะ

ใกล้ชิดกับเรือของฟิลิปปินส์ ใกล้

กับเกาะปะการังสกาโบโรห์ 

จีนยึดเกาะปะการังสกาโบ

โรห์มาจากฟิลิปปินส์ในปี 2555 

หลังจากน้ันท้ังสองชาติต่างเผชิญ

หน้ากันอย่างตึงเครียดฟิลิปปินส์

ยังคงส่งเรือลาดตระเวนรอบเกาะ                                                       

แห่งน้ีซ่ึงอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำา 

เพาะของตน

พลเรือเอกอาร์เตมิโอ อาบู                                    

ผู้บัญชาการพีซีจี กล่าวในแถลง                                                 

การณ์เมื่อวันอาทิตย์ว่า พฤติกรรม

ของเรือกองกำาลังรักษาชายฝ่ังจีน

เพ่ิมความเส่ียงท่ีจะทำาให้เกิดการ

ชนกันกับหน่ึงในเรือรบท้ังหมด 4 

ลำาของฟิลิปปินส์ 

พีซีจีระบุว่า เหตุการณ์ท่ี

เกิดข้ึนเมื่อวันท่ี 2 มีนาคม เรือ

ของซีซีจีท่ีมีหมายเลขเรือ 3305 

แล่นเรือเข้ามาในระยะประมาณ 

21 หลา (ราว 19 เมตร) ใน

ทิศทางท่ีแล่นมาของเรือบีอาร์

พี มาลาบริโก เรือลาดตระเวน

ของฟิลิปปินส์ การกระทำาดัง

กล่าวชัดเจนว่าเป็นการละเมิด

ต่ออนุสัญญาว่าด้วยกฎข้อบังคับ

ระหว่างประเทศสำาหรับป้องกัน

เรือโดนกันในทะเลปี 2515 

พีซีจีระบุอีกว่า แจ้งเรื่อง

นี้ต่อกระทรวงต่างประเทศฟิลิป                                        

ปินส์แล้ว ก่อนหน้านี้กระทรวง

ต่างประเทศฟิลิปปินส์เรียกเอก 

อัครราชทูตจีนประจำาฟิลิปปินส์

เข้าพบ จากกรณีที่เรือของกอง

ทัพเรือจีนแล่นอ้อยอิ่งเข้ามาใน

น่านน้ำาของฟิลิปปินส์ 

อาบูยืนยันว่ากองกำาลังรัก                                       

ษาชายฝั่งของฟิลิปปินส์จะยังคง

ปฏิบัติตามคำาสั่งของรัฐบาล ท่ี

จะลาดตระเวนใกล้กับเกาะปะกา 

รังสกาโบโรห์ต่อไป เนื่องจากน่าน

น้ำาบริเวณน้ันยังมีเรือประมงของ

ฟิลิปปินส์ออกทำาการประมงอยู่.

วันกองทัพ • พลเอกอาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้นำารัฐบาลทหารเมียนมาและผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีสวนสนามของทหาร

ในวันกองทัพเมียนมา ที่กรุงเนปยีดอ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2565. 

มาด ‘เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้’ ของ

คิมจองอึนกับขีปนาวุธ ICBM
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15ภูมิภาค-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ขาว

12

ล้อมจับต่างด้าวหนีเข้าเมืองล็อตใหญ่

ตาก • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจาก พ.ต.อ.ถาวร รวมกิ่ง ผกก.

สภ.สามเงา จ.ตาก, พ.ต.ท.สุทธิพงศ์ ถาวรอ้าย รอง ผกก.ป., 

พ.ต.ท.เจษฎา จิตร์ตรง รอง ผกก. สส.นำากำาลังสนธิกับชุด

ปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดย

ผิดกฎหมาย อ.สามเงา จับกุมชาวต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองใน

ป่าชุมชนแห่งหนึ่ง ริมถนนพหลโยธิน ขาล่อง ในพื้นที่รอยต่อ 

ต.ยกกระบัตร-ต.วังจันทร์ อ.สามเงา ได้ 60 ราย พร้อมผู้นำา

พา 1 คน และรถยนต์ 6 คัน เมื่อวันที่ 26 มี.ค.ที่ผ่านมานั้น 

ล่าสุดเวลา 09.30 น. วันที่ 27 มี.ค. เจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบพื้นที่

เพิ่มเติมสามารถจับกุมชาวเมียนมากลุ่มดังกล่าวได้อีก 19 คน 

รวมทั้งหมด 79 คน ซึ่งแต่ละคนอยู่ในสภาพอิดโรยเนื่องจาก

ต้องอดข้าวระหว่างหลบหนี เจ้าคณะอำาเภอสามเงาจึงได้นำา

ข้าวสารอาหารแห้งมามอบให้เจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือกลุ่ม

แรงงานดังกล่าวเป็นเบื้องต้น ก่อนดำาเนินการต่อไป

ไฟไหม้เรือสินค้ากลางเจ้าพระยาตาย 1

ไทยโพสต์ • พล.ร.ท.ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพ

เรือ เปิดเผยว่า เมื่อเวลาประมาณ 13.40 น.ได้เกิดเหตุเพลิง

ไหม้เรือบรรทุกสินค้าบริเวณกลางแม่น้ำาเจ้าพระยา ในพื้นที่ 

ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ใกล้กับ

ป้อมพระจุลจอมเกล้า ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพ

เรือ โดยหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำา 5 หน่วยเฉพาะ

กิจกองเรือยุทธการ 401 (นชภ.5 ฉก.กร.401) ได้จัดเรือ 145 

และ ล.3138 ออกสำารวจ ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุเพลิงไหม้

เนื่องจากเรือทิ้งสมออยู่กลางแม่น้ำา จากการตรวจสอบข้อมูล

พบผู้เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 1 ราย นำาส่งขึ้นฝั่ง 14 คนโดย 

เรือ ล.145 ที่ นชภ.5 ซึ่งอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ

ยอดติดเชื้อโควิดเชียงใหม่ยังสูงทุกวัน

เชียงใหม่  • วันที่ 27 มี.ค.65  ศูนย์ ข้อมูล ข่าวสาร เฉพาะกิจ 

ของ เชียงใหม่ เปิดเผยว่า  ขณะนี้ยอดให้วัคซีน เข็มที่  3  ขยับ

ทีละนิด  จังหวัด  จึงต้องเน้นย้ำาให้ทุกอำาเภอลงพื้นที่ให้วัคซีน 

แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง ตามเป้า

หมาย รองรับสงกรานต์ นี้ตามโครงการ “ถกแขนเสื้อ เตื้อที่ 

3 เตรียมฮับลูกหลานปิ๊กบ้านปี๋ใหม่เมือง” โดยยัง อยู่ ที่  71.9% 

ของเป้าหมาย  หรือ  5.97 แสนคน ส่วนสถานการณ์ การแพร่

ระบาดตอนนี้ต้องขอให้ประชาชนป้องกัน ตนเอง แบบครอบ 

จักรวาลตลอด เวลา โดยวันนี้ (27 มี.ค.)  พบผู้ติดเชื้อยืนยันราย

ใหม่ (RT-PCR) 383 ราย เข้าข่าย (ATK) 3,760 ราย ยอด

รวม  4,143 ราย  เสียชีวิต เพิ่ม  2  ราย  รวม 74  ราย  รักษา ตัว

อยู่ในทุกระบบเพิ่มเป็น  22,713 ราย  ป่วยหนักเพิ่มเป็น  51 

ราย  ยอดตั้งแต่มกราคมปีนี้สูงถึง  167,504 ราย  รักษาหาย

แล้ว  164,409 ราย.

ประชาชนเครียด

ที่ทำาให้เศรษฐกิจไทยยังเดินหน้าต่อไปได้

คือภาคเกษตร และการค้าขายชายแดน 

ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด เนื่องจาก

ประเทศเพื่อนบ้านในรอบอาเซียนยังคง

พึ่งพาสินค้าอุปโภคบริโภคอยู่ ทั้งนี้ ตัวขับ

เคลื่อนเศรษฐกิจที่สำาคัญในปี 2565 คือภาค

การส่งออกที่ยังขยายตัวได้ แรงขับเคลื่อน

จากภาครัฐทั้งการใช้จ่ายงบประมาณปี 

2565 และการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนของ

รัฐวิสาหกิจ รวมถึงในส่วนของภาคเอกชน

ที่ได้มีการระดมทุน โดยเฉพาะการออกหุ้น

กู้ทั้งบริษัทที่อยู่ในตลาดและนอกตลาดในปี 

2564 ที่มีอยู่เป็นจำานวนมาก

วันเดียวกัน สวนดุสิตโพลได้เผยผล

สำารวจทางออนไลน์จากประชาชน 1,047 

คนทั่วประเทศ ในหัวข้อความหนักใจของ

คนไทย ณ วันนี้ โดยเมื่อถามถึง 5 เรื่องที่

ประชาชนหนักใจมากที่สุด ณ วันนี้ พบว่า  

89.73% ของแพง น้ำามันแพง ค่าครองชีพ

สูง, 87.43% เศรษฐกิจย่ำาแย่, 73.70% การ

บริหารงานของรัฐบาล, 71.21% โควิด-19 

และ 70.44% พฤติกรรมของนักการเมือง 

ทั้งนี้ เมื่อถามต่อเนื่องว่าประชาชนรู้สึก

หนักใจกับปัญหาต่างๆ ในระดับใด พบว่า 

56.73% ค่อนข้างหนักใจ,  38.78% หนักใจ

มาก, 4.01% ไม่ค่อยหนักใจ และ 0.48% 

ไม่หนักใจ   

สำาหรับสาเหตุที่ทำาให้ประชาชน

หนักใจ พบว่า 80.97% ทุกอย่างขึ้น

ราคา,   57.10% การแก้ปัญหาของรัฐบาล,   

47.25% เงินไม่พอใช้, 45.22% มีหนี้สิน 

และ 43.38% มีมิจฉาชีพหลอกลวงมาก

ขึ้น ส่วนวิธีรับมือปัญหาที่ประชาชนหนักใจ 

พบว่า 76.14% ตั้งสติ อดทน ให้กำาลังใจ

ตัวเอง, 58% ยอมรับสภาพ ทำาใจ ปลง,   

57.23% พยายามนึกถึงครอบครัว คนที่

เรารัก, 56.06% หาวิธีการแก้ปัญหาด้วยตัว

เอง และ 38.12% พูด ระบายให้คนอื่นฟัง

ถามถึงประชาชนอยากให้รัฐบาล

ดำาเนินการอย่างไร 75.77% รับฟัง

ความคิดเห็นช่วยเหลือประชาชนให้มาก

ขึ้น,   71.61% สนใจชีวิตความเป็นอยู่

ของประชาชนมากกว่าเล่นเกมการเมือง,  

66.57% มีมาตรการลดค่าน้ำามัน ลดค่า

ครองชีพ ลดค่าน้ำาค่าไฟ, 63.11% เร่งออก

มาตรการช่วยเรื่องค่าใช้จ่าย เช่น คนละ

ครึ่ง และ 56.28% ควบคุมสถานการณ์การ

แพร่ระบาดโควิด-19  

“ภาพรวมรายได้ของประชาชน ณ 

วันนี้ เพียงพอกับรายจ่ายหรือไม่ พบว่า 

41.26% ไม่พอใช้และมีหนี้สิน, 30.37% 

พอใช้แต่ไม่มีเงินเหลือเก็บ, 16.81% ไม่

พอใช้แต่ไม่มีหนี้สิน และ 11.56% พอใช้

และมีเงินเหลือเก็บ” ส่วนดุสิตโพลระบุ

ขณะที่สำานักวิจัยซูเปอร์ โพลได้

เผยผลสำารวจเรื่อง ความคิดเห็นต่อ 10 

มาตรการช่วยเหลือประชาชน

จากประชาชน 1,159 ตัวอย่าง พบ

ว่า 92.1% ของกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ตรง

ได้แก่ พนักงานบริษัทเอกชน ผู้ประกอบ

การ เป็นต้น พอใจต่อมาตรการลดอัตรา

เงินสมทบของนายจ้างและลูกจ้างที่อยู่ใน

ระบบประกันสังคมมาตรา 33 จาก 5% 

เหลือ 1% ในขณะที่ผู้รับประโยชน์ทางอ้อม 

58.3% พอใจ นอกจากนี้ ส่วนใหญ่ 91.2% 

ของผู้ได้รับประโยชน์ตรง ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้

ก๊าซ NGV พอใจต่อการคงราคาขายปลีกผู้

ที่ใช้ก๊าซ NGV ไว้ที่ 15.59 บาทต่อกิโลกรัม 

ในขณะที่ 55% ของกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์

ทางอ้อมพอใจ 

ทั้งนี้ หากเรียงลำาดับสัดส่วนของผู้

ได้รับประโยชน์ตรงที่พอใจต่อมาตรการ 

อื่นๆ พบว่า 88.2% พอใจต่อการเพิ่มเงิน

ช่วยเหลือเพื่อซื้อก๊าซหุงต้มสำาหรับผู้ถือ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3.6 ล้านคน โดย

เพิ่มเงินจากเดิม 45 บาท เป็น 100 บาท/

เดือน,  87.1% พอใจต่อกำากับดูแลการ

ปรับราคาก๊าซหุงต้มในช่วงตั้งแต่เดือน 

เม.ย.-มิ.ย. โดยใช้กองทุนน้ำามันเข้าไปช่วย

ลดผลกระทบจากการปรับราคาให้ไม่ขึ้น

สูงเกินไป, 87.1% เช่นกัน พอใจต่อส่วนลด

ซื้อก๊าซหุงต้ม เดือนละ 100 บาท สำาหรับ

ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่ถือบัตรสวัสดิการ

แห่งรัฐ, 86.8% พอใจต่อผู้ขับขี่แท็กซี่

มิเตอร์ภายใต้ โครงการลมหายใจเดียวกัน 

สามารถซื้อก๊าซได้ในราคา 13.62 บาท/

กิโลกรัม, 86.6% พอใจต่อช่วยเหลือ

ค่าน้ำามันให้กับผู้ขับขี่มอเตอร์ ไซค์รับจ้าง

ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการขนส่งทางบก, 

83.9% พอใจต่อการช่วยลดภาระค่าไฟฟ้า

ที่จะเพิ่มขึ้นสำาหรับผู้ที่ ใช้ ไฟฟ้าไม่เกิน 

300 หน่วยต่อเดือน โดยลดค่า Ft ลง 22 

สตางค์ต่อหน่วยในช่วงเดือน พ.ค.-ส.ค. 

และ 82.5% พอใจต่อการลดอัตราเงิน

สมทบผู้ประกันตน

เมื่อถามถึงความพอใจต่อ 10 

มาตรการช่วยเหลือโดยรวม พบว่า 84.2% 

ระบุพอใจ และ 15.8% ระบุไม่พอใจ 

นอกจากนี้ เมื่อถามถึงการสนับสนุนของ

ประชาชนต่อการออกมาตรการช่วยเหลือ

เพิ่มเติมของภาครัฐ ส่วนใหญ่หรือ 78% 

ระบุสนับสนุน และ 22% ระบุไม่สนับสนุน 

ที่น่าสนใจคือเมื่อถามความคิดเห็นของ

ประชาชนต่อการให้ โอกาสการทำางานของ

รัฐบาล ส่วนใหญ่หรือ 59.7% ระบุยัง

ให้ โอกาสรัฐบาลได้ทำางานต่อ ในขณะที่ 

40.3% ระบุไม่ให้ โอกาส

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำานวยการ

สำานักวิจัยซูเปอร์ โพล กล่าวว่า ผลโพล 

นี้สะท้อนให้เห็นอย่างน่าสนใจว่าวิกฤต

ความเดือดร้อนของประชาชนที่กำาลัง

เผชิญ ที่สืบเนื่องมาจากผลกระทบจาก

โรคระบาดโควิด-19 และสงครามทาง

ทหารระหว่างยูเครนกับรัสเซีย ที่ส่งผล                                                

กระทบต่อเศรษฐกิจโลก ซึ่งหลายประเทศ

ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและอ้อม โดย

แต่ละประเทศได้ออกมาตรการช่วยเหลือ

ประชาชนจากผลกระทบครั้งนี้ เช่น 

เกาหลีใต้ ยืดการลดภาษีพลังงานออกไป, 

ฟิลิปปินส์ ดำาเนินโครงการอุดหนุนเชื้อ

เพลิงสำาหรับระบบคมนาคม, มาเลเซีย 

ใช้งบประมาณ เพื่ออุดหนุนปิโตรเลียม,  

ฝรั่งเศส ประกาศแผนลดภาษีค่าใช้จ่าย

ด้านคมนาคม สำาหรับผู้สัญจรลงอีก 10% 

และบราซิลการให้เงินอุดหนุนและการ

ยกเว้นภาษี เป็นต้น 

ผอ.ซูเปอร์ โพลกล่าวต่อว่า มาตรการ

ที่รัฐบาลออกมา ส่วนใหญ่ได้รับความพึง

พอใจจากประชาชนค่อนข้างมาก ซึ่งคล้าย

กับมาตรการต่างๆ ของหลายประเทศที่

กำาลังออกมาให้ความสำาคัญในการช่วย

เหลือประชาชนจากผลกระทบจากโควิด

และสงคราม ทั้งด้านพลังงาน การขนส่ง 

ค่าครองชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ของประชาชน 

“ความต้องการของประชาชนในการ

ขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลในวิกฤต

เศรษฐกิจยังมีอีกมาก ซึ่งตรงข้ามกับการ

จัดเก็บรายได้เข้าแผ่นดินของรัฐบาลที่ลด

ลง ดังนั้นการบริหารเงินสาธารณะคงคลัง

ปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงมีความ

สำาคัญที่รัฐบาลจำาเป็นต้องกำาหนดความเร่ง

ด่วนกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงานสร้างราย

ได้ที่ยั่งยืน และตรงกับความต้องการของ

ประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นฐานรากหลักของ

ประเทศ เช่น กระตุ้นฟื้นตัวการท่องเที่ยว ที่

มีธุรกิจลูกโซ่ระดับรากหญ้าได้รับประโยชน์

เป็นวงกว้าง เป็นต้น ซึ่งจำาเป็นต้องให้ความ

สำาคัญกับมาตรการควบคุมโรคคู่กันไป” 

นายนพดลกล่าว.

โมลนูพิราเวียร์

จำานวน 24,799 ราย ขณะที่สถานการณ์

โลก มีผู้ติดเชื้อสะสม 481,237,186 ราย 

เสียชีวิตสะสม 6,145,981 ราย

สำาหรับจังหวัดที่มีจำานวนผู้ติดเชื้อ

โควิดรายใหม่สูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ 

กทม. 2,749 ราย, นครศรีธรรมราช 1,537 

ราย,  ชลบุรี 1,293 ราย, สมุทรสาคร 95 5  

ราย,  สมุทรปราการ 870 ราย, สงขลา 783 

ราย,  นนทบุรี 633 ราย,  ขอนแก่น  624 ราย 

และราชบุรี 611 ราย

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และประธาน

กรรมการองค์การเภสัชกรรม (บอร์ด อภ.) 

กล่าวว่าได้มอบหมายให้ อภ.เร่งดำาเนินการ

จัดหายาโมลนูพิราเวียร์ ยาต้านไวรัสชนิด

รับประทาน เพื่อใช้รักษาโรคโควิด-19 ใน

กลุ่มเสี่ยงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ ไม่มีประวัติ

ได้รับวัคซีน หรือได้รับเพียง 1 เข็ม เพื่อ

ช่วยให้ผู้ป่วยลดความเสี่ยงการเกิดอาการ

รุนแรง ตามแนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัย

ดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรง

พยาบาลกรณีโรคโควิด-19 ของกรมการ

แพทย์ เพื่อเป็นทางเลือก เมื่อวันที่ 22 มี.ค.

“สธ.ได้แจ้งให้ อภ.จัดเตรียมข้อมูล 

เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำาการแผน

จัดซื้อจัดหายาโมลนูพิราเวียร์ โดยขณะ

นี้ อภ.ได้คัดเลือกแหล่งที่มีคุณภาพไว้แล้ว 

อยู่ระหว่างเจรจากำาหนดส่งมอบและ

ราคา ซึ่งผู้ผลิตมีความพร้อมในการส่ง

มอบ คาดว่าประมาณ 2 สัปดาห์หลังทำา

สัญญาสามารถจัดส่งยาให้ อภ.ล็อตแรกได้

ประมาณ 10 ล้านแคปซูล โดย อภ.จะเป็น

ผู้จัดส่งกระจายให้กับหน่วยบริการแม่ข่าย

แต่ละพื้นที่ ตามแผนกระจายยาของอีโอ

ซี” นพ.เกียรติภูมิกล่าว

ขณะที่นายธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เผย

ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหม ติดตามการให้บริการผู้ป่วยโค

วิด-19 ในรูปแบบเจอ แจก จบ เพื่อผู้

ป่วยโควิด-19 ทุกคนเข้าถึงการรักษาอย่าง

สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ขณะที่ยังคงเน้น

ประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยตาม

ระดับอาการ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 

เปิดเผยผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการพบว่า 92% มีความ

พึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด ตั้งแต่วัน

ที่ 1- 24 มีนาคม 2565 มีสถานพยาบาลเข้า

ร่วม 901 แห่ง สามารถให้บริการสำาหรับผู้

ป่วยที่เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกและ

แยกกักตัวที่บ้านได้วันละ 100,000 แสน

ราย มีผู้ป่วยเข้ารับบริการสะสม 656,856 

ราย เฉลี่ยวันละ 27,369 ราย เฉพาะพื้นที่ 

กทม. ให้บริการผู้ป่วยได้วันละ 10,000 ราย 

มีผู้ป่วยเข้ารับบริการสะสม 65,305 ราย 

เฉลี่ยวันละ 2,839 ราย ทั้งนี้ นายกฯ ย้ำา

ความสำาคัญในการรักษาความมั่นคงระบบ

สาธารณสุขของไทย มีสมรรถนะที่ดีและ

เตรียมพร้อมในการรองรับทุกสถานการณ์ 

ควบคู่ไปกับการสร้างความเชื่อมั่นให้กับ

ประชาชนในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล

ด้วย

ต่อมานายธนกรส่งข้อความผ่าน

ไลน์กลุ่มผู้สื่อข่าวประจำาทำาเนียบรัฐบาล 

โดยระบุว่า เรียนพี่ๆ น้องๆ เพื่อน

สื่อมวลชน ประจำาทำาเนียบรัฐบาล ขอ

แจ้งให้ทราบว่า พบผลตรวจ RT-PCR 

เป็นบวก แต่มีอาการน้อยหรือแทบไม่มี

อาการเลย โดยรู้สึกปวดเมื่อยเล็กน้อย 

ขณะที่สุขภาพใจยังแข็งแรงดีอยู่ ต้อง

ขออภัยและขอโทษทุกท่านสำาหรับความ

ไม่สะดวก และเพื่อให้เป็นไปตามคำา

แนะนำาของสาธารณสุข ขอ WFH ทำางาน

ที่บ้านตามมาตรการ แต่ยังคงส่งข่าวและ

ตอบคำาถามพี่ๆ น้องๆ สื่อผ่านทางไลน์ 

และโทรศัพท์เหมือนทุกวัน

สำาหรับสถานการณ์ โควิด-19 ในต่าง

จังหวัดนั้น ศูนย์ ข้อมูล ข่าวสาร เฉพาะกิจ 

ของ จังหวัดเชียงใหม่เผย ว่า  พบผู้ติดเชื้อ

ยืนยันรายใหม่ (RT-PCR) เพิ่ม 383 ราย 

เข้าข่าย (ATK) 3,760 ราย ยอดรวม  4,143 

ราย  เป็นสถิติยอดสูงที่สุดอีกครั้ง และมีผู้

เสียชีวิต เพิ่ม  2  ราย  รวมผู้เสียชีวิตสะสม 74  

ราย  ผู้ที่ยังรักษา ตัวอยู่ในทุกระบบจำานวน

เพิ่มเป็น  22,713 ราย  ป่วยหนักเพิ่มเป็น  

51 ราย  ยอดติดเชื้อ สะสมระลอกนี้ตั้งแต่

มกราคมปีนี้สูงถึง  167,504 ราย  รักษาหาย

แล้ว  164,409 ราย

“ยอดให้วัคซีน เข็มที ่ 3  ยังขยับทีละ

นิด  จังหวัด  จึงเน้นย้ำาให้ทุกอำาเภอลงพื้นที่

ให้วัคซีน แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุ

และผู้ป่วยเรื้อรัง ตามเป้าหมายรองรับ

สงกรานต์ นี้ ตามโครงการถกแขนเสื้อ เตื้อ

ที่ 3 เตรียมฮับลูกหลานปิ๊กบ้านปี๋ใหม่เมือง 

โดยยัง อยู่ ที่  71.9% ของเป้าหมาย หรือ  5.97 

แสนคน ที่ต้องเร่งกระตุ้นและลงพื้นที่ย้ำา

สัปดาห์ สุดท้าย นี้ให้ครอบคลุม” 

ขณะที่คณะกรรมการโรคติดต่อ

จังหวัดนครราชสีมาได้รายงานว่า ผู้ป่วย

ยืนยันรายใหม่ยังสูง โดยการตรวจ RT-

PCR จำานวน 373 ราย และ ATK 1,005 

ราย รวม 1,378 ราย และมีผู้ป่วยเสียชีวิต 

1 ราย โดยยอดผู้ป่วยเสียชีวิตสะสม 72 

ราย รวมผู้ป่วยสะสมจำานวน 55,504 ราย 

รักษาหายสะสม 32,222 ราย ยังรักษาอยู่

จำานวน 23,210 ราย ทั้งนี้ ผู้เสียชีวิต 1 

ราย 72 เพศชาย อายุ 81 ปี ชาว ต.กุด

น้อย อ.สีคิ้ว ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน มีอาการไอ 

หอบ ไม่ได้รักษาที่ใด ต่อมาไอ เหนื่อย หอบ

มากขึ้น ส่งตัวรักษาที่ รพ.สีคิ้ว หลังจากนั้น

ส่งต่อ รพ.มหาราชฯ ตรวจพบเชื้อผู้ป่วยซึม 

วันที่ 25 มี.ค. อาการไม่ดีขึ้นและเสียชีวิต

ส่วนที่ลานต้นโพธิ์ ศาลากลาง 

จ.นครราชสีมา บุคลากรทางการแพทย์ 

สาธารณสุขจังหวัดให้บริการฟรีตรวจหา

เชื้อโควิดโอมิครอน โดยการตรวจ ATK มี

พี่น้องประชาชน เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ 

ทยอยเดินทางไปติดต่อขอรับการตรวจเป็น

จำานวนมากกว่า 500 ราย เป็นไปอย่างต่อ

เนื่อง โดยเฉพาะเด็กๆ ที่ผู้ปกครองพามา

ตรวจส่วนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล

ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา 

ได้เชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปมาฉีดวัคซีน

ต้านไวรัสโควิด-19 เข็มกระตุ้น โดยจัด

กลยุทธ์ฉีดวัคซีนลุ้นโชค เพื่อเป็นการเชิญ

ชวนให้ประชาชนทั่วไปให้เข้ารับการฉีด

วัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 หลังจากช่วงนี้มี

จำานวนผู้มีฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นลดลง ทั้งนี้ 

เพื่อเป็นการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกัน

หมู่จากเชื้อไวรัสโควิด โดยผู้เข้ารับการฉีด

วัคซีนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ ใหญ่ 

มีสิทธิ์จับสลากลุ้นรางวัลพิเศษมากมาย

กว่า 10,000 ชิ้น อาทิ สร้อยคอทองคำา รถ

จักรยาน พัดลม เครื่องใช้ไฟฟ้า ยาสีฟัน 

แปรงสีฟัน และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย 

ท่ามกลางบรรยากาศการจับรางวัลอย่าง

สนุกสนาน โดยผู้มีสิทธิ์จับรางวัลคือผู้ที่

เข้ารับการฉีดวัคซีนในระหว่างวันนี้-31 

มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น.                                                              

บริเวณชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 

นครราชสีมา

 สำาหรับจังหวัดนครราชสีมา มีเป้า

หมายการฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด จำานวน

กว่า 2.6 ล้านคน ขณะนี้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 

ไปแล้วกว่า 1.9 ล้านคน คือเป็น 73.63% 

ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ไปแล้วกว่า 1.6 ล้านคน 

คิดเป็น 64.04% และฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ไป

แล้วกว่า 6.5 แสนคน คิดเป็น 24.94%.

สมุทรปราการ  • วันที่ 27 มี.ค.

65 เวลา 02.30 น. ร.ต.อ.ภาดร เพ็ง

คต รองสารวัตรสอบสวน สภ.บางบ่อ 

จ.สมุทรปราการ รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถ

บรรทุกพ่วงชนท้ายกัน มีผู้เสียชีวิตติด

ภายในซากรถ เหตุเกิดบนถนนเทพ

รัตน (บางนา-ตราด) ตรงจุดกลับรถเลน

ด่วน หลักกิโลเมตรที่ 31 ต.บ้านระกาศ 

อ.บางบ่อ จึงประสานป่อเต็กตึ๊งเดินทาง

ไปตรวจสอบ

ที่เกิดเหตุพบรถบรรทุกพ่วง 22 

ล้อ ยี่ห้อฮีโน่ สีขาว  ทะเบียนหัวลาก 

83-2982 กาญจนบุรี ทะเบียนหางพ่วง  

90-1742 นครปฐม ท้ายรถบรรทุก

ดินสภาพเพลาล้อหน้าหางพ่วงหลุด 

กระบะพ่วงยกตัว ด้านท้ายถูกอัดก๊อปปี้

อยู่ด้วยรถบรรทุกพ่วง 22 ล้อ ยี่ห้ออี

ซูซุ สีฟ้า ทะเบียนหัวลาก 83-4351  

กาญจนบุรี ทะเบียนหางพ่วง 83-4352 

กาญจนบุรี ท้ายรถบรรทุกมัน สภาพหัว

ลากพังยับเยิน ภายในรถพบร่างนาย

วิมล แซ่ลิ้ม อายุ 26 ปี ชาวจังหวัด

กาญจนบุรี เสียชีวิตอยู่ฝั่งคนขับ เจ้า

หน้าที่ใช้เครื่องตัดถ่างนำาร่างผู้เสียชีวิต

ออกมาจากรถ

จากการสอบถามนายช้าง เลือด

สุพรรณ คนขับรถบรรทุกพ่วงที่ถูกชน

ท้าย เล่าว่าตนขับรถเพื่อนำาดินไปลงที่

ย่านบางบ่อ มาถึงที่เกิดเหตุซึ่งจะต้อง

กลับรถในเลนกลางตนจึงเข้าเลนขวา

สุดเพื่อรอกลับรถ ระหว่างกำาลังออกตัว

ได้ยินเสียงเบรกก่อนจะมีรถมาพุ่งชน

ท้ายอย่างแรง เมื่อลงมาดูพบว่ามีคน

ขับติดอยู่ภายในจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐาน

ว่า ในจังหวะที่รถบรรทุกดินออกตัว

มาจากเลนขวาสุดเพื่อที่จะกลับรถ รถ

ของผู้ตาย ซึ่งบรรทุกมันมาเต็มคันรถ

น่าจะขับมาด้วยน้ำาหนักที่มาก ทำาให้

เบรกไม่อยู่และชนท้ายรถบรรทุกดิน

อย่างแรง จนห้องโดยสายอัดติดท้ายรถ

บรรทุกดินและเสียชีวิต ทั้งนี้เจ้าหน้าที่

จะสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อดำาเนินการ

ตามกฎหมายต่อไป.

บรรทุกพ่วง22ล้อชนกันคนขับตายคาที่

ศาลส่ังกักขังริบรถแก๊งซ่ิงบนถนน

สงขลา • วันที่ 27 มี.ค.65 เจ้าหน้าที่

ชุดปฏิบัติการข่าวร้อย ตชด.437 

และชุดปฏิบัติการข่าว กองกำากับ

การ ตชด.43 นำาโดย ร.ต.ท.ไกรสร 

ล่องลอย หน.ชปข.กก.ตชด.43 ยัง

คงเปิดแผนปฏิบัติการกวาดล้างและ

จับกุมนักค้ายาเสพติดทั้งในพื้นที่ 

อ.สะเดา และ อ.หาดใหญ่อย่างต่อ

เนื่อง หลังจากได้จับกุมนักค้ายาเสพ

ติดในพื้นที่ ต.สำานักขาม อ.สะเดา 

จ.สงขลา ชายแดนไทย-มาเลเซีย ยก

ทีม 3  ราย ยึดยาบ้าได้กว่า 6,000 

เม็ด และไอซ์อีกกว่า 30  กรัม

ล่าสุด ขยายผลจับกุมนักค้า

ยาเสพติดที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน

ได้อีก 1 คน คือนายดุรงค์ ซิ่วลิ่ม 

หรือโถ อายุ  41 ปี ชาว ต.เขามี

เกียรติ อ.สะเดา คาห้องเช่าบ้าน

เลขที่ 150/5 บ้านคลองประตูออก 

ม.8 ซ.10 ศรีสมบูรณ์ ต.พะตง 

อ.หาดใหญ่ ซึ่งขณะเจ้าหน้าที่เข้า

ตรวจค้นได้พยายามทำาลายโทรศัพท์

ทิ้งแต่ถูกจับกุมได้ก่อน

ยึดยาบ้าที่แบ่งใส่ถุงพร้อมส่ง

ให้ลูกค้าได้ 22 ถุง บรรจุตั้งแต่ 10 

เม็ด ร้อยเม็ดและพันเม็ด รวม 3,735 

เม็ด และ ไอซ์ประมาณ 61.57 กรัม 

ซึ่งแบ่งใส่ถุง 10 ถุง บางถุงใส่ในถุง

ลูกอมหรือถุงหมากฝรั่งเพื่อไม่ให้ผิด

สังเกต เครื่องชั่งดิจิทัล 3 เครื่อง 

สมุดบัญชีธนาคารสำาหรับโอนเงิน

ซื้อขายยาเสพติดเป็นชื่อของหญิง

สาวคนหนึ่ง

เจ้ าหน้ าที่ จึ งควบคุมตั ว

ดำาเนินคดีในข้อหามียาเสพติดให้

โทษชนิดร้ายแรงประเภท 1 (เมท

แอมเฟตามีนหรือยาบ้า และไอซ์) ไว้

จำาหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต. 

จับเอเยนต์ค้ายา

ใส่ถุงหมากฝรั่ง

จัดตามลูกค้าสั่ง

กรุงเทพฯ • ศาลสั่งกักขังแก๊งรถซิ่ง

คนละ 1 เดือน 30 วัน  พักใช้ใบขับขี่ 

6 เดือน และริบรถยนต์ทุกคันเพื่อไม่

ให้เป็นเยี่ยงอย่าง หลังนัดประลอง

ความเร็วบนถนนหลวง มีคลิปวิดี โอ

หลักฐานสำาคัญมัดตัว

วันที่ 27 มี.ค.65 พล.ต.อ.ดำารง

ศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง  ผบ.ตร. ใน

ฐานะผู้อำานวยการศูนย์ป้องกันและ

ปราบปรามการแข่งรถในทางและความ

ผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง (ศปข.ตร.)  กล่าวว่า 

สืบเนื่องจากมีคลิปวิดีโอกลุ่มรถแต่งซิ่ง

เกือบ 10  คันประลองความเร็วกันบน

ถนนพุทธสาคร กม.5+900  ปรากฏในสื่อ

โซเชียล จึงได้สั่งการให้ พล.ต.ต.อภิชาติ 

วรรณภักดิ์ ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร และ 

พ.ต.อ.วรพล ยิ่งเจริญ รอง  ผบก.ภ.จว.

สมุทรสาคร ร่วมกับ พ.ต.อ.เสรีฐกาญจน์ 

จันทร์ด้วง ผกก.สภ.กระทุ่มแบน ตรวจ

พิสูจน์ทราบบุคคลและรถยนต์ในคลิป

ดังกล่าวเพื่อดำาเนินคดีโดยเคร่งครัด

โดยจับกุมผู้ต้องหาได้ 10 ราย 

พร้อมยึดรถยนต์ของกลางจำานวน 

9 คัน ดังนี้ 1.นายติณณภพ (สงวน

นามสกุล)  ทะเบียน 1 กอ 3578 กทม. 

2.นายธนา ทะเบียน 2 ฒฆ 384  กทม. 

3.นายสุรัตน์ ทะเบียน 8 กบ 8042 

กรุงเทพฯ 4.นายกานต์สกนธ์ ทะเบียน 

ฉม 5898 กรุงเทพฯ

5.นายนราธิป ทะเบียน 1 ฒล 

3099 กรุงเทพฯ 6.นายศราวุธ ทะเบียน 

ฎส 924 กทม. 7.นายศิริวิทย์ ทะเบียน  

ศศ 4556 กทม. 8.นายไชยรัตน์ 

ทะเบียน ก-8899 กทม. 9.น.ส.ชมพูนุท 

10.นายณรงค์เทพ ทะเบียน กล 8542 

อุบลฯ และเป็นผู้ถือกระบองไฟให้

สัญญาณในการแข่งรถ

จากการสอบสวนทราบว่า กลุ่มผู้

ต้องหาติดต่อกันทางโซเซียลมีเดียและ

นัดรวมตัวกันจากเพจ “NAดิวะ” โดยจะ

รวมตัวกันท่ีป๊ัม ปตท.สาย 4 ก่อน จากน้ัน

นายณรงค์เทพและ น.ส.ชมพูนุทซ่ึงเป็น

แอดมินเพจ จะเป็นคนให้สัญญาณและ

ปล่อยรถในแต่ละรอบ รอบละ 2-3 คัน

เบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้ง

ข้อหาหลักคือ ร่วมกันแข่งรถในทาง

และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแข่งรถ

ในทาง  และทำาเรื่องขอให้ศาลริบรถดัง

กล่าว ซึ่งต่อมาศาลมีคำาพิพากษาจำาเลย

ที่ 1-5 กักขังคนละ 1 เดือน 30 วัน พัก

ใช้ใบขับขี่ 6 เดือน และริบรถยนต์ทุก

คันเพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่าง  ส่วนแอดมิน

เพจ จำาเลยที่ 9, 10 พิพากษากักขัง

คนละ 1  เดือน 15 วัน พักใช้ใบขับขี่ 6 

เดือน เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีต่อ

เยาวชนทั่วไป

พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์กล่าวอีกว่า 

หากประชาชนพบเบาะแสสามารถแจ้ง

มายัง ศปข.ตร.ได้ที่สายด่วน 1599 

หรือ  191 หรือถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาทาง

เพจเฟซบุ๊ก “ศูนย์ โซเชียลมีเดีย ศปก.

ตร.” ได้ตลอด 24 ชม. จะมีเงินรางวัล

นำาจับ  3,000 บาทให้ผู้แจ้งในกรณีที่มี

การจับกุมได้. 
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ต่างประเทศ-กีฬา

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

เดือด! พท.

ถึงขั้นส่งลูกของตัวเองออกมาเล่นการเมือง

อย่างเต็มตัวในขณะที่ตัวเองยังรับกรรมอยู่ 

จะเป็นการแก้กรรมหรือจะเป็นเคราะห์ซ้ำา

กรรมซัดเพิ่มเข้ามาอีก

นายวันชัยระบุว่า ตอนที่พรรคเพื่อ

ไทยให้หมอชลน่าน ศรีแก้ว เป็นหัวหน้า

พรรค ผมยังแอบชื่นชมเลยว่าคนในพรรค

เพื่อไทยและคุณทักษิณเก่ง มีสายตากว้าง

ไกล จิตใจกว้างขวาง หมอชลน่านเป็นคน

มีฝีมือและฝีปากเหมาะสมกับการเป็นผู้นำา

พรรคในสถานการณ์นี้คุณทักษิณเข้าใจเลือก

คน ทุกคนกำาลังจับจ้องดูความเปลี่ยนแปลง

ของเพื่อไทยภายใต้การนำาของหมอชลน่าน 

คงจะลดความขัดแย้งสร้างความปรองดอง 

ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย พรรคเพื่อ

ไทยคงเป็นพรรคการเมืองของประชาชน 

กำาลังจะถูกปลดปล่อยจากตระกูลชิน 

“พอประกาศตัวอุ๊งอิ๊ง แพทองธาร 

หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยมาเท่านั้นแหละ 

หัวหน้าพรรคหมอชลน่านหมดท่าไปเลย 

รัศมีดับแสงไปทันที เห็นหน้าคุณทักษิณ

ลอยทะมึนขึ้นมาบดบังเพื่อไทยไปในบัดดล 

หงายไพ่เล่นกันไปเลยว่าทักษิณมาแล้ว หมอ

ชลน่านไม่ใช่ตัวจริงเสียงจริง ไม่ใช่แคน

ดิเดตนายกฯ น่าเสียดายกับหมอชลน่านใน

สถานการณ์นี้ที่เพื่อไทยกำาลังมีแนวโน้มว่า

จะเติบโต ต้องยอมรับว่าคุณทักษิณมีทั้งคน

รักและคนเกลียดแบบเข้ากระดูกดำา แม้จะ 

7-8 ปีก็ยังไม่เปลี่ยนแปลง พร้อมที่จะลุกขึ้น

มาขัดแย้งกันเพราะเอาทักษิณ ไม่เอาทักษิณ 

แล้วคุณจะรีบมาทำาไม ส่งอุ๊งอิ๊งเข้ามาตาย

ในสนามการเมืองทำาไม แรงอาฆาตกับแรง

แห่งความรักในลูกและครอบครัว อย่างไหน

มันแรงกว่ากัน ใจเร็วด่วนได้ไปหรือเปล่า 

เกมนี้ผมว่าเป็นการทำาลายพรรค  ทำาลาย

ลูก ทำาลายครอบครัวแบบเลือดเย็น ข้อสอบ

ทางการเมืองมันไม่ง่ายเหมือนอุ๊งอิ๊งสอบเข้า

มหา’ลัยนะ” นายวันชัยระบุ

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และ

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ตอบโต้

นายวันชัยว่า ความจริงจะเป็นอย่างนั้นหรือ

ไม่ อยากให้ประชาชนติดตามว่าเป็นแบบ

นั้นจริงหรือไม่ ส่วนตนจะถูกดับรัศมีหรือ

ไม่ ด้วยระบบพรรคเพื่อไทย ที่เปลี่ยนแปลง

การบริหารจัดการพรรค มีการรีแบรนด์ 

ปรับปรุงโครงสร้างตัวเอง เพื่อเป็นสถาบัน

ทางการเมือง เราส่งเสริมบุคคลเข้ามาทำา

หน้าที่ในแต่ละส่วนชัดเจน หัวหน้าพรรคคือ

หัวหน้าพรรค หัวหน้าครอบครัวคือหัวหน้า

ครอบครัว เราแยกบทบาท ไม่เกี่ยวเนื่องกัน 

แต่การทำางานสอดประสานกัน

‘สุธรรม’ ตอก ‘วันชัย’ ให้หุบปาก

“ถ้า น.ส.แพทองธาร ในฐานะหนึ่ง

เป็นประธานคณะที่ปรึกษาฯ ทำาบทบาท

นั้นให้โดดเด่น ถ้าครอบครัวเพื่อไทยได้รับ

การตอบรับทั้งแผ่นดิน 10-12 ล้านเสียง 

อะไรจะเกิดขึ้น นั่นคือการยอมรับ และแรง

ผลักเรานั้นก็มาสนับสนุน แทนที่จะทำาให้

อนาคตทางการเมืองของ น.ส.แพทองธาร 

ดับเหมือนที่นายวันชัยพูด เชื่อว่านี่จะเป็น

แรงสนับสนุนของประชาชนที่จะส่งเสริมให้ 

น.ส.แพทองธารมีบทบาทที่ชัดเจนทางการ

เมือง วิธีคิดของแต่ละพรรคแต่ละคนไม่

เหมือนกัน เราจะพิสูจน์ที่ผลงานที่ประชาชน

ตอบรับน่าจะดีกว่า” นพ.ชลน่านกล่าว

ด้านนายสุธรรม แสงประทุม กรรม 

การยุทธศาสตร์และทิศทางการเมือง พรรค

เพื่อไทย กล่าวถึงนายวันชัยว่า น่าเสียดาย

ที่นายคนนี้เคยบวชเรียน อาศัยวัด อาศัยผ้า

เหลืองมานาน แต่เมื่อสึกออกมาประกอบ

อาชีพก็ไม่ประสบความสำาเร็จ จึงได้เข้ามา

รับจ้างพวกปล้นอำานาจ เข้ามายกหูชูหาง

พวกเผด็จการในทุกโอกาสที่มี และนายคนนี้ 

ย่ิงไม่เข้าใจหนักไปอีกว่า ครอบครัวของนายกฯ                                                                 

ทักษิณเป็นครอบครัวที่อบอุ่น ให้เกียรติซึ่ง

กันและกัน ทะนุถนอมและสนับสนุนให้ลูก

เป็นตัวของตัวเอง และยึดประโยชน์ส่วน

รวมเป็นที่ตั้ง  หากนายกฯ ทักษิณไม่ถูกรังแก

อย่างไม่เป็นธรรม และทุกอย่างเป็นไปตาม

กติกา ท่านอาจจะปล่อยมือทางการเมืองไป

แล้วก็ได้ แต่ที่จำาใจ จำาเป็นต้องสู้ ก็เพราะ

ปัญหาของประชาชนที่ท่านได้ปฏิญาณไว้

ว่าจะมาช่วยแก้ไข วันนี้กลับหนักหน่วงยิ่ง

กว่า อีกทั้งยังมีการกล่าวหาโจมตีทำาร้ายท่าน

อย่างไม่เป็นธรรมในเกือบทุกด้าน 

“น.ส.แพทองธารเป็นลูกสาวที่อดีต 

นายกฯ ทักษิณรักท่ีสุด บุคลิกเหมือนกับนายกฯ 

ทักษิณที่สุด และซึมซับความรู้สึกของคุณ

พ่อมามากที่สุด แล้ววันนี้ น.ส.แพทองธาร 

อายุ 35 ปี การเข้ามาทำาการเมืองวันนี้ก็ไม่

ได้เร็วเกินไป วันนี้ น.ส.แพทองธารมีความ

มั่นคงในชีวิต ทรัพย์สินและมีความรู้ความ

สามารถ เข้าใจและซึมซับการถูกกระทำาของ

คุณพ่อ สมัครใจและพร้อมจะเรียนรู้เรื่อง

การเมือง เพราะรู้ว่าการเมืองที่สร้างสรรค์

นั้นไม่ใช่การเมืองที่ โหดร้าย แต่เป็นการ

เมืองที่มีความเมตตากรุณา ถ้อยทีถ้อยอาศัย

กัน ซึ่งไม่ใช่การเมืองอย่างที่นายวันชัยเข้าใจ

หรือแกล้งไม่เข้าใจ วันนี้นายวันชัยไม่ต้อง

ห่วงคนอื่นหรอก ขอให้ห่วงตัวเองเถิดว่าถ้า

รัฐบาลชุดนี้ถูกอัปเปหิไปด้วยความพร้อมใจ

ของประชาชน ตัวเองจะหากินได้อย่างไร 

ผมว่าสงบปากเสงี่ยมคำา รู้จักคำาว่าวิปัสสนา

สมาธิเสียบ้าง ถ้าอยากจะทำาดีให้บ้านเมือง 

ผมก็แนะนำาว่าให้ลาออกจากการเป็นลูกไล่

เผด็จการ” นายสุธรรมกล่าว 

ส่วนความคืบหน้าการแก้ไขกฎหมาย                                                                          

ลูก นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรี 

ธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ใน

ฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) 

วิ สามัญพิ จารณาร่ า งพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการ

เลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่…) พ.ศ…. ให้สัมภาษณ์

ว่า เสียงโหวตสนับสนุนบัตรเบอร์เดียวกับ

บัตรคนละเบอร์ ในร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการ

เลือกตั้ง ส.ส.นั้น ความคิดเห็นทั่วไปยังสูสี

กันอยู่ ต้องไปดูรายละเอียด และในชั้น กมธ.

ต้องมีการซักถามเจตนารมณ์ของผู้ร่างคือ

ทางฝ่ายคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 

ที่เสนอแนะผ่านคณะรัฐมนตรี (ครม.) มา

ตลอดถึงแนวปฏิบัติในการเลือกตั้ง รวมถึง

รัฐธรรมนูญมาตรา 90 

กมธ.นัดเคาะบัตรเบอร์เดียว

เมื่อถามว่า กรณีที่นายไพบูลย์ นิติ

ตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชา

รัฐ ในฐานะ กมธ. อ้างว่าบัตรเบอร์เดียวนั้น

อาจจะขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

รวมทั้งรัฐธรรมนูญมาตรา 90 นั้น นายชิน 

วรณ์กล่าวว่า เป็นข้ออ้างของแต่ละฝ่าย ก็มี

เหตุผลของตนเอง เพราะฉะนั้นต้องมาดูว่า

อะไรที่จะเป็นประโยชน์สูงสุด และจะไม่นำา

ไปสู่การมีปัญหาในเรื่องของการตีความต่อ

ไป โดยก่อนลงมติวันที่ 30 มีนาคมนี้จะมี

การคุยกันก่อน 

เมื่ อ ถ ามว่ า  เ รื่ อ งสู ต รคำ านวณ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ กมธ.ส่วนใหญ่สนับสนุน

สูตรหาร 100 ใช่หรือไม่นั้น นายชินวรณ์

กล่าวว่า ข้อนี้ก็มีความคิดเห็นคล้ายคลึงกัน

กับบัตรเบอร์เดียว คือฝ่ายหนึ่งก็ยังยืนตาม

ร่างเดิมที่รับหลักการไป ก็คือเป็นไปตาม

กฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 คือต้อง

คำานวณบัญชีรายชื่อจากฐาน 100 คน เพื่อ

ที่จะมาคิดสัดส่วนคะแนน ส่วนอีกความคิด

เห็นหนึ่งว่าควรจะไปคำานวณสัดส่วน ส.ส.ที่

พึงมีก่อนแล้วจึงมาดำาเนินการในการคิด 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ แต่ตอนนี้เมื่อเราใช้ระบบ

การเลือกตั้งแบบบัตรสองใบแล้ว ไม่สามารถ

ที่จะไปคำานวณโดยเอาเสียง 500 มาเป็น

สัดส่วนที่พึงมีได้ 

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรค

ปชป. กล่าวว่า โดยหลักการแล้วการกำาหนด

ให้มีหมายเลขของผู้สมัครควรที่จะต้องมี

หมายเลขเดียวกันทั้งในระบบเขตและใน

ระบบบัญชีรายชื่อ โดยเจตนารมณ์เพื่อ

อำานวยความสะดวกให้กับประชาชนในกรณี

ที่จะใช้สิทธิเลือกตั้งในระบบบัตรเลือกตั้ง

สองใบ สามารถจดจำาหมายเลขได้ง่าย ไม่

สับสน และจะอำานวยความสะดวกให้กับ

พรรคการเมืองด้วยในการรณรงค์หาเสียง

เลือกตั้ง กกต.ก็จะจัดการกับกระบวนการ

เลือกตั้งได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในส่วน

ของพรรคสนับสนุนให้มีหมายเลขเดียวกัน

ทั้งระบบเขตและระบบบัญชีรายชื่อพรรค 

ขณะที่นายนิกร จำานง ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคชาติไทย ในฐานะเป็นหนึ่ง

ในผู้เสนอร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง 

ส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาล กล่าวว่า ตน

ทราบอยู่แล้วว่าการมีบัตรเลือกตั้งสองใบ

ที่เบอร์เหมือนกันนั้นอาจจะสะดวกในการ

ลงคะแนนเลือกตั้งมากกว่า แต่การแก้ไข

ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้งฉบับนี้ จำาเป็นต้องยึด

เอาตามรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่บทบัญญัติ

ในมาตรา 90 ที่ยังไม่ได้มีการแก้ ไขและ

ยังต้องมีผลบังคับใช้อยู่ในการเลือกตั้งทั้ง

สองระบบอย่างมีนัยสำาคัญ ได้ผูกมัดไว้

ว่า พรรคการเมืองใดส่งผู้สมัครรับเลือก

ตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว ให้มีสิทธิส่ง

ผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อได้ หลักการนี้ ไม่

สามารถจะมาปรับวิธีการเป็นสมัครแบบ

เขตเลือกตั้งแล้วให้รอเบอร์ ไว้ก่อน โดยอ้าง

ว่าแล้วเสร็จแต่อยู่รอตรวจสอบความถูก

ต้องก่อน จากนั้นก็มาเปิดให้สมัครแบบ

บัญชีรายชื่อภายหลังแล้วเอาเบอร์ที่ ได้ของ

แต่ละพรรคไปยกให้กับผู้สมัครของพรรค

นั้นๆ

“การกระทำาดังกล่าวเป็นการกระทำา

การแบบซิกแซ็กเป็นทำานองวิถีศรีธนญชัย 

ซึ่งสุ่มเสี่ยงมากต่อการถูกร้องให้การเลือก

ตั้งครั้งที่จะเกิดขึ้นเป็นโมฆะได้ ถ้ามีใคร

ร้องกลับด้านว่าการสมัครรับเลือกตั้งแบบ

บัญชีรายชื่อไม่ถูกต้อง เพราะกระทำาขึ้นก่อน

การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตของแต่ละพรรคที่

สมัครแล้วเสร็จ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ เมื่อ

มีการปฏิบัติจริงในการเลือกตั้งจริงก็จะสุ่ม

เสี่ยงและจะเกิดความเสียหายมากมายตาม

มามากเกินไปที่จะเลือกใช้บัตรเลือกตั้งสอง

ใบแล้วฝืนทำาเบอร์ให้เหมือนกัน ที่ โดยส่วน

ตัวเห็นว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญปี 2560 

จึงจะขอลงคะแนนเสียงสนับสนุนร่างหลัก

ของ ครม.และร่างของพรรคร่วมรัฐบาล” 

นายนิกรกล่าว

นพ .ชลน่ าน ศรี แก้ ว  กล่ าวว่ า 

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่แก้ไขมีความ

ชัดเจนว่าให้มีบัตร 2 ใบ ดังนั้น กฎหมาย

ลูกที่ออกมาจะต้องเป็นบัตร 2 ใบ กลับไป

ใบเดียวไม่ได้ ส่วนการคิดคะแนนให้เป็น

สัดส่วนสัมพันธ์ โดยตรงจากบัญชีรายชื่อทั้ง

ประเทศ คือหาร 100 อีกกรณีคือหมายเลข

เดียวกันหรือไม่ 

โพล ‘พิธา’ แซงหน้า ‘ประยุทธ์’

ส่วนการเตรียมยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้

วางใจ ครม. นพ.ชลน่านกล่าวว่า ขณะนี้ฝ่าย

ค้านอยู่ในขั้นเตรียมการเนื้อหาสาระ จะยื่น

ให้เร็วที่สุดหลังเปิดสมัยประชุมสภา เพราะ

เกรงว่าจะเกิดวิกฤตทางการเมือง แล้ว 

พล.อ.ประยุทธ์จะยุบสภาจนทำาให้ประเทศ

เกิดเดดล็อก เนื่องจากร่าง พ.ร.ป. ที่เกี่ยวกับ

การเลือกตั้ง 2 ฉบับยังอยู่ในชั้นการพิจารณา

ของ กมธ. หากยุบสภาทุกอย่างจะหยุดชะงัก 

จะต้องเกิดการตีความว่าจะใช้กฎหมายอะไร

ในการเลือกตั้ง ซึ่งจะทำาให้รัฐบาลรักษาการ

ต่อไปได้ การยื่นญัตติอภิปรายจะเป็นการ

ห้ามไม่ให้ยุบสภา สิ่งที่ประเมินอีกประเด็น

คือ วาระการดำารงตำาแหน่งนายกฯ ในช่วง

เดือน ส.ค. ถ้าเขาเลือกยุบสภาก็จะอยู่ใน

อำานาจได้ 

วันเดียวกัน ศูนย์สำารวจความคิดเห็น                                                                           

“นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร 

ศาสตร์ (นิด้า ) เปิดเผยผลสำารวจของ

ประชาชน เรื่อง “การสำารวจคะแนนนิยม

ทางการเมือง รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2565” 

ระหว่างวันที่  10-15 มี .ค .2565 จาก

ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุก

ภูมิภาค จำานวน 2,020 หน่วยตัวอย่าง เมื่อ

ถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็น

นายกรัฐมนตรีในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อย

ละ 27.62 ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้, 

อันดับ 2 ร้อยละ 13.42 ระบุว่าเป็นนายพิธา 

ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) เพราะเป็นคน

ตรงไปตรงมา ชื่นชอบในวิธีการทำางาน มี

วิสัยทัศน์และแนวคิดแบบคนรุ่นใหม่ ขณะ

ที่บางส่วนระบุว่า ต้องการให้คนรุ่นใหม่เข้า

มาบริหารประเทศ, อันดับ 3 ร้อยละ 12.67 

ระบุว่าเป็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

เพราะ เป็นคนซื่อสัตย์และสุจริต ทำาให้

บ้านเมืองเกิดความสงบ นโยบายสามารถ

ช่วยเหลือประชาชนได้จริง ขณะที่บางส่วน

ระบุว่า จะได้บริหารประเทศอย่างต่อเนื่อง, 

อันดับ 4 ร้อยละ 12.53 ระบุว่าเป็น น.ส.แพ

ทองธาร (อุ๊งอิ๊ง) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) 

เพราะต้องการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้า

มาบริหารประเทศ ชื่นชอบผลงานในอดีต

ของตระกูลชินวัตร  

อันดับ 5 ร้อยละ 8.22 ระบุว่าคุณ

หญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้าง

ไทย) เพราะชื่นชอบนโยบาย, อันดับ 6 ร้อย

ละ 7.03 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรค

เสรีรวมไทย) เพราะเป็นคนชัดเจน เด็ดขาด 

ตรงไปตรง, อันดับ 7 ร้อยละ 3.96 นพ.ชล

น่าน ศรีแก้ว (พรรคเพื่อไทย) เพราะเป็นคน

เก่ง ตรงไปตรงมา และตั้งใจทำางาน, อันดับ 

8 ร้อยละ 3.61 ระบุว่าไม่ตอบ/ไม่สนใจ, 

อันดับ 9 ร้อยละ 2.77 นายกรณ์ จาติกวณิช 

(พรรคกล้า) เพราะเป็นคนที่มีความรู้ความ

สามารถ มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ, 

อันดับ 10 ร้อยละ 2.58 นายจุรินทร์ ลักษณ

วิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) เพราะเป็นคนที่

มีความซื่อสัตย์ บริหารงานอย่างตรงไปตรง

มา และร้อยละ 5.59 ระบุอื่นๆ 

และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำารวจ

คะแนนนิยมทางการเมือง รายไตรมาส ครั้ง

ที่ 4/64 เดือนธันวาคม 2564 พบว่า ผู้ที่ระบุ

ว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ พล.อ.ประยุทธ์ 

และไม่ตอบ/ไม่สนใจ มีสัดส่วนลดลง ใน

ขณะผู้ที่ระบุว่า นายพิธา, น.ส.แพทอง

ธาร, คุณหญิงสุดารัตน์, พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์, 

นพ.ชลน่าน, นายกรณ์ และนายจุรินทร์                

ลักษณวิศิษฏ์ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

เมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ประชา 

ชนจะสนับสนุนในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อย

ละ 28.86 ระบุว่าไม่สนับสนุนพรรคการเมือง

ใดเลย, อันดับ 2 ร้อยละ 25.89 พรรคเพื่อ

ไทย, อันดับ 3 ร้อยละ 16.24  พรรคก้าวไกล, 

อันดับ 4 ร้อยละ 7.97 พรรคประชาธิปัตย์, 

อันดับ 5 ร้อยละ 7.03 พรรคพลังประชา

รัฐ, อันดับ 6 ร้อยละ 2.28 พรรคเสรีรวม

ไทย, อันดับ 7 ร้อยละ 2.18 พรรคไทยสร้าง

ไทย, อันดับ 8 ร้อยละ 2.03 ระบุว่าไม่ตอบ/

ไม่สนใจ, อันดับ 9 ร้อยละ 1.88 พรรคภูมิใจ

ไทย, อันดับ 10 ร้อยละ 1.83 ระบุว่าพรรค

กล้า และร้อยละ 3.81 ระบุอื่นๆ. 


